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รายงานวันพลเมืองสงขลา ปี’64  

“สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Songkhla Smart&Green)” 
วันที ่28-30 กันยายน 2564   

ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และแบบ onsite 
 

 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
คณะท างานโครงการ 

สนับสนุนโดย องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 

 
 
 



๒ 

 

รายงานวันพลเมืองสงขลา ปี 2564 
“สงขลาปลอดภัยอย่างย่ังยืน (Songkhla Smart&Green)” 

วันที่ 28-30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และแบบ onsite 

 

  

     
 

จำนวนผู้เข้าร่วม 189 คน 
 
วันที่ 28 กันยายน 2564   
เวลา 13.00 - 13.30 น.  
เปิดงานวันพลเมืองโดยครูชัย เหล่าสิงห์ (ศิลปินพื้นบ้าน) 
 
 
 
 
 
 
ทักทายกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม  
โดย คุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 
 

▪ ขอขอบคุณพลเมืองทุกท่านทุกองค์กร ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการประชุม
พลเมืองสงขลาโดยการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ซึ่งครั้งนี้
มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านคือ นายกอบจ.จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็น
ประธานในการกล่าวเปิด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งให้เกียรติ
ในการเป็นผู้กล่าวปิดงาน รวมทั้งพบกับท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ ทีจ่ะ
ให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน 
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▪ ข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากการจัดงานวันพลเมืองสงขลาในครั้งนี้จะถูก
นำไปสู่ข้อเสนอขององค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

▪ ขอขอบคุณทีมงานและทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินงานอาจมีข้อจำกัด   
เนื่องจากมีผู้ตอบรับเข้าร่วมจำนวนมากประมาณ 300 - 400 คน ซึ่งในการจัดประชุมทางไกลทั้ง 3 วันจะ
พยายามหาแนวทางให้การดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี และเพ่ือให้เป็นประโยชน์กับจังหวัดสงขลาอย่างมาก
ที่สุด 

 
13.30 - 14.00 น. 
พิธีเปิดงานวันพลเมืองสงขลา ปี 2564 
• VTR “10 ปี ความร่วมมือมูลนิธิชุมชนสงขลากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” 

          
1. มูลนิธิชุมชนสงขลา ดำเนินการในการสร้างตัวแบบที่เป็นสิ่งดีดี เช่น การสร้าง Platform GreenSmile เพ่ือ

ส่งผลผลิตสนับสนุนผลผลิตให้กับเกษตรกร พัฒนามาตรฐาน PGS เปิดตลาดเขียวตลาดกรีนสมาย มีตลาดรถ
เขียวส่งผลิตอาหารคุณภาพให้กับผู้บริโภค 

2. ด้านสังคมมีการดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น iMed@home เพ่ือเชื่อมร้อยการดูแลผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุ 
คนยากลำบากต่าง ๆ เป็นการดูแลด้านสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ ตอนนี้กำลังดำเนินการในเรื่อง 
iMedCare ระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เป็นการทำในลักษณะต้นแบบร่วมกับคณะพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3. การสร้างความร่วมมือในระดับพื้นท่ีเป็นพ้ืนที่ตำบล โดยชวนภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับตำบลมาทำงานร่วมกัน 
ทำงานประสานและถักทอความร่วมมือในระดับจังหวัด จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจำนวนมาก การจัดงานวันพลเมืองประจำปีจึงเป็นการสร้างพ้ืนที่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
นำเสนอความร่วมมือกัน เป็นแนวทางการพัฒนาทิศทางจังหวัดร่วมกัน  

4. กิจกรรมหรือการดำเนินงานของมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับอบจ.จังหวัดสงขลาคือ การจัดบุฟเฟต์เริ่มต้นที่
อำเภอนาทวี เริ่มจากงานศพ ตอนนี้ขยายออกไปยังตำบลและอำเภอต่าง ๆ ทั้งจังหวัดสงขลา ทำให้ไม่มี
อาหารเหลือ เสียหาย ลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก  
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5. ระบบฐานข้อมูลกลางร่วมกับ พชอ.นาทวี มีระบบข้อมูลโปรแกรมที่เอ้ือต่อการทำงาน มีอสม.สำรวจคนติด
บ้านติดเตียง แล้วลงในระบบ iMed@home ดูข้อมูลคนลำบาก หรือคนที่ต้องการได้รับอุปกรณ์ คนทำงาน
สามารถใช้ข้อมูลบูรณาการข้ามหน่วยงานเพือ่ให้ถึงพ่ีน้องได้อย่างรวดเร็ว  

6. การใช้ข้อมูลสำรวจคนเปราะบางในพ้ืนที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home เมื่อเกิด
สถานการณ์โควิด ได้นำข้อมูลมาสู่การช่วยเหลือ และตั้งโรงครัวเพ่ือช่วยเหลือคนที่มี ปัญหาเรื่องอาหาร ซึ่ง
สามารถช่วยเหลือได้ 10,000 กว่าอิ่ม  

7. การใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ตำบลคูหา อ.สะบ้าย้อย นำข้อมูลมาเข้าประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในการทำแคร์แพลน ร่วมกับงบประมาณ
โครงการ Node Flagship สงขลา วางแผนบริการในศูนย์สร้างสุขชุมชนคูหา 

8. การช่วยเหลือเกษตรกรโดยตลาดรถเขียว ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ในการส่งอาหารอินทรีย์ไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่ และดำเนินการในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทำงานผ่านแพลทฟอร์มกรีนสมาย 
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  

9. กลุ่มสวนผักคนเมือง เพ่ือนำเศษวัสดุมาใช้ในครัวเรือน นำไปสู่การเรียนรู้ในสวนเบญจพฤกษ์ ผลผลิตสามารถ
นำไปขายในโรงพยาบาล ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ รวมทั้งยังมีสวนอ่ืนๆ อีก เช่น สวนปู่สวนย่า เพ่ือเป็น
แหล่งสร้างการเรียนรู้กิจกรรมของกลุ่มสวนผักคนเมืองและคนภายนอก 

10. กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเทศบาลโคกม่วงร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ในการจัดการขยะและปัญหาด้าน
การจัดการคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุข จึงเกิดเป็นกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพ่ือนำเงินไปดูแล
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบางทางสังคม รวมทั้งเพ่ือเป็นการลด
ปัญหาขยะในระดับครัวเรือนซึ่งได้การตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี 

11. มูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นองค์กรประสานในการเรียงร้อยองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นลมใต้ปีก
ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุฟเฟ่ต์พอเพียง สวนผักคนเมือง แอพพลิเคชั่น การ
ดูแลกลุ่มคนเปราะบางคนยากลำบาก เป็นภารกิจเพ่ือดูแลและทำเพ่ือคนสงขลาโดยการมีส่วนร่วมและความ
ยั่งยืน 

 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
โดยนายชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 
  

▪ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่าน
ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน 
ประธานมูลนิธิต่างๆ เครือข่ายและสมาชิกทุกท่าน ใน
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ฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันพลเมืองสงขลา ขอ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้ 

▪ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กำหนดให้มีการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพ้ืนที่ โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลาได้มีกระบวนการดังกล่าวกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง 
ๆ มาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันได้ดำเนินการผ่านเวทีสาธารณะ “วันพลเมืองสงขลา” โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาเป็นภาคียุทธศาสตร์ที่สำคัญ  

▪ ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ คณะทำงานจึงดำเนินการเสนอแนวทางการจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัด ปี 2564 - 2565 ภายใต้แนวคิดหลักสงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน  Songkhla Smart&Green 
รับมือการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด 19 และการดำเนินผลงานปี 2564 ขององค์กรความร่วมมือพร้อมตัวแบบหรือ
กิจกรรมที่สามารถสร้างการเรียนรู้  

▪ วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือสร้างความร่วมมือ ภาครัฐ ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม ร่วมกันสร้าง Sandbox ระดับเมืองในจังหวัดสงขลา เพ่ือนำไปสู่การผลักดันนโยบายที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัด ได้แก่ คนปลอดภัยเศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล   
2) เพ่ือบูรณาการงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนสุขภาพตำบล สหภาพยุโรป สำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หอการค้าจังหวัด
สงขลา และเครือข่ายความร่วมมืออีกมากมาย  
3) เพ่ือบูรณาการเครื่องมือ จัดทำ Sandbox ผ่านธรรมนูญสุขภาพ ธรรมนูญลุ่มน้ำ ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ การ
ประเมินความเปราะบางของเมือง และกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด  

▪ รูปแบบการดำเนินการเป็นการเปิดเวทีสาธารณะที่มีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ใช้ระยะเวลา 2 
วันครึ่ง โดยเปิดประชุมเป็นห้องประชุมย่อยตามหัวข้อ และประเด็นที่สำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนดังนี้  
๑) ด้านสุขภาพในประเด็นหัวข้อสงขลาในสถานการณ์โควิด 19  
๒) ด้านเศรษฐกิจในหัวข้อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวิกฤติโควิด 19  
๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในวิกฤติโควิด 19   
๔) ด้านสังคมในหัวข้อการดูแลสังคมเป็นสุข ในวิกฤติโควิด 19  
๕) ด้านการเมือง ในหัวข้อสำนักพลเมืองภาวะวิถีใหม่  

- โดยมีผู้แลกเปลี่ยนสร้างความร่วมมือและเสนอแนะเชิงนโยบายจากภาคส่วนต่าง ๆ ห้องละ 100 คน 
พร้อมกับไลฟ์สด ผ่านเพจต่าง ๆ คาดว่าจะมีผู้รบัชมประมาณวันละ 2,000 - 3,000 คน  
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๖) ผลที่ได้จากการจัดประชุม จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ขององค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่จะร่วมกัน
ดำเนินการในปี 2565 และข้อเสนอเชิงนโยบายจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์ต่อไป 

▪ ท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้ให้
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควร ขอเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดงาน 
 

กล่าวเปิดงาน “การสนับสนุนองค์กรภาคพลเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด” 
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
 

▪ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานวันพลเมือง
สงขลาประจำปี 2564  

▪ ตอนนี้จังหวัดสงขลายังเป็นพ้ืนที่สีแดงการรวมตัวกันมากๆยัง
ทำไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ทำให้การ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องยกเลิกไป  

▪ สถานการณ์โควิดประเทศไทยยังอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก 
ปัจจบุันเราติดอันดับ 1 ใน 5 ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา ในการควบคุมโควิด 19 ในทุก
พ้ืนที่ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องรวมพลังกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพ 
▪ จังหวัดสงขลามีแนวทางในการบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยไม่

ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้เน้นในเรื่องของสุขภาพ ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการการแพร่กระจายของโควิด 

▪ อบจ.สงขลาได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการจัดตั้ง State Quarantine ที่ตำบลด่านนอก อำเภอปา
ดังเบซาร์ และมี Local Quarantine  community-isolation  ร่วมกับอบตในพ้ืนที่ สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตั้งสถานที่โรงพยาบาลสนาม สถานที่การฉีดวัคซีน และสถานที่ห้องพักบุคคลากรทางการแพทย์ใน
การดูแลผู้ป่วย ร่วมพัฒนามาตรการการแจ้งเหตุโควิด 19 ผ่านสายด่วน 1669 และได้สนับสนุนด้านวัสดุ 
เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วย
บริการสาธารณสุขที่ร้องขอสนับสนุนมาทาง อบจ. โดยพยายามจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยพยาบาล
ทางการแพทย์ เพ่ือเฝ้าระวัง ดำเนินการรักษา การแพร่กระจายของโรคและสนับสนุนกลุ่มกู้ชีพกู้ภัยทั้ง 16 
อำเภอ เพ่ืออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน 

▪ อบจ.สงขลาได้บริหารจัดการด้านวัคซีน จัดบริการวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง
ในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น 
จัดซื้อมาจำนวน 50,000 โดส โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบวัคซีนหลักของรัฐบาล 
และช่วยสนับสนุนกลุ่มที่ด่านนอก เป็น Sandbox ที่อำเภอสะเดาสนับสนุนวัคซีนส่วนหนึ่งให้ที่ตำบลสำนัก

 



๗ 

 

ขาม เพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด และทราบว่าประเทศมาเลเซียจะเปิดด่านจึง
ได้มีการสนับสนุน เพ่ือฟ้ืนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ด่านนอก นอกจากนี้มีการส่งเสริมศักยภาพและรณรงค์ให้
ประชาชนดูแลสุขภาพของตัวเองและปฏิบัติตามคำแนะนำการควบคุมดูแลโรคอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
แกนนำสุขภาพในพ้ืนที่ กลุ่มกู้ชีพกู้ภัยกลุ่มจัดการศพ กลุ่มพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และกลุ่มแม่บ้าน  

▪ มีการดำเนินงานทำข้อตกลง MOU ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 7 หน่วยงาน เพ่ือดำเนินการในการผลิตพืชโดย
เน้นกลุ่มพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้ในการรักษาโรคได้ร่วมกับสำนักวิจัยพัฒนาเขต 8 สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร คณะเภสัชศาสตร์ มอ. สถาบัน
เกษตรกรรมยั่งยืนในภาคเอกชน ร่วมกันที่จะผลิตพืชสมุนไพร เบื้องต้นสนับสนุนฟ้าทะลายใจให้ประชาชน
พ้ืนที่ต่าง ๆ 16 อำเภอจังหวัดสงขลา รวมถึงการบริหารจัดการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ได้รับบริจาค
ข้าวสารอาหารแห้ง มอบเป็นถุงยังชีพประมาณ 10,000 ครัวเรือน และได้รับสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง 
ในการจัดซื้อข้าวสาร ให้กับกลุ่มครัวเรือนที่ขาดรายได้ กลุ่มครัวเรือนที่ตกงานในจังหวัดสงขลาจำนวน 
200,000 กว่าครัวเรือน  

▪ แม้สถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่อบจ.ได้เรียนรู้ คือกลไกและเครือข่ายในจังหวัดสงขลาต้องมีส่วน
ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบในการจัดการวิกฤติโควิด มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพ่ือที่จะให้ก้าวพ้นภาวะ
วิกฤตินี้ไปด้วยกัน  

▪ จึงขอเปิดงานวันพลเมืองสงขลา และขอให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ปรารถนาทุกประการและขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้  

 
14.00 - 15.00 น. 
องค์กรความร่วมมือนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2564  
 
1.มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ โดยนายสามารถ วราดิศัย 
 

▪ มูลนิธิสงขลาเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยท่านบัญญัติ 
จันทน์เสนะ โดยหลักคิดว่าการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา ต้องมี
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การขับเคลื่อนต้องอาศัย
พลังของภาคพลเมืองมาร่วมด้วย 
 

▪ การทำงานมีรูปแบบการทำงานประจำปี 3 ลักษณะ คือ  
1) เป็นมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาทำหน้าที่เป็นองค์กรร่วมประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาให้ต่อเนื่อง เพ่ือปิด
ช่องว่างระหว่างภาครัฐ ภาคเอชนและภาคประชาชน  

 



๘ 

 

2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน เป็นหนึ่งใน 15 ภาคีเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน โดยเชิญมาเป็นภาคีใน 15 ภาคี ซ่ึงประชุมกันสองเดือนครั้ง ได้รับ
เกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม เข้ามาเป็นภาคีร่วมด้วย ทำให้การทำงานสร้างความมั่นใจให้กับภาคีต่าง ๆ 
มากขึ้น เป็นการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน  
3) ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์หรือแผนในการพัฒนาจังหวัดสงขลา เป็นแผน 5 ปี 10 ปี 2 ปี ซึ่งเป็นการกำหนด
ทิศทางระยะยาวในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนร่วมกัน  
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 ช่วงวัย ตั้งแต่ก่อนเกิดช่วงเด็ก 
มหาวิทยาลัย วัยงาน ส่งแผนเพ่ือมอบให้กับทางจังหวัด และมีกิจกรรมยกย่องคนเก่งคนดีของจังหวัดสงขลา มี
การคัดเลือกคนดีศรีสงขลาทุกปีปีละ 6 สาขา เยาวชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการ ครอบครัว 
องค์กรดีศรีสงขลา ตอนนี้มีทำเนียบเป็น 100 คนแล้ว เป็นการให้กำลังใจให้คนเก่งคนดีในการทำงาน  

  
2.เทศบาลตำบลปริก โดยนายกสุริยา ยีขุน 

▪ การทำงานของเทศบาลตำบลปริกที่ผ่านมา  
๑) พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิชชาลัยปริกเพ่ือการพัฒนาโดยการ

สนับสนุนของสสส.มีการ MOU องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
15 ภาคีเพ่ือเป็นเครือข่าย นำกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เชิงประเด็น เชิงพ้ืนที่  ประสบการณ์มาขมวดสร้างเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้พ้ืนที่เครือข่ายนำไปใช้ในพ้ืนที่
ของตัวเอง ทั้ งในเรื่องข้อมูล Tcnap และนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนภายใต้สถานการณ์โควิด  

วิชาหลักที่มหาวิชชาลัยจัดไว้คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการพ้ืนที่ เศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาที่ว่าด้วยนวัตกรรมของพ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่ของตัวเอง เพ่ือนำไปสู่การเป็น
สังคมที่นำเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติการ   
2) การปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่มีนโยบาย 7 ประการ ทุกนโยบายจะเชื่อมโยงไปยังเรื่องการจัดการสุขภาวะ
แบบองค์รวมทั้ง 7 นโยบาย เพ่ือไปสู่เมืองคนอยู่ดีมีความสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
เช่น การจัดการเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเสริมเติมจากหลักสูตรแกนกลาง ว่าด้วยเรื่องวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อม
ชุมชน พลังงานชุมชน และการจัดการภัยพิบัติ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
3) การทำงานเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน เทศบาลและชุมชน คนปริกมีกินมีใช้อยู่ได้อย่างพอเพียง ซึ่งหาก
สังคมบ้านๆ ไม่รู้จักหากินปลูกผักเลี้ยงสัตว์ได้เองจะทำให้การพ่ึงพิงภายนอกสูง เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสี่ยง
ต่อการออกไปข้างนอก เทศบาลปริกจึงส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่หันมาปลูกผักกินเองหรือทำกิจกรรมปลูกผักสวน
ครัว โดยมีกลุ่มที่ปลูกผักและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ กลุ่มที่ปลูกผักและขายได้ และกลุ่มที่ปลูกไว้กินอย่าง

 

 



๙ 

 

เดียว ทั้งหมด 116 ครัวเรือน เป็นการตรึงคนให้อยู่ในพ้ืนที่และเป็นกลไกให้คนสร้างความม่ันคงทางอาหาร 4) 
ปรับตัวให้ได้ มีการสำรวจพ้ืนที่โดยกลุ่มอสม.กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลเพ่ือ
สำรวจกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการ สวอพ และนำไปสู่การรักษาในโรงพยาบาลสนาม หรือผู้ป่วยสีเขียวส่งไปที่ 
high-solution FOMONLITY และมีกลุ่มสีเขียวส่งไปที่ Local Quarantine  มี 4 จุด คือ จุดที่เทศบาลจัด
ขึ้นและจุดที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นอีก 3 จุด นอกจากนั้นจะมีการกักตัวกันที่บ้าน ทำให้เกิดการจัดระบบเมื่อเจอกลุ่ม
เสี่ยงทำอย่างไรในการช่วยเหลือโดยจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูได้รับการสนับสนุนการบริจาคจากพ่ีน้อง เครือข่าย รัฐ
เอกชนและประชาสังคมทั้งเงินและสิ่งของ เป็นถุงยังชีพไปยังผู้ที่กักตัวในสถานที่ต่าง ๆ  เพ่ือทำให้สังคมแห่ง
การแบ่งปันเกิดขึ้น ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสม 118 ราย ติดเชื้อใหม่ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเราทำอย่างไรให้อยู่
ได้บนพ้ืนฐานของการปรับตัวและเอาตัวรอด ซึ่งปริกต้องทำงานอย่างร่วมไม้ร่ วมมือกันและสร้างชุมชนอย่าง
เข้มแข็งบนพื้นฐานการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  
3.Node Flagship สสส.สงขลา โดยนางพิชยา แก้วขาว 

▪ Node Flagship ได้ รับ งบจาก สสส .เพ่ื อให้ ขั บ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนภายใต้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมยั่งยืนชุมชนเป็นสุข มีการ
สนับสนุนโครงการที่หนุนเสริมในปีทีแ่ล้ว 3 ยุทธศาสตร์ จาก
บทเรียนปีนี้ จึ งสนับสนุนเฉพาะยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในประเด็นสวนยางและอาหารปลอดภัย 

ในประเด็นสวนยางยั่งยืนสนับสนุน 19 โครงการกระจายใน 8 อำเภอ ซึ่งมีคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 ราย และมี
พ้ืนที่สวนยางยั่งยืนผสมผสานไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ในส่วนของประเด็นอาหารปลอดภัยมีคนเข้าร่วม 120 คน มี
ผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีมาร่วมไม่น้อยกว่า 1,000 คน  
▪ การทำในหลายพ้ืนที่หลายอำเภอยกระดับทั้ง onlineและoffline เพ่ือเชื่อมโยงเรื่องตลาดและเพ่ือให้เข้าถึง

อาหารปลอดภัยในอำเภอนั้น ๆ ในส่วนของตลาดสนับสนุน 6 อำเภอ ซ่ึงสิ่งที่ทำให้เห็นพลังของคนฐานล่างที่
จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมไปกับคนอ่ืนๆ ในจังหวัดสงขลา ใน 25 โครงการระดับชุมชน มีคน
กลุ่มอยู่ไม่น้อยประมาณ 500 คนอยากเชิญชวนให้ได้ร่วมเรียนรู้ร่วมใช้ประโยชน์และให้บทบาทของคนที่
รับผิดชอบได้นำสิ่งที่เรียนรู้รว่มกันไปสู่การขยายผลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

 
4.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยนายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ์ 

▪ ภารกิจกิจหลักคือสร้างพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ของการเรียนรู้ พ้ืนที่
นันทนาการและพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยน ส่งเสริมสุขภาพมีพ้ืนที่
ให้ผู้อาวุโสในการใช้พ้ืนที่เพ่ือสันทนาการ ในการออกกำลังกาย

 

 



๑๐ 

 

เพ่ือสุขภาพ มีให้บริการทางวิชาการ จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีองค์กรความร่วมมือมากมาย เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ  

▪ กิจกรรมต่าง ๆ งดลงไปหลังการระบาดโควิด โดยเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือพบปะกัน มีการปรับรูปแบบโดยใช้งาน
ศิลปะ เชิญชวนองค์กรต่าง ๆ นำเสนองานศิลปะเพ่ือเป็นกำลังใจให้คนสงขลาสู้กับโควิด “Songkhlafighting 
Covid”ส่งภาพเขียนให้กำลังใจคนสงขลา พิมพ์ในไวนิลแล้วติดในเมือง  ซึ่งเมื่อโควิดซาลงพ้ืนที่โรงสีแดง
อาจจะเกิดขึ้นอีก  

 
5.สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยนายกิตธนา สุบรรพวงศ์ 

▪ ตลอดระยะเวลา 29 ปีของก่อตั้งสมาคม  ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อน
ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน ชมรมสมาคมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
และดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาคเครือข่ายต่าง ๆ ในการแก้
วิกฤติด้านเศรษฐกิจและช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนจากวาตะภัย
และอุทกภัยต่าง ๆ  

▪ ได้มีการผลักดันแผนงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อน เช่น หาดใหญ่มดิไนท์สงกรานต์ เป็นสงกรานต์ตอน
กลางคืน HatyaiWalkingStreet โครงการอาหารหรอยผลไม้อาหารของดีเมืองใต้ โครงการสงขลายิ้มเที่ยว
และอ่ิมที่สงขลา ร่วมโครงการประชารัฐตามวาระการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ มือใหม่
หัดทำหัดขาย และร่วมกับเอ็มโอยูกับสถาบันฝีมือแรงงานพัฒนาภาษาอาเซียน เช่น จีน อังกฤษมลายู 
นอกจากนี้ร่วมกับสาธารณสุขในงานเทศกาลอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ได้รับองค์กรดีเด่นองค์กรคนดีศรี
สงขลา  

 
6.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา โดยนายกร สุริยะพันธ์ 

 
▪ วิสัยทัศน์ของสมาพันธ์เป็นเสาหลักในการพัฒนาเอสเอ็มอีทุก

มิติ สโลแกนคือเพ่ือนช่วยเพ่ือนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ  
1) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ขับเคลื่อนในเรื่องของการ 
Upscreen  
 

 

 



๑๑ 

 

2) ช่องทางการตลาด ส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น Onechat e-commerce แอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ  
3) เปิดเวทีในการรับฟังเสียงเอสเอ็มอีเพ่ือรับฟังปัญหาและส่งต่อไปยังผู้มีอำนาจในการแก้ปัญหา หรือ
สมาพันธ์เข้าไปเติมเต็ม  
4) จัดทำ BigDataหรือData Center ให้เป็นงานกลางของทุกองค์กร ซึ่งเป็นการทำ Data Center ให้ทุก
หน่วยงานเข้ามาในระบบที่เข้าถึงและดูร่วมกันได้ จะทำให้เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการ   

▪ เป็นฟันเฟือนในการขับเคลื่อนมิติด้านเศรษฐกิจและเป็นคนผลักดันฟันเฟือน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
จัดสรรในการพัฒนาวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เข้าร่วมเวทีต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน ภาคี
ต่าง ๆ การเอ็มโอยูร่วมกับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือนำสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพมาจำหน่ายหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
มีโครงการพบง่ายคุยง่าย ให้ที่ปรึกษากับผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์โควิด เพ่ือเป็นทางออกช่วย
แก้ปัญหา ร่วมหารือการทำสมาร์ทซิตี้ผ่านแอพ OneChat และการเสนอโครงการต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหาร
เทศบาลคอหงส์ ควนลัง เพ่ือขับเคลื่อนแอพพลิเคชั่น OneChat โครงการหมอนี่ร่วมกับแบงชาติเปิดช่องทาง
ในการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการพักหนี้ ลดหนี้ การรวบรวมของดี 77 จังหวัดและจังหวัดสงขลา
เพ่ือส่งเข้าระบบส่วนกลาง ทำซีเอสอาร์ร่วมกับบริษัทเทพไทยและหาดทิพย์ คัดสรรสินค้าให้กับผู้ประกอบที่
ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้ มีดารามาช่วยรีวิ วสินค้าให้กับผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมสัมมนา
ออนไลน์เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขับเคลื่อนโครงการ Hatyai Sandbox Plus เพ่ือให้
ผู้ประกอบการดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โควิด  

 
7.สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา โดยนายชาญวิทูร สุขสว่างไกร 

▪ เป็นการรวมตัวของคนที่สนใจของการท่องเที่ยวชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างภาคี
เครือข่าย ยกระดับการตลาดและเศรษฐกิจ เสริมสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ สร้างกลไกเชื่อมหน่วยงานราชการ ทั้งส่วน 

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เปิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือให้การ
ท่องเที่ยวชุมชนสงขลาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
8.เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี โดยนายสมนึก หนูเงิน 

▪ เครือข่ายลุ่มน้ำภูมีเป็นองค์กรจิตอาสาที่รวมตัวกันเพ่ือ
อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอรัตภูมิและ

  

 



๑๒ 

 

อำเภอควนเนียง มี เป้าหมายเพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร  

▪ ยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่าย มีกิจกรรมถอดบทเรียนการ
ทำงานต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  จัดทำยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประชุมคณะทำงานชุดเล็กเพ่ือวางแผนการ 

ทำงานประจำเดือน  จัดทำฐานข้อมูลองค์กร เครือข่ายสมาชิกและภาคี พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ YOUTUBE 
เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี   เพจเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี  กลุ่มเฟสบุ๊คลุ่มน้ำภูมี    
2) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการพ่ึงตนเองภายใต้สถานการณ์โควิด 
ในชื่อกิจกรรม “โรงทานเมล็ดพันธุ์ยาไส้ยาใจสู้ภัยโควิด”  ส่งเสริมปลูกต้นไม้ภายใต้กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ลดโรค” 
ภายใต้สถานการณ์โควิด ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าภายใต้กิจกรรม “เติมใจให้
กันดูแลเธอฉันในยามยาก” ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรและส่งมอบฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนและหน่วย
บริการ ภายใต้กิจกรรม “ฟ้าสะท้านทั้งแผ่นดิน” มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 16 
แห่งในจังหวัดสงขลา  ร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอำเภอรัตภูมิและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน
สงขลาในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานการผลิต SDG PGS  
3) ยุทธศาสตร์กองทุนกลาง ประกอบด้วย กิจกรรมประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากองทุนกลาง
ของลุ่มน้ำ  เรียนรู้โมเดลและเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือสังคมกับกลุ่มพ้ืนที่ (ห้วยไหลแค้มป์ปิ้ง  กลุ่มแปรรูปปลากระบอก
เค็มตำบลรัตภูมิ กองทุนเมล็ดพันธุ์ยาไส้ยาใจ)   
4) ยุทธศาสตร์ผลักดันเชิงนโยบาย ประกอบด้วยกิจกรรม ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดกลไกขับเคลื่อน   วางแผน
จัดงานสมัชชาลุ่มน้ำภูมี  ร่วมกับเครือข่ายสายน้ำสีเขียวในการผลักดันการจัดการน้ำระดับภาค  ร่วมกับคณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มอ.ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี 

 
9.สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา โดยนายเอกชัย อิสระทะ 

▪ สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา ผลการดำเนินงาน 1)
ปกป้องเขาคูหาเพ่ืออนุรักษ์ให้อยู่คู่ชุมชน  2) หยุดการระเบิด
มาได้ 10 ปี แต่ยังไม่ได้หยุดได้อย่างถาวร เพราะเขาคูหายัง
อยู่ระหว่างการขอสัมปทานบัตรของบริษัท 3) ทำห้องเรียน
ท้องนา รักษาปกป้องพันธุกรรมท้องถิ่น เป็นหน่วยผลิตและ
การประสานจัดหาเมล็ดพันธุ์  

▪ ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมีในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับวัด
ส่งเสริมสุขภาพและพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมีและพ้ืนที่ใกล้เคียง อยู่ระหว่างการประกาศเพิกถอนการ

 



๑๓ 

 

ประกาศแหล่งหิน 30 กันยายน 64 ครบ 10 ปีของการสัมปทาน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาเขาคูหาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและให้เป็นพ้ืนที่ประโยชน์ของชุมชนต่อไป  

 
10.มัสยิดบ้านเหนือ โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ 

▪ ในช่วงปีนี้มัสยิดบ้านเหนือทำกิจกรรมเรื่อถุงห่วงใยให้กับผู้
กักตัวและผู้ติดเชื้อ และในชุมชนที่มีการปิดหมู่บ้าน เพ่ือมอบ
ให้กับชุมชน นอกจากนี้มีทีมอาสาเพ่ือจัดการกับศพที่
เสียชีวิตจากการติดเชื้อ มุสลิมเพ่ือเสียชีวิตลงจะมีหลักการ
บัญญัติไว้ เมื่อเสียชีวิตจากโควิด ศพจะจัดการแบบปกติก็ไม ่

สามารถทำได้ ต้องใช้คนที่มีความรู้ความเข้าใจและการจัดการศพตามแบบนิวนอร์มอลโดยคนที่ผ่านการอบรมที่
เป็นจิตอาสา 
▪ มัสยิดเปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์กักตัวของชุมชนในพ้ืนที่ตำบลคูเต่าจำนวนกว่า 300 กว่าคน ผู้ที่มีความเสี่ยง 

จะมาพักที่อาคารที่มัสยิดบริการ มีอส.มาบริการให้ความสะดวก และมีครัวกลาง และรับบริจาคจากพ่ีน้องใน
ชุมชน ทำกับข้าวใส่กล่องมอบให้ถึงที่บ้าน ทุกวันวันละประมาณ 150 กล่อง  โดยทำหน้าที่เป็นที่พ่ึงและให้
การช่วยเหลือพ่ีน้อง 

▪ ส่งเสริมการพ่ึงตนเองของคนในชุมชน มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ช่วยดูแลในเรื่องของการสร้างธุรกิจของคนใน
ชุมชน และมีธุรกิจของคนในชุมชนเอง มีเงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์ในการสนับสนุนทุน และรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา เพ่ือสร้างฐานความอุดมสมบูรณ์ในกพ้ืนที่ รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ในเรื่อง
ยาเสพติดและโควิดไปด้วยกัน ทั้งมาตรการตักเตือนและคว่ำบาตร ร่วมกับภาคีต่าง ๆ  

 
 
11.เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสงขลา โดยคุณธนนนัท์ยา สะหะวิริยะ 
 

▪ เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาได้ร่วมรณรงค์กับ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดคัดแยกขยะ รวมทั้งขยะ
อินทรีย์ ขยะเปียก ขยะที่สร้างมูลค่าได้ ร่วมกับเครือข่าย
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ ในการนำขยะมารีไซเคิล 
ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ  

▪ ปีถัดไปจะรณรงค์ในกลุ่มครัวเรือนมากขึ้นเพ่ือให้ชุมชนรวมตัวกันเพ่ือคัดแยกขยะให้ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมที่
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหาขยะ นำขยะมาสร้างเป็นรายได้ให้กับครอบครัว โดยเน้นการพัฒนา
เพ่ือให้เข้าถึงระดับครอบครัวและระดับชุมชน 

 

 



๑๔ 

 

  
12.สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา โดยนายประนอบ คงสม 
 

▪ สภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตาม พรบ.สภาองค์กร
ชุมชนปี 2541 เพ่ือให้ชุมชนมีวงในการพูดคุยเพ่ือกำหนด
ทิศทางของตัวเอง ปัญหาที่เกิดจากชุมชนเองจะเป็นการ
พัฒนาที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการดำเนินการในการพัฒนา
ตัวเองอย่างมีคุณภาพ การมุ่งไปข้างหน้าเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา 
ตนเองได้อย่างเข้มแข็ ง ได้รับการสนับสนุนจาก พอช 
มหาวิทยาลัย องค์กรธุรกิจในเรื่องวิชาการและองค์ความรู้ 

▪ ในช่วงที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เรื่องที่อยู่อาศัย ภายใต้บ้านมั่นคง ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ช่วยเหลือพ่ีน้องในชนบท 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้พ่ีน้องมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดูแล
กันเอง  

▪ เรื่องของสภาออนไลน์ ปัจจุบันให้พี่น้องในชุมชนนำเสนอเรื่องราวดีดี โดยมีเครือข่ายนักวิชาการเข้ามาหนุน
เสริม 
 

13.มูลนิธิฅนช่วยคน โดยคุณอิสมาเอล หมัดอาดั้ม 
▪ มูลนิธคนช่วยคน ภารกิจโครงการหลักๆ คือ สร้างสังคม 

สร้างคนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ สร้างบ้านหลังที่ 28 สร้าง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีกระบวนการวิธีการที่หลุดพ้นจาก
เรื่องเงินหรืองบประมาณเป็นที่ตั้ง สร้างกระบวนการให้
เกิดขึ้นในชุมชน กำลังดำเนินการในการเปลี่ยนสายไฟให้กับ
ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีงบประมาณในการเปลี่ยนสายไฟ ซึ่งเป็น 

สาเหตุจากไฟไหม้บ้าน ปลั๊กไฟฟ้ารุ่นเก่า ใช้อุปกรณ์วัสดุถูก และโครงการสร้างบ้านน๊อคดาวน์ 100 หลังให้กับ
สมาชิกท่ีอาศัยอยู่ไม่กี่คน 

▪ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด จัดทำถุงปันสุขให้กับพ้ืนที่โรงพยาบาลสนามและที่กักตัว อาสาพาศพโควิดกลับ
บ้าน เป็นเจ้าภาพในการเป็นจิตอาสาในการอบรมให้ในจังหวัดสงขลา มีรถรับศพที่โรงพยาบาล และมี
โครงการช่วยในการจัดการศพมุสลิมตามพิธีกรรมทางศาสนา มูลนิธิคนช่วยคนร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมสำนักราชมนตรี โครงการในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาได้มีการฝึกอบรมให้กับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือ

 

 



๑๕ 

 

เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มีความรุนแรง และมีโครงการที่สร้างอาชีพให้กับผู้ยากไร้ เช่น ด้านการเกษตร
แต่ไม่มีที่ดิน ให้ทุนในการพัฒนาในเรื่องของอาชีพ 
 

14.มูลนิธิเพื่อนหญิง โดยนางสาวพัชรี ไหมสุข 
▪ มูลนิธิ เพ่ือนหญิ งทำงานเกี่ยวกับประเด็นเด็กสตรีและ

ครอบครัวทำงานพ้ืนที่  4 ภูมิภาค ในภาคใต้มีศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่อำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 
2547  

▪ โดยบทบาทก็คือรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษากับผู้หญิง
ที่ประสบปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ถูกละเมดิทาง 

เพศ ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและปัญหาอื่นๆ  
▪ จากการทำงานที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากไม่น้อยกว่า 2,000 ราย การ

ช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา ทางด้านสังคม ทางด้านกฎหมาย การเข้าสู่ความคุ้มครองทาง ด้านกฎหมาย 
ด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ช่วยเหลือในเรื่องเงินฉุกเฉิน เรื่องของถุงยังชีพโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่ผ่าน
มา 

▪ การทำงานมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน 1) ให้คำปรึกษาในเรื่องสิทธิ กฎหมาย และส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2) เสริมพลังและความเข้มแข็งให้กับผู้หญิง   3) เสริมสร้างเครือข่ายภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน    
4) การผลักดันนโยบาย ตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัดและระดับชาติ และรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับสังคมโดยรวม รักลูกสาวของชาวโลกเสมือนรักลูกสาวของท่านเอง 

 
15.สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา โดยนายอุดม แก้วประดิษฐ์ 
 

▪ เรื่องสวัสดิการชุมชนเป็นนโยบายที่รัฐให้การสนับสนุนมาหลายปี 
จังหวัดสงขลาใช้หลักคิด ในการพัฒนาคนโดยใช้สวัสดิการเป็น
เครื่องมือเพ่ือให้ เกิดสั งคมดีและมีความสุข กิจกรรมและ
กระบวนการทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วน อบจ.อบต 
เทศบาล 

▪ สมาคมสวัสดิการเป็นหัวขบวน กลไกรวบรวมข้อมูลภาพรวมทั้ง
จังหวัด เพ่ือเสนอไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดูแลพี่น้องให้มี 

 

 



๑๖ 

 

คุณภาพชีวิตที่ดี ขยายพ้ืนที่ 140 กองทุน สมาชิกหนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคน เงินสองร้อยกว่าล้าน
บาท ข้อเสนอ ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ ขยายสมาชิกองค์กร ที่ผ่านมารับ
สมัครสมาชิกทุก 6 เดือน ช่วยเหลือพ่ีน้องที่ติดโควิดในทุกพ้ืนที่  

 
16.สมาคมผู้บริโภคสงขลา โดยนางสาวบารีย๊ะ ยาดำ 

▪ สมาคมผู้บริโภคสงขลา ค่านิยมพร้อมเรียนรู้เป็นเพ่ือนร่วมคิดมิตรร่วม
แก้ เปิดรับความคิดเห็น มุ่งมั่นสู่ผู้บริโภค การดำเนินงานอย่างอิสระ 
สนับสนุนการบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

▪ 25 ปีของการดำเนินงาน ได้รับงบสนับสนุนจาก อย. ร่วมผลักดันพรบ 
สุขภาพแห่งชาติ การดำเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างการ
เข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานและมีความเท่าเทียม
กัน  

▪ ได้รับการสนับสนุนจากจากสปสช. มาโดยตลอด ร่วมแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้รับสนับสนุนจาก กสทช.
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปี 2552 สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างเครือข่ายและศักยภาพของผู้บริโภคในพื้นที่ 

▪ การร้องเรียนแก้ไขปัญหา ภารกิจงานคือสนับสนุนให้ผู้บริโภคในพ้ืนที่เข้าถึงสิ ทธิผู้บริโภค การเข้าถึง
เทคโนโลยีสื่อสารสาธารณะ การทำงานร่วมกับองค์กรผู้บริโภคท่ัวประเทศ 

▪ สมาคมได้รับให้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาของสภาองค์กรผู้บริโภค ได้รับหน้าที่ดำเนินการแทน
ผู้บริโภคในระดับจังหวัดสงขลา  

 
17.เครือข่ายแรงงานนอกระบบสงขลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 

โดยนางจันทนา เจริญวิริยะภาพ 
▪ ร่วมกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา มีสมาชิกประมาณ 

400 คนในจังหวัดสงขลา สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
สงขลา ทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ทำงานอยู่ที่บ้าน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า 
กลุ่มเสริมสวย มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  

▪ เป้าหมายของแรงงานนอกระบบคือ เสริมศักยภาพให้กบักลุ่มแรงงาน  
▪ เติมความรู้ความเข้าใจเรื่องของข้อมูล สิทธิ การทำงานร่วมกับ

เครือข่ายในการช่วยเหลือกัน  
▪ ผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูลผลกระทบจากโควิดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน 

และผลักดันเชิงนโยบาย รณณงค์ให้แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกับประกันสังคม มาตรา 40 ได้รับการ
เยียวยาช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ การนำข้อมูลไปทำงานเชิงนโยบายผลักดันกับกระทรวงแรงงาน 

 

 



๑๗ 

 

ประกันสังคมทุกมาตราลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่ีน้องแรงงานนอกระบบและพ่ีน้องประกันสังคม 60 เปอร์เซ็นต์  
ระยะเวลา 6 เดือน การเยียวยาช่วยเหลือกันเองระหว่างพ่ีน้องในเครือขา่ย เช่น การประชุมเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ข้าวสารในเมือง การทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือกันเองในเครือข่าย  

 
18.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการสงขลา  โดยนายประเสริฐ ทองศิริ 

▪ การทำงานภายใต้แนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือให้คนพิการ
ได้เข้าถึงสิทธิ  มีภาคีต่างๆ ในพ้ืนที่นาหม่อม  หาดใหญ่ อำเภอจะนะ  
สะเดา ควนเนียง ทำบ้านให้คนพิการ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ถุงยังชีพ 
และเงิน ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดอ่ืน ๆ เช่นพัทลุง นคร ปัตตานี  

▪ ปัญหาคือ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เนื่องจากคนพิการบางคนถูกทิ้ง
ไว้ข้างหลัง ไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยชมรมได้ให้คำแนะนำในการ
ช่วยเหลือเพ่ือให้ เข้าถึงสิทธิ โดยระดับนโยบายต้องเข้าถึงการ
ช่วยเหลือ และนำนโยบายจากด้านล่างขึ้นไปสู่การแก้ปัญหา  

 
19.ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนายรชดี้ บินหวัง 

▪ ศูนย์อาสาสมัคร มอ.สนับสนุนให้นักศึกษาและอาสาสมัคร
ทำงานเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนบัณฑิตอาสาและ
พัฒนาด้านจิตอาสา ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 16  

▪ การทำงานครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
มอ.ทุกวิทยาเขต  

▪ การทำงานที่ผ่านมา โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล  
ร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตอาสาของ มอ. 90 ตำบลได้รับงบจาก กระทรวงอว. 25 ล้านบาท 

▪ ภารกจิต่อไปบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด ได้จัดให้นักศึกษาเรียนออนไลน์และปรับแผนเรื่องการทำงานจิตอาสาโดย
ผ่านระบบออนไลน์ โดยร่วมกับอาสาสร้างสุขภาคใต้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยบริจาคให้โรงพยาบาล และ
ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิคนช่วยคนแจกข้าวสารอาหารแห้งจำนวนกว่า 1,000 ชุด ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข
ภาคใต้ มูลนิธิมัชฌิมา มูลนิธคนช่วยคน พมจ. สงขลา ในการสนับสนุนให้บัณฑิตอาสาลงเยี่ยมบ้านคนยากไร้ 
และเปิดรับบริจาคสิ่งของให้กับโรงสนาม มอ. ประสานอาจารย์นักวิจัยในการลงไปแก้ปัญหาในชุมชน ร่วมกับ
สถานวิทยุมอ.ในการบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียน สาธารณสุขต่าง ๆ และร่วมกับหาดใหญ่ในการเปิดตัวเมือง
หาดใหญ่แซนด์บอกซ์ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีสงขลา สร้างโมเดลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และ
พัฒนาฐานข้อมูล iMed@home ร่วมกับเทศบาลในการวางแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คนในพ้ืนที่เทศบาล
นครหาดใหญ่ดูแลตัวเอง มีบัณฑิตอาสา 500 คนในการทำโครงการชุมชนเพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้านต่าง ๆ และ

 

 



๑๘ 

 

เปิดหลักสูตรให้กับเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสา อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ที่จะเปิด
หลังจากนี้ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับจิตอาสาและประชาชนทั่วไป  

 
20.กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ 

▪ บทบาทหน้าที่ของกองทุนในการพัฒนาระบบบริการ
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และการจัดหาซ่อมบำรุงกาย
อุปกรณ์  และการจัดสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยที่มีภาวะเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในจังหวัด
สงขลา 
 

▪ การดำเนินการ ที่ปรากฏในเรื่องของการแก้ไขกายอุปกรณ์ คือ การจัดตั้งศูนย์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนำร่อง
ในชุมชน เป็นไปตามเป้าหมาย การวางระบบที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางซึ่งกำลังทำเอ็มโอยูในการจัดทำ
โปรแกรม เพ่ือให้ภาคีได้ร่วมกันฟื้นฟูสมรรถภาพ  

▪ แผนพัฒนาระยะยาวเพ่ือพัฒนาร่วมกับแผน LTC ในเรื่องของกายอุปกรณ์ที่มีความขาดแคลนปีนี้ตั้งเป็น
ธนาคารยืมคืนให้กับโรงพยาบาลสงขลา วิทยาเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ศูนย์ยืมคืนธนาคาร
สร้างสุข 70 อปท. ซึ่งแป็นความสมัครใจ ปี 2565 วางแผนไว้อีก 70 แห่ง  

▪ ในเรื่องของศูนย์ซ่อมได้มีศูนย์ซ่อมต้นแบบ ขยายไปยังตำบลพะโคะและเทศบาลเมอืงสะเดา และขยายศูนย์
สร้างสุขให้เชื่อมโยงทุกที่  

▪ ผลลัพธ์ในเรื่องของบ้านสร้างสุขปีงบ 2564 ได้อนุมัติบ้านสร้างสุข 106 หลังให้กับ 26 อบต.ที่ขอสนับสนุนมา 
▪ ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของคุณภาพของฐานข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน ความเหลื่อมล้ำ  
▪ สิ่งที่จะทำคือ การพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานข้อมูล มาตรฐานของศูนย์ให้ก้าวสู่รมาตรฐานสากล การตอบ

โจทย์กายอุปกรณ์ที่สปสช.กำหนด การเข้าถึงกลุ่มติดบ้านติดเตียง เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณของอบจ.
ทำงานเชิงรุกมากข้ึน  ทำงานร่วมกับองค์กร 8 องคก์รหลักในการจัดการทำระบบฐานข้อมูลเดียวกัน และการ
ดำเนินการในการจัดรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ รวมถึงวัสดุอ่ืนๆที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน  

 
21.Songkhal Wonder Valley international School โดยคุณสุกัญญา ศรประสิทธิ์ 

▪ กำลังจะเปิดเป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ตำบลพะตง 
อำเภอหาดใหญ่    

▪ หลักคิดในการดำเนินการ คือ การสร้างสังคมให้เป็นสุข ใน
ชีวิตของทุกคนต้องการความสุขในการดำรงชีวิต เด็ก
ต้องการความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน  โดยจัด

 

 



๑๙ 

 

สิ่งแวดล้อมให้เด็กได้เรียน องค์ประกอบสำคัญคือการให้
อิสระหรือการคืนอิสระภาพให้กับเด็ก ๆ ใน 

การเรียนการสอนเป็นอิสรภาพให้เด็กตั้งคำถามโดยไม่ต้องกลัวผิด ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูก
ลงโทษ เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ต้องแข่งขันกับใคร เด็กไม่ได้เรียนเพ่ือการสอบ 

▪ เด็กจะมีอิสรภาพในการเล่นอย่างเต็มที่ โดยธรรมชาติเด็กทุกคนเกิดมาเพ่ือการเรียนรู้อยู่แล้ว โจทย์ของ
การศึกษาคือไม่ดับไฟแห่งการเรียนรู้ ทำอย่างไรให้เด็กค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพ่ือให้เด็กเตบิโตอย่าง
สมบูรณ์และมีความสุขได้  

 
15.00 - 16.30 น. 
สงขลาในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
โดยนพ.อิฏฐผล เอ้ียววงศ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  

             
 

1. สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยผู้ป่วยรวม 28 วันติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก สถานการณ์ในประเทศไทย
ตอนนี้ค่อนข้างรุนแรง ส่วนประเทศมาเลเซียเป็นอันดับที ่9  ซึ่งหากดูเฉพาะพ้ืนที่อาเซียนจะเห็นว่าประเทศ
ฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยประเทศมาเลเซีย ทั้งภูมิภาคอาเซียนสถานการณ์ใกล้เคียงกัน หากมี
การเปิดเมืองขึน้มาฝั่งด้านมาเลเซียและประเทศไทยไม่ต่างกัน  

2. แนวโน้มสถานการณ์ พ้ืนที่ อ่ืนๆ จะดีขึ้นมาก แต่ภาคใต้จำนวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ใน 4 จังหวัดภาคใต้  
ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัดสงขลาในรอบที่ผ่านมาติดอันดับ 12 ซึ่งคาด
ว่าจะข้ึนมาอยู่อันดับที่ 11 ในไม่ก่ีวันนี้ 

3. ทำไมจำนวนคนไข้ของเราเพ่ิมมากขึ้น หลังจากเปิดล็อกดาวน์เราอยู่ในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นมาตลอด จังหวัดสงขลา
ข้อมูลในวันที่ 27 กันยายน 2564 จำนวนคนไข้รายวันอยู่ที่อันดับ 4 สิ่งที่สบค.ให้ข้อมูลคือหากปลดล็อกดาวน์
และฉีดวัคซีนตรงตามเป้าหมายและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล มาตรการทางสังคม การ
ควบคุมการเดินทาง  มาตรการทางองค์กรด้วยการคัดกรอง  การพยากรณ์ของผู้ป่วยรายวัน ซึ่ง จะเข้าได้กับ
การจำลองในช่วงก่อนหน้านี้ ทิศทางของประเทศไทยในขณะนี้จะเป็นการเริ่มเปิดล็อกดาวน์ขึ้นเรื่อย ๆ แต่
ยังไงก็ตามสถานการณ์ของพ้ืนทีจ่ะเป็นส่วนตัดสินใจว่าแต่ละพ้ืนที่จะมีมาตรการเหมือนกันหรือไม่ หรือจะเป็น
มาตรการเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่  



๒๐ 

 

4. สถานการณ์จังหวัดสงขลาจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ติดเชื้อจำนวน 281 ราย ผู้ป่วยใหม่แยกกระจาย
ตามอำเภอต่าง ๆ เทียบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างน้อยแล้ว  ตัวเลขแต่ละอำเภอ สะท้อน
สถานการณ์จริง เช่น อำเภออำเภอหาดใหญ่ เจอผู้ป่วยมากท่ีสุด ตั้งแต่ช่วงระบาดจนถึงตอนนี้ อาจจะน้อยลง
บ้างมากขึ้นบ้าง ตามมาด้วยอำเภอเมือง อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี 
อำเภอบางกล่ำ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหม่อม และอำเภอสทิงพระ ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้น จะเห็นมีการระบาดจากกิจกรรมอะไรบ้าง มาจากตรงไหน ในจำนวนตรง
นี้เป็นกลุ่มที่ต้องลงไปจับตาดูคนที่ยังไม่ป่วยแต่สัมผัส กลุ่มก้อนตรงนี้ทำการรักษาดูแลเรียบร้อยแล้ว  ส่วนคน
ทีไ่มรู่้ต้นสายปลายเหตุเลยมีจำนวน 35 คน ซึ่งต้องค้นหาสาเหตุและควบคุมพ้ืนที่ให้ได้ หากมีตัวเลขเยอะมาก
ในวันไหน ก็แปลว่าสถานการณ์เริ่มแย่ลง  

5. กลุ่มก้อนจากการสัมผัสในชุมชนที่เกิดการระบาด  เราจะเห็นว่าในกลุ่มชุมชนมีการติดกันในบ้าน ในเพ่ือน
บ้านที่มีการไปมาหาสู่กัน ตรงนี้จะบอกว่าพ้ืนที่ไหนมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในอำเภอหาดใหญ่ก็จะมีการ
ระบาดมาก เป็นในชุมชนต่าง ๆ ที่มีการเจ็บป่วย ซึ่งไม่ได้สัมผัสจากการทำงานแต่สัมผัสจากการพูดคุย 
กิจวัตรประจำวัน ซึ่งในช่วงหลังๆ การสัมผัสในระหว่างบุคคล ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

6. ปัจจัยที่ทำให้มีการระบาดในชุมชนจำนวนมากคือ การสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ลูก
หลายที่ไปทำงานจากภายนอก หรือกลุ่มโรงงานและผู้สัมผัส กลุ่มแรกท่ีทำให้เกิดการป่วยและแพร่กระจายใน
ชุมชนมักเป็น คือกลุ่มงานรื่นเริงสังสรรค์ โรงงานและผู้สัมผัส ในสถานบันเทิงเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งสถานบันเทิง
เป็นจุดแรกที่ทำให้เกิดการแพร่กระจาย หลังจากนั้นเกิดการระบาด คนที่ป่วยต่อจากนั้นก็ติดคนในบ้าน หรือ
กลุ่มกลุม่มัสกัสร์ ที่ทำให้เกิดการสัมผัสแพร่กระจายไปได้มาก 

7. ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ติดกันเองในบ้านหรือในเพ่ือนบ้าน เป็นกลุ่มที่แซงกลุ่มอ่ืนได้ทั้งหมด หรือติดในกลุ่ม
เพ่ือนบ้าน ทำให้เห็นภาพว่าสถานการณ์จังหวัดสงขลาโดยภาพรวม หากเราจะดำเนินมาตรการต่าง ๆต้อง
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย ที่มีการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว ปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อควบคุม ซึ่งการสัมผัสกันเอง
ในบ้าน เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ต้องให้การศึกษาและปรับพฤติกรรมกันต่อไป 

8. ข้อมูลของโรงงานต่าง ๆ กลุ่มก้อนเหล่านี้ เป็นโรงงานที่ผ่านกระบวนการ Bubble and Seal แล้ว ซึ่งเป็นจริง
ที่ประกาศและใช้ผลได้ง่ายมาก แต่เมื่อ Bubble and Seal ปัญหาคือคนที่อยู่ในโรงงานจะสัมผัสเชื้อได้มาก
ขึ้น  มาตรการนี้เราจะใช้เมื่อสถานการณ์รุนแรงมากข้ึน พยายามไม่ให้คนหลุดออกจากโรงงาน ซึ่งสถานการณ์
ที่ทำให้คนหลุดออกจากโรงงานและมีคนป่วยมาก เช่น กรณีสงขลาแคนนิ่ง กลุ่มนี้ติดเชื้อและกลับไปแพร่ที่
บ้าน ปัจจุบันนี้เป็นกระทบจากการระบาดในโรงงาน ซึ่งสถานการณ์ในชุมชนและโรงงานมีการเชื่อมโยงกัน
อย่างใกล้ชิด  ณ ขณะปัจจุบันนี้หลัง Bubble and Seal แล้ว มิติของโรงงานจะดีขึ้น เกิดเพียงระลอกสั้นๆ 
และคุมได้ดี แต่อาจมีการแพร่กระจายไปยังกลุ่ม องค์กรอ่ืนๆ ที่มีคนอยู่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งอาจมีมาตรการล็อก
ดาวน์ในบางพ้ืนที่  
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9. ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 ประชาชนที่ลงทะเบียน 1,080,000 กว่าเปอร์เซ็นต์การฉีด
วัคซีนเข็มที่ 1 คิด เป็นร้อยละ 55.14 การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 34.09 ส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุเกิน 
60 ปขีึน้ไปและมีประวัติเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่น หัวใจ น้ำหนักมาก  เข็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 1.91  

10. ตอนนี้ต้องพยายามให้ผู้ป่วยรายวันไม่เกิน 200 ต่อวัน เพราะหากมากกว่านั้นจะทำให้ระบบสาธารณะสุขล่ม
สลาย จะทำให้บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องรับดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ และทำให้กลุ่มคนที่มีภาวะต้องได้รับ
การดูแลโรคอ่ืนๆ จะได้รับผลกระทบ ซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นโควิดก็ตาย ซึ่งมีประสบการณ์ในประเทศอินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ หรือในกรุงเทพช่วงหนึ่งที่อยู่ในภาวะวิกฤติ และพยายามฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ 70-
80 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่ กับส่วนกลางกำหนดสัดส่วน ซึ่งการระบาดจะทำให้จำกัดวงได้ ด้วยตัวเอง การ
แพร่กระจายจะแพร่ไม่มาก  

11. การเลือกชนิดวัคซีนที่เป็นปัญหา สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้น เพราะส่วนกลางมีการจัดหาวัคซีนดีขึ้น ซึ่งเริ่มฉีดกัน
มากขึ้นในช่วงตุลาคม 64 ซึ่งต้องดูต่อไปว่าเรื่องการจัดสรรวัคซีนเป็นอย่างไร เพราะการหาและฉีดวัคซีนทำได้
ช้า  

12. เรื่องของจำนวนเตียง เตียงที่รับได้ในโรงพยาบาลใหญ่ประมาณ 97 เตียงและเต็มอยู่เสมอ หากควบคุมโรคได้
ดีตัวเลขก็จะน้อยลงไป และมีการสำรองเตียงให้กับคนไข้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย ในพ้ืนที่โรงพยาบาลสนามมี
เตียงเหลือ 448 เตียง สามารถรองรับได้เพียงพอ ตอนนี้มีกลุ่ม Hospital ต่างๆ เป็นหนึ่งในทางรอดของกลุ่ม
โรงแรม หรือกลุ่มท่องเที่ยว ในสถานการณ์ท่ีไม่มีนักท่องเที่ยวสามารถนำผู้ป่วยไปกักตัวใน Hospital ดังกล่าว
ได ้

13. สถานการณ์ของแต่ละอำเภอมีความแตกต่างกัน อัตราการป่วยหารด้วยจำนวนประชากรแต่ละอำเภอ บาง
อำเภอ เช่น อำเภอหาดใหญ่คิดเป็นอัตราการป่วยยังต่ำ ซึ่งต่ำกว่าอำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร อำเภอจะนะ 
หรืออำเภอสะบ้าย้อย เพราะจำนวนประชากรมีมากกว่าในอำเภอดังกล่าว สะท้อนถึงความรุนแรงของพ้ืนที่
และความเข้มข้นของมาตรการ ซึ่งในพ้ืนที่อำเภอสิงหนคร อำเภอจะนะ จำนวนประชากรมีไม่มาก ตัวหาร
น้อยจำนวนก็เลยมาก อำเภอหาดใหญ่สถานการณ์แย่ลงหลังจากการเปิดล็อกดาวน์ จำนวนเพ่ิมขึ้นเพราะมี
การไปมาหาสู่ อำเภอเมืองสถานการณ์แย่ลงมีการติดกันในชุมชน ส่วนอำเภอรัตภูมิ คลัสเตอร์เริ่มต้นคือ การ
ปิดโรงงาน และติดต่อในชุมชน มีกลุ่มก้อนการระบาดเพ่ิมขึ้นหลายๆ กลุ่มอำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย
ผลลัพธ์จากเทศกาลฮารีรายอ คนเดินทางจากอำเภอยะหยิ่ง จังหวัดยะลา มาพักในพ้ืนที่และแพร่กระจายต่อ 
และรับผลกระทบจากงานเทศกาลครั้งนั้น มีการปิดพ้ืนที่ไปหลายชุมชนแล้ว อำเภอสะเดาสถานการณ์ดีขึ้นแต่
ตำบลสำนักขามและตำบลปริกมีการกระจายเป็นกลุ่มก้อน อำเภอสิงหนคร คนที่ทำงานในโรงงานมีการ
แพร่กระจายเชื้อให้คนที่บ้าน เพ่ิมข้ึนมาจนมากแต่เมื่อล็อกดาวน์สถานการณ์ก็ดีข้ึน 

14. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ สบค. จะมีการขยายระยะเวลาภาวะฉุกเฉินไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  และมี
การประกาศเปิดสถานที่ในบางสถานที่ ซึ่งต้องดูความเป็นจริงในระดับพ้ืนที่ด้วย การจัดพ้ืนที่สงขลายังเป็น
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พ้ืนที่ควบคุมเข้มข้น มาตรการยังเคอร์ฟิวช่วง 4 ทุ่ม – ตี 4 การจัดกิจกรรมให้มีการรวมตัวกันได้มากขึ้นไม่
เกิน 25 คน สามารถบริโภคอาหารในร้านได้ ร้านสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านนวด เปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม  

15. การเดินทางเข้าในราชอาณาจักร หากมีการฉีดวัคซีนมาก่อน เดินทางเข้าในประเทศกักตัว 7 วัน หากไม่เคย
ฉีดวัคซีน เดินทางอากาศทางน้ำ กักตัว 10 วัน เดินทางทางบกกักตัว 14 วัน เนื่องจากทางบกเป็นช่องทางที่
ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า  

16. พ้ืนที่นำร่องการท่องเที่ยว แบ่งเป็นระยะ จังหวัดสงขลาแบ่งเป็นระยะที่ 2 คือ วางแผนให้มีการผ่อนปรน และ
เป็นพื้นที่นำร่องเพ่ือการท่องเที่ยวได้ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  

17. เรื่องวัคซีนมีความพยายามในการฉีดวัคซีนไขว้และวางแผนว่า โดยจะมีการขอวัคซีนจากนานาประเทศที่ได้
ติดต่อไว้และแผนในการจัดหาวัคซีนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 64 มีการจัดหาวัคซีนให้ได้ครบตามแผนเป็น
จำนวน 126.2 ล้านโดส ประชากรประเทศไทย 70 ล้านคน จะได้รับวัคซีนทั้งหมด 62 ล้านคน เป็นคิด
ครอบคลุมร้อยละ 90  

18. เป้าหมายการฉีดวัคซีนภายในปี 2564 มีดังนี้ ให้ความครอบคลุมของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1 อย่างน้อย
ร้อยละ 70 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564  อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม 2564 ให้ความ
ครอบคลุมของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนธันวาคม 2564  ให้ผู้ที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็มและผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดได้รับเข็มกระตุ้น 1 เข็ม โดยมีแผนการจัดสรรให้
มีผู้ได้รับการกระตุ้นเดือนละ 1-2 ล้านโดส ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 

19. โดยสรุปคือสถานการณ์ในจังหวัดสงขลายังอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจะเป็นสิ่งที่
ควบคุมจัดการได้ยาก ซึ่งต้องมีมาตรการในการพูดคุยในการดูแลป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายต่อ 
โดยต้องสร้างให้ทุกคนเกิดความตระหนัก โดยคิดว่าเราติดเชื้อ และต้องระวังไม่ให้เชื้อของเราแพร่ไปหาคนอื่น 
หากคิดแบบนี้การกระจายการแพร่เชื้อจะลดได้มาก  

การรับมือโควิด-19 ในสงขลา  
“พื้นที่ทดสอบการเปิดเมืองปลอดภัยอยา่งยัง่ยืน Hatyai Sandbox Plus”  

โดยดร.ไพโรจน์ กรรมการหอการค้า ประธานคณะทำงาน   

           
 

1. โครงการ Hatyai Sandbox Plus เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคม และ
มูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นองค์กรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการ 
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2. Sandbox เป็นภาษาไทยว่ากระบะทรายที่เล่นได้ทดสอบได้มีมาตรการที่มีการนำไปใช้ที่มีความยืดหยุ่น และ
รวดเร็วในการปฏิบัติการ ซึ่งนิยามก็คือเป็นพ้ืนที่การทดลองการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน นำแนวทางสบค. มา
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนำมาสู่การทดสอบทำตามนโยบายดังกล่าว 

3. Hatyai Sandbox Plus เริ่มต้นเฟสแรกโดยการควบคุมภายในเมือง สร้างหาดใหญ่ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยกับ
ทุกคน โดยเน้นที่สถานประกอบการ พนักงานและผู้ประกอบการ ตามมาตรการสบค.และในเฟสถัดไปเมื่อ
ตัวชี้วัดต่างๆ มีความนิ่งหรือคงตัวแล้วจะมีการขยายเฟส โดยมีคณะทำงานหรือกลุ่มอาสาสมัครภาครัฐที่ช่วย
ประสานงานภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆที่กำลังเปิดหรือผ่อนคลาย ซึ่งผ่านมา 1 เดือน หลายๆ 
สถานประกอบการไม่ความเคร่งครัด ไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง 50 หรือ 75 เปอร์เซ็นต์ในร้านอาหาร หรือใน
มาตรการอ่ืนๆ มีความเสี่ยงในการเปิดและอาจกลับมาปิดอีกหากมีการระบาดเกิดขึ้น ซึ่งเรามองว่าการเปิดๆ 
ปิดๆเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการมาก ดังนั้นจึงเกิดคณะกรรมการ Hatyai Sandbox Plus ขึ้นมา 

4. Hatyai Sandbox Plus เป็นการทดสอบการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีสโลแกนสร้างเมืองหาดใหญ่ให้
ปลอดภัยสำหรับทุกคน เนื่องจากเมืองหาดใหญ่มีศักยภาพคล้ายกบัเมืองเศรษฐกิจหรือเมืองอ่ืนๆของประเทศ
ไทยหลายๆ เมือง มีทางเข้าออกหลายทาง เรากำลังเป็นต้นแบบในการทำ  Sandbox เนื่องจากหาดใหญ่มี
ทางเข้าหลายทางไม่ต่ำกว่า 20 กว่าเส้นทาง  เราจะเน้นในการนำมาตรการของสบค.มาใช้อย่างเคร่งครัด  

5. เมืองหาดใหญ่มีความหลากหลายทางการค้าการเศรษฐกิจ มีสถาบันการศึกษา ความพร้อมในด้านบุคลากร 
พร้อมที่จะเป็นที่ทดลองในการดำเนินทดสอบนโยบายของรัฐบาลได้  นอกจากนโยบายที่สบค. บังคับใช้แล้ว 
ยังมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น 0nechat มาตรวจเพ่ือควบคุมสถานประกอบการว่าสถาน
ประกอบการไหนบ้างที่พนักงานฉีดวัคซีนครบแล้ว มี ATK ภายใน 5 วัน หรือมีความปลอดภัยขนาดไหนซึ่ง
แสดงได้ใน โชว์ได้ใน Google map เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ออกแบบขึ้นมาเพ่ือบังคับใช้ตามมาตรการของ
สบค.อย่างเคร่งครัด เนื่องจากหากไม่มีเครื่องมือต่างๆ  หรือหากไม่มีคณะทำงาน จะไม่มีการปฏิบัติการตาม
มาตรฐานของสบค.เลย 

6. วัตถุประสงคข์องโครงการ คือ เพ่ือแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล  
a. เพ่ือออกแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน เปิดแล้วต้องไม่ปิดอีก  และจากการนำเสนอในวันที่ 2 

กันยายน 2564 มองว่าเป็นการจุดประกายให้เมืองต่าง ๆ ลุกขึ้นมาเพ่ือป้องกันและร่วมกันปฏิบัติ
เคร่งครัดตามมาตรการของ สบค.และนำเสนอไปยังเวทีของกรอ. และมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจจังหวัดสงขลามีการแถลงข่าวและนำเสนอต่อ 15 ภาคีโดยมีท่านวิษณุ เครืองาม ท่าน
บัญญัติ จันทน์เสนะ ร่วมประชุมหารือ และหารือต่อและกรรมการโรคติดต่อโรคจังหวัดสงขลา  
ปัจจุบันกำลังส่งแบบฟอร์มกรอ. 3 เพ่ือนำเสนอต่อ ศบค.  เพ่ือขอวัคซีนจำนวน 250,000 โดส และ
ATK 170,000 ชุด ลงมาในพ้ืนที่เพ่ือนำมาสู่การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70 เปอร์เซ็นต์ของประชาชน
ในอำเภอหาดใหญ่ 



๒๔ 

 

7. กรอบแนวคิด Hatyai Sandbox Plus เป็นพ้ืนที่ Sandbox นำมาสู่นโยบายเปิดเมืองของรัฐบาล  ไม่ได้เน้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งต้องการควบคุมว่านโยบายดังกล่าวสามารถควบคุมได้จริงและเห็นผลจริงหรือไม่ เมื่อ
ได้รับนโยบายต่างๆ ลงมาก็มีการส่งต่อมายังคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด และส่งต่อมายังการปฏิบัติ 
โดยมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะทำงาน Hatyai Sandbox Plus และนำนโยบายต่างๆ บวกกับ
แนวคิดมาแปลงสู่การปฏิบัติ นำมาสู่พ้ืนที่ Sandbox ของหาดใหญ่  โดยเริ่มจากเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมี
ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ประสานงานหลัก และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมีหอการค้าจังหวัดสงขลา มูลนิธิ
ชุมชนสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยประสานงาน โดยมีแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 1)ด้านสาธารณสุข ลดการแพร่เชื้อและเสียชีวิต  2) ด้านเศรษฐกิจ ฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  3) 
ด้านสังคมปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีสื่อและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตาม สิ่งที่
พยายามทำคือการสร้างดุลยภาพระหว่างเศษฐกิจ สาธารณสุขและสังคม ซึ่งต้องเดินไปด้วยกันได้  และมีการ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  

8. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 1) Hatyai Smart&clean สถานที่ปลอดภัยคนปลอดภัย ท่องเที่ยวปลอดภัย 2) 
หาดใหญ่แคร์ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมีการประสานงานร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาในการใช้ 
iMedCare และการลงพ้ืนที่ชุมชน 3) กองทุนเพ่ือพัฒนาเมืองหาดใหญ่อย่างยั่งยืน  ได้มีการระดมทุนได้
ประมาณ 310,000 บาท ใช้สำหรับการเพ่ือสนับสนุน เบื้องต้นใช้สำหรับการซื้อ ATK ให้พนักงานร้านค้านำ
ร่องได้ตรวจ ATK ทุกคนทุก 3 - 5 วันและมีค่าตรวจในช่วงแรก หลังจากตั้งศูนย์ ATKในอำเภอหาดใหญ่ได้
แล้วและจะนำมาเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การที่จะขับเคลื่อนมีเงินบริจาคของภาคส่วนและหลายหน่วยงาน
ต่างซึ่งเห็ฯว่าโครงการนี้เป็นประโยน์ในการควบคุมและส่งเสริมการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน 3) การเชื่อมโยง
กิจกรรม Songkhla Trip คือเส้นทางท่องเที่ยวสงขลาปลอดภัย  ได้รับคำแนะนำจากประธานสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีการทดสอบ sealroute เป็นเส้นทางที่ถูกควบคุมไว้ ต้ังแต่ด่านนอกมา
จนถึงตัวเมืองหาดใหญ่ ควบคุมให้อยู่แต่ในรถทัวร์ ห้ามออกจากเส้นทาง และจะมีมัคคุเทศน์แนะนำเส้นทาง
เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดต้องได้รับการสนับสนุนวัคซีน และATK จากส่วนกลาง โดยจะ
นำไปสู่การออกแบบมาตรการและเครื่องมือเพ่ิมเติม 

9. สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีการออกแบบเครื่องมือเพ่ิมเติม มีการรายงานผลปฏิบัติการล่วงหน้าและมีการรายงาน จะ
นำไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องต่อไป 

▪ กิจกรรมที่ผ่านมา มีการจัดตั้งศูนย์การจัดการ ATK CENTER เพ่ือแสดงในแผนที่ตามมาตรการสถานที่
ปลอดภัย พนักงานปลอดภัย ซึ่งดำเนินการไปแล้วและมีการปรับแก้ ในส่วนที่สองมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม
นำร่องมีทั้งหมด 6 ร้าน เข้ามาร่วม โดยจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ปลอดภัย คนปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของหาดใหญ่แคร์ชุมชนปลอดภัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีการรับ
สมัครผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และมีคูปองปันสุข ซึ่งสามารถบริจาคและใช้คูปองไปส่งอาหารตามบ้านได้ โดยต้อง
สร้างแรงจูงใจให้คนมาบริจาคมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมกองทุนเพ่ือพัฒนาเมืองหาดใหญ่ มีการเปิดบัญชีเพ่ือ



๒๕ 

 

รองรับเงินเข้ากองทุน กิจกรรม Hatyai Smart เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาในอำเภอหาดใหญ่จะเข้าสู่ระบบ ATK 
CENTER มีร้านอาหาร โรงแรม  ร้านเสริมสวยและกิจกรรมอ่ืนๆ จะเป็นกิจกรรม โดยมีศูนย์ในการควบคุม
มาตรการต่างๆ  สิ่งที่  Hatyai Sandbox Plus ทำได้คือ การขึ้นมอนิเตอร์หรือควบคุมระบบ โดยให้ผู้
ท่องเที่ยวเห็นในแผนที่ว่ามีร้านไหน ที่มีมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างต้นแบบเพ่ือเปิดเมืองท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เพ่ิมสถานที่และกิจกรรมคนปลอดภัยในหาดใหญ่ เฟสแรกที่ทำสำเร็จคือ ศูนย์ ATKและ
ร้านอาหาร เฟสที่สองจะเพ่ิมในกิจกรรมต่าง ๆ ในห้างศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล โรงแรม ร้านเสริม
สวย ตลาด ฯ ซึ่งต้องฟังมาตรการประกาศเพ่ิม ต้องทำคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ
เพ่ือประสานางานกับประเทศมาเลเซีย  

▪ ตอนนี้สบค.ประกาศว่าสงขลาเป็นพ้ืนที่สีฟ้า ซึ่งสามารถวางแผนในการเปิดเมืองท่องเที่ยวได้ ซึ่งต้องพิจารณา
ความพร้อมต่างๆ เช่น เตียงรองรับไอซียู การเข้ารับการรักษาตัว กิจกรรมเส้นทางสงขลา ปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวลดน้อยลงมาก  แต่กิจกรรมการท่องเที่ยวทำให้คนต้องมาอยู่ร่วมกัน ความยากของการท่องเที่ยว
เป็นความท้าทาย วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมเส้นทางสถานที่คนปลอดภัยในจังหวัดสงขลา sealroute นักท่องเที่ยว
จะผ่านมาทางด่านนอก ซึ่งจะผ่านมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ อย่างเข้มงวด สถานประกอบการต้องได้ 
CHA Plus ร่วมกับ Hatyai Sandbox Plus เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ต้อง
ใช้รถทัวร์ของประเทศเราเท่านั้น ต้องอยู่บนรถและห้ามออกนอกเส้นทาง ต้องเข้าไปในร้านที่ได้รับมาตรการ
ของ Sandbox เท่านั้น จึงเป็นการทดสอบในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ต่าง ๆ ในขณะที่เรายังเปิดเมืองเต็มที่ไม่ได้ ใน
การเริ่มต้นของการท่องเที่ยวต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด  

▪ Hatyai Sandbox Plus เป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในการพื้นฟู
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ทีจ่ะให้เกิดการขบัเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 

 
เทศบาลเมืองสิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง 

 
▪ เทศบาลเมืองสิงหคร ได้มีการเตรียมการในการรับมือโควิด

ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงต้นๆของการเกิด
โควิดระลอกใหม่  หลังจากนั้นก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 
อำเภอสิงหนคร คลัสเตอร์หลักเกิดจากโรงงานหลายๆ 
โรงงาน เพราะประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำโรงงาน  
หลังจากมีการปิดโรงงานทำให้ เกิดการระบาดลงชุมชน 
สาเหตุของการระบาดอีกส่วนเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะของบ้านเรือนที่พ่ีน้องมุสลิมอยู่เป็นครอบครัวติดๆ กัน เช่น บริเวณตำบลหัวเขา ทำให้สิงหนครเป็น
ตำบลอันดับต้นๆ ของจังหวัดสงขลาที่มีการแพร่ระบาดอย่างมาก 

 



๒๖ 

 

▪ บทบาทของเทศบาลเมืองสิงหนคร ได้ทำงานร่วมกันทางอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ในการแลกเปลี่ยนการ
ทำงานกันทุกสัปดาห์กับ ปรึกษาหารือกันในการรับมือ  และมาตรการต่างๆ เพ่ือให้รัฐบาลช่วยเหลือ บทบาท
คือการสนับสนุนการ Swap เต้นท์ อาหาร และเริ่มโครงการ “สิงหนครโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการที่คิดขึ้นมา
เพ่ือดำเนินการภายใต้สถานการณ์โควิด เป็นโครงการที่เริ่มจากชุมชนและดำเนินการในชุมชน ในเขตเทศบาล
สิงหนครซึ่งมีชุมชนในพ้ืนที่ 30 ชุมชน 18 หมู่บ้าน โดยให้ชุมชนหรือประธานชุมชน อสม. จิตอาสา ทำหน้าที่
คือคอยดูแลคนในพ้ืนที่ว่าใครติดโควิด หรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเมื่อมีข้อมูลรู้ว่าใครสัมผัสกับบุคคลหรือกลุ่ม
เสี่ยงสูง จะมีการแบ่งหน้าที่กันดูแล และทำรายชื่อว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก่ีคน โดยจะส่งรายชื่อเข้ามาในกลุ่มไลน์ 
และจะนำข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปมอบให้ทางโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลก็จะรับตัวไปรักษา 

▪ กรณีผู้กักตัว ซ่ึงไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ทำมาหากิน เทศบาลจะเข้าไปดูแล และมีการระดมกันของคนใน
ชุมชนในการทำอาหารไปให้ บทบาทอีกส่วนคือ หลังจากการระบาดระลอกใหญ่ เทศบาลมีการออกคำสั่ง
เพ่ือให้คนในชุมชน Workformhome บทบาทหน้าที่หลักอีกอย่างคือ คือการล็อกดาวน์พ้ืนที่ 2 ครั้งในพ้ืนที่
ตำบลหัวเขาแดงและตำบลสทิงหม้อ เนื่องจากเกิดการระบาดรุนแรงในหมู่ที่ 6 คิดเป็น 30% ของพ้ืนที่ โดย
เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือและทำความเข้าใจประชาชนในพ้ืนที่  โดยต้องทำความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่อย่าง
ละเอียดถ้วนถี่ การล็อกดาวน์เป็นเรื่องทีล่ะเอียดอ่อนเพราะเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน โดยเริ่มเจรจาใน
การล็อกดาวน์ก่อนในเบื้องต้น และค่อยๆ ล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบ มีการทำความตกลงกับสสจ. สสอ.และ
นายอำเภอ สิ่งที่ได้จากการล็อกดาวน์ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมาก หากเปรียบเทียบกับก่อนหน้าที่
จะมีการล็อกดาวน์ มีผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลต้องมารับในพื้นที่วันละ 20-30 รอบ   

▪ ขั้นตอนในการล็อกดาวน์ 1) ทำความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่  2) จำกัดพ้ืนที่ 3) การ Swab  โดยคัดแยกคนที่ติด
เชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อ ใครเป็นบวกก็ดึงตัวออกมารักษา ใครเป็นลบจะมีการฉีดวัคซีนให้ทั้งหมด และมีการ
ตรวจภูมิคุ้มกันให้ คนไหนมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องฉีดวัคซีน โดยดำเนินการทั้งหมู่บ้านที่มีการล็อกดาวน์ 
ส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยในพื้นท่ีล็อคดาวน์ลดลงเยอะมาก  

▪ ประชาชนตอนแรกมีต่อต้านซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะต้องหยุดงานหยุดทำมาหากิน แต่ก่อนที่จะล็อก
ดาวน์ได้มีการพูดคุยและเชิญแกนนำมาแลกเปลี่ยน ในประเด็นต่างๆ เช่น สิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับคืออะไร 
สาธารณสุขจะดูแลอย่างไร และการทำตามขั้นตอนต่างๆ จะส่งผลดีต่อตัวเองและชุมชนอย่างไร ซึ่งหลังจาก
นั้นประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง คนเริ่มมีความเข้าใจในการดูแลป้องกัน
ตัวเองมากขึ้น 

▪ ขณะนี้เทศบาลเมืองสิงหนครได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามร่วมกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่ โดยใช้โรงเรียนเทศบาล
สิงหคร ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยไดจ้ำนวน 200 คน โดยเปิดให้บริการทัง้คนในพื้นที่และคนนอกพ้ืนที่  

 
 
 



๒๗ 

 

ชุมชนจัดการตนเองรับมือโควิด โดยนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  
 

▪ อำเภอจะนะ เป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจมาก ตอนนี้ผู้ที่ตรวจแล้วมี
ผลบวก 99 คน ความยากคือ 99 คนจะให้นอนรักษาตัวที่
ไหน มีทางเลือกให้เลือก 2 แนวทางคือ 1) นอนบ้าน 2) นอน
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม คำตอบของภาคชุมชนใน
อำเภอจะนะ  การนอนบ้านคือจะทำให้การระบาด 

หนักกว่าเดิม เพราะคนป่วยจะไม่อยู่นิ่งกับที่  เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องการทำมาหากิน กลัวจะขาด
รายได้ อีกท้ังบ้านก็หลังเล็ก ซึ่งต้องหาโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับ  

▪ ซึ่งเป็นโจทย์ที่โรงพยาบาลจะนะต้องคิด ตอนนี้ในโรงพยาบาลมีผู้ป่วย 600 คน และมีเพียง 140 เตียง  เพ่ือ
รองรับผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง และผู้สูงอายทุี่มีโรคประจำตัว ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ 

▪ นำมาสู่การเปิดโรงพยาบาลสนามที่ชุมชนต้องช่วยเหลือกัน โดยมีโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่โรงเรียนตาดี
กานูรุลอีมาน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกเค็ดหลังสถานีรถไฟ  ตอนนั้นในพ้ืนที่ระบาดหนักมาก จนไม่มีที่ ให้คนนอน 
รักษาตัวสุดท้ายพ่ีน้องในชุมชนจึงมีการเจรจาคุยกับโต๊ะอิหม่าม จนโต๊ะอิหม่ามเห็นชอบและเปิดเป็น
โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ปิดไปแล้ว หรือในพ้ืนที่โรงเรียน
รุ่งโรจน์วิทยา ได้มีการเปิดโรงเรียนให้ครูพักรักษาจำนวน 34 คน รวมทั้งคนในชุมชนบางส่วน ปัจจุบันก็ปิดตัว
ไป นอกจากนี้ยังมีการเปิดโรงพยาบาลสนามในชุมชนอีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนจะนะวิทยา รองรับได้ 120 
เตียง โรงเรียนศาสนบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองรับได้ 150 เตียง เป็นโรงเรียนที่
รับเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามก็คือผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเดือนพฤศจิกายน  
2564 นี้ โรงเรียนก็จะเปิดเรียนต้องคืนพ้ืนที่ให้กับโรงเรียน ซึ่งต้องหาโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ อีกแห่งคือ
ค่ายตชด.ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ชายล้วน ซึ่งในการจัดโรงพยาบาลสนามจะพยายามจัดแยกเพศเพ่ือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  

▪ ที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิดที่ติดยาเสพติดหนีกลับบ้าน ทำให้เกิดการแพร่กระจายออกไปอีกจำนวนมาก โดยมีมติ
ในการเปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์จินดาพร ซึ่งเป็นศูนย์อบรมเรื่องยาเสพติดอยู่แล้ว ประมาณ 30 เตียง รับ
ผู้ชายโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใช้ยา โดยมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้มีโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนท่า
คลอง ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือของชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง โดยชุมชนช่วยกันในเรื่องข้าวปลาอาหาร และมีการ
รวมตัวของภาคประชาชนโดยมองว่าโควิดไม่ใช่เรื่องของหมออย่างเดียว จึงมีการเปิดศูนย์กู้ภัยโควิดภาค
ประชาชน โดยใช้สมุนไพรในการช่วยเหลือ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ทำสูตรอาหารเผยแพร่ ต้มน้ำ
สมุนไพรให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ระบาดเพ่ือป้องกันโรค และให้ความรู้ไปด้วย มีการใช้สูตรที่ทางการแพทย์
ทางเลือกใช้ในการสู้พิษโควิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบทบาทของภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการ

 



๒๘ 

 

ดูแลช่วยเหลือกัน และเป็นการสร้างความตระหนักของผู้คนที่เข้ามาร่วมกระบวนการของชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เป็นอย่างมาก    

 
ให้ข้อเสนอแนะและสรุป 
โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 

▪ ในเรื่องสถานการณ์โควิดจังหวัดสงขลายังวิกฤติอยู่ ซึ่งเราเป็นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด ในขณะเดียวกันประเทศไทยติดหนึ่งใน 10 ของโลกที่มี
การระบาดมาก 

▪ ประสบการณ์ในการจัดการกับคลัสเตอร์โรงงานที่ใช้รูปแบบ Bubble 

and Seal และได้ผลถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญ  
▪ การปลดคลายล็อก ทำให้การแพร่ระบาดของโควิดก็กลับมาอีก สิ่ง 

สำคัญคือการให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซ่ึงต้องนำวิธีการในการบริหารจัดการและการควบคุมไม่ให้มี
ผู้ป่วยเกนิวันละ 200 คน ซึ่งหากมากกว่านั้นจะทำให้ระบบสาธารณะไม่อาจจะรองรับได้ 
▪ ได้เรียนรู้ความภาคภูมิใจของคนสงขลาที่ได้นำภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วมขับเคลื่อน การอยู่รอดของคน

ได้นั้นเศรษฐกิจสังคมต้องไม่ถูกปิด และทำอย่างไรให้เปิดได้อย่างปลอดภัยและมีสติ Hatyai Sandbox Plus 
จึงเป็นปฏิบัติการในการทดสอบเปิดเมืองอย่างยั่งยืน ทดลองที่จะทำให้เห็นว่าเราร่วมกันคิดทั้งภาค
สาธารณสุข เอกชน สังคม เพ่ือให้เห็นว่าเราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการมองถึงคนที่อยู่ในภาวะความ
ยากลำบาก 

▪ บทบาทของท้องถิ่นทำให้เราเรียนรู้ว่า เมืองสงขลามีท้องถิ่นที่เผชิญกับโควิดแล้วสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการ
ที่ผู้นำท้องถิ่นทำความรู้จักกับประชาชนหรือพลเมือง ต้องรู้จัก รู้วิธีการเป็นอยู่  ประเพณี วิธีปฏิบัติเป็น
อย่างไร เพ่ือหาวิธีการในการป้องกัน โดยท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดหาและสนับสนุนการส่งเสริมการป้องกัน
โรค โดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องของการยังชีพ และสภาวะของความเป็นผู้นำของท้องถิ่นที่ต้องทำงานกับผู้นำ
อ่ืนๆ และเครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุข การที่ท้องถิ่นทำความเข้าใจและมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากการนำมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหามาใช้ คือการล็อกดาวน์และการสื่อสารให้เกิดความชัดเจนกับ
พลเมืองและการจัดการข้อมูลการสื่อสารที่มีผลต่อภาพลบ  

▪ ชุมชนจัดการตัวเอง ในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขได้รับความไว้วางไว้ ต้องสะสมมาอย่างยาวนายที่จะ
ทำให้เกิดความไว้วางใจกับชุมชน การเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและปัจจัยอ่ืนๆ ที่สำคัญคือการ
ช่วยเหลือกันของชุมชน ผู้นำของชุมชนเองไม่ว่าผู้นำศาสนาหรือโรงเรียน หรือการนำ Bubble and Seal ใน
โรงเรียนมาใช้ การจัดการเรื่องของโรงพยาบาลสนาม การจัดการโรงพยาบาลสนามแยกเพศ มาตรการใช้กับ
ผู้ป่วยโควิดที่ติดยาเสพติด  

 



๒๙ 

 

▪ พวกเราเป็นพลเมืองที่แท้จริงที่มีกำลังมีแรงเพ่ือช่วยเหลือสังคม การเป็นพลเมืองของเรามีความรักความ
สามัคคีนำสิ่งดีดีมาช่วยเหลือกันภายใต้สถานการณ์ การมีพลเมืองที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย จะทำให้เกิดพลัง 
ไม่ว่าระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เราต้องช่วยกันเพ่ือทำให้สงขลาปลอดภัย เพ่ือให้ความเป็นชีวิตของ
คนสงขลาอยู่รอด เราได้เรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ความรู้และปัญญา การเปิด Hatyai Sandbox Plus จะ
เป็นรูปแบบในการจัดการตัวเอง และการเรียนรู้ของพลเมืองสงขลา เราจะมีวิธีการในการรับมือที่เป็นวิถี
ปฏิบัติ วัฒนธรรมที่ดีงาม ท่ามกลางความเสี่ยงเราเรียนรู้ในการสร้างความปลอดภัย ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับโควิด
ไม่เพียงแต่ด้านสาธารณสุขอย่างเดียว แต่ต้องมองให้รอบด้าน การแก้ปัญหาในลักษณะของความร่วมมือและ
การใช้อำนาจอย่างมีดุลยภาพจะทำให้เกิดความสำเร็จ ทำงานด้วยความเข้าใจและมองถึงศักยภาพของชุมชน  
ซึ่งทั้งหมดเป็นบทสรุปของสิ่งที่นำเสนอมาทัง้หมด 

 
วันที่ 29 กันยายน 2564 
เปิดเวทีทักทายโดยศิลปินพื้นบ้าน ครูชัย เหล่าสิงห์ 

    

9.00 - 10.30 น. 
"เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวิกฤตโควิด-19"  
นำเสนอสถานการณ์ปัญหาและตัวแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน จังหวัดสงขลา 
"iGreensmile Platform ส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย"  

นำเสนอโดยนายภาณุมาศ นนทพันธ์ มูลนิธิชุมชนสงขลา  
 

▪ iGreensmile Platform เป็นแพลทฟอร์มของแอพพลิเคชั่นตัว
ใหม่ โดยความหมายของการเป็นแพลทฟอร์ม ไม่ใช่เรื่องของ
แอพพลิเคชั่นเพียงอย่างเดียว จะมีแอพพลิเคชั่นเป็นเครื่องมือ มี
กลไกกระบวนการที่ทำให้เกิดขึ้นมา แพลทฟอร์มที่กำลังพัฒนา
อยู่ชื่อ iGreensmile Platform เป็นแพลทฟอร์มสำหรับการ
บริหารจัดการวัตถุดิบเพ่ือให้ผู้ป่วย มีความปลอดภัยสูง  เป็น
แพลทฟอร์มอาหารปลอดภัยเพ่ือไปสู่โรงครัวของโรงพยาบาล 

เพ่ือให้ผู้ป่วยและบุคลากรโรงพยาบาลได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัย   

 



๓๐ 

 

▪ ปีที่แล้วมีการนำเสนอแพลทฟอร์มกรีสมายเป็นตัวแรก วัตถุประสงค์หลัก คือเก็บรวบรวมรายชื่อเกษตรกรใน
พ้ืนที่พร้อมแปลงที่ปลูก ปลูกอะไร การจัดการเกี่ยวกับมาตรฐาน ซ่ึงดำเนินการได้ 1 ปี ปีนี้จะต่อยอดแพลท
ฟอร์มกรีนสมาย ให้เป็นระบบจัดการห่วงโซ่อาหาร 

▪ แพลทฟอร์มกรีนสมาย  โดยให้เกษตรกรร่วมกลุม่หรือเดี่ยวก็ได้แล้วและลงทะเบียนในระบบ สิ่งที่ทำได้คือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน อยู่กับกลุ่มไหน ที่ดิน แปลงอยู่ที่ไหน มีการปักหมุดที่ดิน มีกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
PGSหากมีการรับรองมาตรฐานจะให้ควิอาร์โคดเพ่ือเข้าระบบ สิ่งที่ทำได้คือ ใส่ข้อมูลบันทึกแปลง ปลูกผัก
อะไรอย่างไร นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมกับ ธกส.ในการพัฒนาแพลทฟอร์มเก่ียวกับธนาคารต้นไม้ปศุสัตว์และ
แปลงยาง  

▪ ในส่วนของเกษตรกรจะเน้นเกษตรอินทรีย์ มีการทำงานระบบกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจ จะมีแอดมินของแต่ละ
กลุ่ม ซึ่งแอดมินสามารถเข้ามาเพ่ือเข้ามาดู ว่าในกลุ่มมีเกษตรกรกีค่น เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มแล้วจะมีการ
บันทึกข้อมูลในการปลูก  

▪ Greensmile Platform เป็นข้อมูลที่อนุญาตให้ทุกคนใช้งานได้เลย โดยการลงทะเบียนและใช้งานได้เลยไม่
ต้องจ่ายเงิน แต่บางอย่างต้องได้รับสิทธิ์ เช่น กลุ่ม ซึ่งแอดมินต้องพูดคุยกัน ในส่วนของการบันทึกข้อมูล
สามารถทำได้ทันที เป็นแอพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคม ใครต้องการใช้สามารถดาวน์โหลด สมัครสมาชิก
และใช้งานได้เลย 

▪ ปีนี้เริ่มพัฒนาแนวคิดชุดหนึ่ง จากการทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร หน่วยงาน โรงพยาบาล และภาคี
ต่างๆ   พบว่าโรงพยาบาลต้องการเรื่องอาหาร ข้าว ผักปลอดสารพิษเพ่ือเป็นอาหารในโรงครัวของ
โรงพยาบาลแต่ประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิต ควบคุมคุณภาพไม่ได้ ต้องการในปริมาณท่ีมากและต่อเนื่อง 
และต้องการให้มีการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาคือไม่สามารถบริหารจัดการให้
ผลผลิตต่อเนื่องได้  การรวมกลุ่มของเกษตรยังกระจัดกระจาย อีกตัวหนึ่งคือการจัดการหลังจาการผลิต ต้อง
รวบรวมผลผลิตไปส่งโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลไม่รับจากรายย่อย  

▪ ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกันคิดว่าน่าจะมีการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา สิ่งที่ทำ
ไปแล้วคือ เรื่องของฐานข้อมูลกลางโดยมีเวปไซต์ชุมชนสงขลาเป็นข้อมูลกลาง  และการทำแอพพลิเคชั่น
กรีนสมาย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดเรื่องอ่ืนๆ สิ่งที่จะแก้ปัญหาคือ เรื่องของการจัดการวัตถุดิบและการ
จัดซื้อจัดขายล่วงหน้า โดยมีกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มลูกค้ามาบันทึกความต้องการ ปริมาณที่ต้องการ และ
ประมวลความต้องการ โดยจะวางแผนให้เกษตรกรดูคำสั่งซื้อ หลังจากนั้นเกษตรกรจะได้วางแผนการผลิต
เพ่ือให้ผลิตได้ตรงตามระยะเวลา และอย่างเพียงพอ หลังจากผลผลิตวางแผนได้แล้วจะมีระบบในการจัดการ
หลังผลิตได้ โดยรับส่งผลผลิตเข้าโรงครัว โดยเกษตรกรจะส่งผลผลิตเข้ามาที่โรงคัดแยกของกลุ่ม ซึ่งกระจาย
อยู่ในแต่ละอำเภอ   

▪ ในส่วนของข้อมูลกลางเกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการแลกเปลี่ยนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มีเกษตรกร
ในจังหวัดสงขลาจำนวนกว่า 1,000 ราย โดยเกษตรกรพร้อมด้วยเครือข่ายจะเข้ามาลงทะเบียนในระบบกรีนส



๓๑ 

 

มาย ในส่วนของข้อมูลกลางมีการทำมาตรฐาน SGS-PGS ซ่ึงเกษตรกรที่เข้ามาร่วมกลุ่มจะมีการยื่นใบสมัคร
และตรวจสอบแปลงมีกรรมการตรวจและรับรองแปลง หากผ่านเงื่อนไขจะมีการรับรองและออกคิวอาร์โคดให้ 
ในแต่ละปีจะมีการกลับไปตรวจแปลงซ้ำ ว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่  

▪ สิ่งที่จะทำเพ่ิมเติมคือ การจัดการวัตถุดิบและการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ซึ่งในอนาคตอาจมีลูกค้าของ
โรงแรมหรือร้านอาหาร เข้ามาโดยกลุ่มลูกค้าจะมีการเพ่ิมเติมข้อมูลความต้องการ กลุ่มลูกค้าจะลงความ
ต้องการวัตถุดิบล่วงหน้า และระบบจะประมวลความต้องการและเปิดให้มีการรับจองออร์เดอร์ในระดับกลุ่ม 
เมื่อมีการจองออร์เดอร์จะรู้ว่าพ้ืนทีแ่ต่ละที่ออร์เดอรเป็นเป็นอย่างไร  โดยจะมีการตรวจสอบและยืนยันเพ่ือ
วางแผนการผลิต โดยออร์เดอร์ที่ได้รับการยืนยันจะมีการประมวลผลว่าต้องการอะไรบ้าง ในช่วงไหน และจะ
เริ่มปลูกเมื่อไหร่ จำนวนเพียงพอหรือไม่ ในระหว่างการวางแผนการผลิต หากมีปัญหาจะมีองค์กรหน่วยงาน
เข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาและมีระบบที่เก็บข้อมูลระหว่างทางและควบคุมได้ว่าเกิดปัญหาหรือไม่ มีทีมงาน
ที่จะช่วยแก้ไขทั้งออนไลน์ออฟไลน์ โดยจะมีการส่งภาพเข้าระบบ เพ่ือดูว่าหากมีการรับรู้ปัญหาล่วงหน้าจะได้
หาแนวทางในการแก้ปัญหาก่อนได ้  แล้วจะนำผลผลิตเข้าสู่การส่งผลผลิตในระบบการขนส่งการผลิตโดยจะมี
โรงคัดแยกระดับอำเภอ ในโรงคัดแยกเกษตรกรจะนำผลผลิตส่งโรงคัดแยก โรงคัดแยกจัดการในเรื่องของ
จ่ายเงินล่วงหน้าให้เกษตรกร การทำบัญชี ตรวจการปนเปื้อน รวบรวมผลผลิตส่งโรงครัวของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจะทำตามกระบวนการของโรงพยาบาลนั้นๆ หลังจากนั้นจะจดัการเรื่องการเงิน คนที่ทำเรื่องของ
การรับส่งผลผลิตจะเป็นกลุ่ม เช่น วิสาหกิจหรือสหกรณ์   

▪ ลูกค้าจะมีการนำข้อมูลมาใส่ความต้องการ หลังจากนั้นกลุ่มหรือเกษตรกรจะนำข้อมูลมาใส่ว่าตัวเองสามารถ
ผลิตอะไรได้ ส่วนกลางจะประมวลข้อมูลว่าพ้ืนที่ไหนมีอะไร ใครจะผลิตอะไรได้ในปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้
รู้ว่าใครผลิตอะไร ปริมาณเท่าไหร่ จะทำให้สร้างผลผลิตได้ต่อเนื่องและเพียงพอ  

▪ การออกแบบเบื้องต้นการออกแบบจริงจะออกแบบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น โดยเน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในทีม มีทีมเข้ามาช่วย กำหนดใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งปี 
ในช่วง 3 เดอืนแรกน่าจะมีระบบเบื้องต้นออกมาให้ได้ใช้กัน 

 
แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 

              
 



๓๒ 

 

1. หากมีการเชื่อมโยงเครือข่ายได้จะมีการวางแผนและวางตลาดล่วงหน้าได้ ซึ่งแอพพลิเคชั่น  
iGreensmile Platform จะเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันกับองค์กรเกษตรกร หน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชนที่สนใจ สามารถติดต่อเพ่ือขอใช้แอพพลิเคชั่นได้ 

2. ปีนี้เน้นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยในช่วงของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต้องเชิญตัวแทนเครือข่าย
แต่ละอำเภอเข้ามาร่วม โดยจะเชิญทั้งสภาเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะจัดแลกเปลี่ยนแต่ละ
อำเภอแต่ละตำบลเพ่ือประสานความร่วมมือและดึงเข้ามาสู่ระบบ เมื่อแพลทฟอร์มทำเสร็จก็ไปต่อได้  

3. สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา มีเกษตรทุกอำเภอ หากมีตลาดที่แน่นอนจะทำให้เกิดการกระจายสินค้า
หรือระบายสินค้าออกจากชุมชนได้ เนื่องจากสภาเกษตรกรมีกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้ว และมีภาคีสภา
การเกษตรจังหวัดสงขลาอยู่แล้ว ยินดีที่จะให้เกษตรกรเข้ารว่มโครงการดังกล่าว 

4. หน่วยจัดการระดับจังหวัด (Nodeflagship) ได้รับสนับสนุนงบจาก สสส.เราเป็นหนึ่งใน 15 จังหวัด
ระดับประเทศที่ได้รับอนุมัติโครงการ โดยโครงการภายใต้ Nodeflagship กระจายให้กับโครงการ
ย่อย 25 โครงการ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขคือ เราต้องตอบยุทธศาสตร์จังหวัดให้ได้ คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและชุมชนเป็นสุข ปีที่แล้วกระจายงบประมาณไปยัง 3 ยุทธศาสตร์ ปีนี้มุ่งเน้นที่
เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำเรื่องสวนยางยั่งยืนและตลาดปลอดภัยเป็นหลัก ในการเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก มีคนทำอยู่แล้ว แต่ขาดการเชื่อมโยงขาดพลัง  มีเครือข่ายกระจายในแต่ละอำเภอ  เน้นการ
วางแผนการปลูกและการทำตลาด เรื่องสำคัญที่ต้องช่วยกันคือ การทำให้เกิดกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง 
และฝึกจากการทำเล็ก ๆ เพ่ือให้เกิดการต่อยอด และเชื่อมโยงกับระบบ iGreensmile รวมทั้ง
ส่งเสริมการเข้าถึงการสื่อสารในทกุรูปแบบ 
 

"OneChat locallife Platform ส่งอาหารเมืองหาดใหญ่"  
โดยคุณวิทูร ตันติวิมลพันธ์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา 

 
▪ ปีที่แล้วเป็นการเริ่มต้นแพลทฟอร์ม ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มท้องถิ่นที่

จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองหาดใหญ่  และได้พัฒนาแพลท
ฟอร์มต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ชัดเจนในการใช้ชื่อ 
OneChat locallife Platform 

▪ OneChat locallife Platform เป็นซุปเปอร์แอพเป็นแพลท
ฟอร์มที่ ได้รับการสนับสนุนจากเอสเอ็มอีไทยสงขลา เริ่ม
ดำเนินการที่หาดใหญ่เป็นเมืองแรก  

▪ OneChat locallife Platform เป็นแอพพลิเคชั่นที่เติมบริการได้อย่างไม่สิ้นสุด เราสามารถเติมเซอร์วิสให้ได้ 
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราใช้ระยะเวลาเริ่มต้นคือเริ่มจากจากเซอร์วิสด้านอาหาร เป็นเซอร์วิสแรกเมื่อ 10 เดือน

 



๓๓ 

 

ก่อนและเติบโตเป็น Food delivery สังเกตได้ว่าเมื่ออาหารไปสู่ประชาชนร้านของเรา จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
ช่วง 3-4 เดือนแรก มีร้านค้าประมาณ 200-300 ร้านค้าในระบบ สิ่งที่ทำต่อหลังจากนั้นคือ ความพยายามใน
การเชื่อมโยงห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ มีโมเดลหลักคิด ห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงแต่ละวง หลังจากนั้นได้เปิดการเปิดตัว
โดยสวนอาหารและสวนเกษตร ซึ่งทุกร้านต้องใช้วัตถุดิบมีเครื่องปรุงวัตถุดิบทางการเกษตร สิ่งที่ต้องเติมคือ
ร้านอาหารต้องใช้เครื่องปรุง อุปโภคบริโภคและตามด้วย e-commerce เป็นสิ่งที่ต่อเติมห่วงโซ่  ปัจจุบัน
ขยับไปยังการร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจสงขลาซึ่งดูแลวินมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กๆ สองแถว รถตู้ 
สร้างระบบบริการในการเรียกใช้รถในระบบ  เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องราคา ทุกอย่างตอนนี้เป็นมาตรฐานมากขึ้น 
ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ และมีระบบความปลอดภัยในการเรียกใช้รถโดยสารรับจ้าง โดยในระบบ
สามารถแท็คบุคคลที่ 3 ให้เห็นเส้นทางการวิ่งของรถ เมื่อถึงปลายทางจะมีการปิดจ๊อบ ทำงานร่วมกับภาค
ขนส่ง และภาคระบบโดยสารธารณะ หลังจากนั้นพัฒนาไปสู่การจองห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และตาม
ด้วยระบบส่งยา ระบบหมอ ผ่านวีดี โอคอล และระบบของการเรียกแม่บ้านออนไลน์ ช่างแอร์ออนไลน์ 
แอพพลิเคชั่น OneChat เป็นเซอร์วิสให้คนในเมืองภายใต้หลักคิด locallife Platform เติมเซอร์วิสได้ไม่
สิ้นสุด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ให้กับเมืองหาดใหญ่  

▪ โครงสร้างของแอพเป็นแอพลิเคชั่นเชทเพ่ิมเพ่ือนและคุยได้เหมือนไลน์ จะมี chatbot ที่สามารถโต้ตอบกับ
เจ้าของมือถือได้ ขณะนี้บริษัทไอเน็ตกำลังพัฒนา Voice to Tech คือ มี Roadmapในการพัฒนาเลขา
ส่วนตัว เมื่อมี OneChat ในมือถือเหมือนมีเลขาส่วนตัว 1 คนในมือถือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้  เราสามารถ
กดและสั่งการเป็นเสียงได้เลย เป้าหมายคือพัฒนาระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มใช้งานได้มากท่ีสุดโดยการสั่งการ
ด้วยเสียง มีห้องให้บริการต่าง ๆ โดยกลุ่ม locallife สำหรับให้บริการ นอกจากนี้การใช้ Covid Tracking มี
การตอบคำถามสุขภาพรายวัน บน OneChat สิ่งที่เราจะได้คือ เราสามารถดูไทม์ไลน์ย้อนหลังได้เป็น 10 วัน  
เป็นการป้องกันเชิงรุกในการบริหารจัดการโควิด ปัจจุบัน Covid Tracking มีหลายสถานประกอบการที่
นำไปใช้ บางสถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นร้อยท่าน ให้พนักงานทำ Covid Tracking และกำหนดเป็น
ส่วนหนึ่งของการทำงาน พนักงานไปที่ไหนให้เช็คอินเข้าสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมด สิ่งที่ผู้บริหารจะได้คือ เห็น
สถานะของพนักงาน สีเขียว เหลือง และให้ฝ่ายบุคคลคัดกรองได้เลย โดยแยกกลุ่มเสี่ยงออกไป แยกสถานะ
เป็นการนำระบบมาบริหารจัดการโควิดในองค์กรในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีมี One meena เป็น
ระบบประชุมออนไลน์ มีน้องใฝ่รู้ ซึ่งเป็นเป็นฟรีเซอร์วิส มีหลักสูตรต่าง ๆ ให้เรียนรู้ เป็นคลังความรู้ของผู้ที่มี
ความชำนาญเฉพาะด้านต่าง ๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆที่ตัวเองสนใจ 

▪ OneChat เป็นการสร้างระบบแอพพลิเคชั่นของคนไทย และสร้างการตอบสนองให้กับสังคม ปัจจุบันมี
ผู้ติดตามประมาณ 40,000 ราย และมีเซอรว์ิส 1,000 กว่าราย เซอร์วิสที่ใหญ่ที่สุดคือ เซอรว์ิสฟู๊ด  

▪ กิจกรรมในการช่วยเหลือการเริ่มต้นของ OneChat เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม เป็นระบบ
ที่ไม่ได้ตั้ง GP เอง ใช้งบ CSR ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหาร สิ่งที่เกิดขึ้น 



๓๔ 

 

เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ สิ่งที่แตกต่างจากแอพทั่วไปคือ เป็นแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้สังคม
ขับเคลื่อนไปได้ ผู้ประกอบการที่อยู่บน OneChat ทั้งหมดภายใต้โควิด จะสามารถฟรี GP โดยระบบไม่มีการ
กำหนดระยะเวลาในการช่วยสนับสนุนแอพพลิเคชั่น ร้านไหนที่ เป็นพาร์ทเนอร์จะให้สนับสนุน GP 15 
เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แนวคิดคือความเป็นเพ่ือน ในการขับเคลื่อนระบบ OneChat ในการขับเคลื่อนสังคมและ
ธุรกิจเมือง ระบบ OneChat มีการใช้ Rider ท้องถิ่น ซึ่งเป็นพนักงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยสร้างรายได้รายวัน
ให้กับ Rider   วันละ 400 กว่าบาทรวมค่าน้ำมันค่าสึกหรอต่างๆ  และมีการเพ่ิมรายได้อีกหากเกินจำนวน
เที่ยวในวันที่ลูกค้าสั่งเยอะ ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบไทยๆ คือ ดูแลแบบพี่น้องเพ่ือน  

▪ แนวคิดเพ่ือสร้างผู้ประกอบการคนไทยเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ประกอบการ เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิดซึ่งเราไม่รู้ว่าจะต้องปิดเมืองอีกนานแค่ไหน 
สิ่งที่เรารู้คือ ระบบเดลิเวอร์รี่ ที่เป็นระบบที่ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่ำ ได้รับผลกระทบน้อย ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง  

▪ บทบาทของ OneChat ใน Hatyai Sandbox โดย OneChat ได้พัฒนาระบบใช้ระบบ ATK Scanning 
Hatyai Sandbox มีความเชื่อว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกยาวนาน 3 – 5 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้ติดเชื้อ 1-2 % แต่ผู้
ที่ไม่ติดเชื้อมีประมาณ 98 % คนไม่ติดเชื้อกลัวที่จะออกจากบ้าน เพราะไม่รู้ว่าสถานประกอบการปลอดภัย
หรือไม่ เลยทำให้ระบบเศรษฐกิจไม่สามารถขยับไปได้ แนวคิด Hatyai Sandbox คือเข้าถึงสถานะสุขภาพ
ระดับบุคคลได้เฮลโปรไฟด์ ผ่านเครื่องมือตรวจสอบคือ ATK ระบบจะบันทึกผลบนฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อ
เรารู้ว่าคนที่ให้บริการมีผลเป็นลบเราย่อมสบายใจ  มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ 
ร้านอาหารเมื่อประชาชนจะเข้าบริการ มี sensor ติดอยู่ เราไม่ต้องใช้มือถือสแกน ติดตั้งระบบโดยจะมีการ
เช็คอินโดยอัตโนมัติ ร้านอาหารจะมีรายชื่อของผู้ที่เช็คอินเข้ามาใช้บริการและแสดงสถานะทันทีว่าสีเขียว
เหลืองแดง OneChat เป็นเครื่องมือกลางในการสร้าง Health Data Center ของเมือง คัดกรองพ้ืนที่
ปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ปลอดภัย เป็นระบบแรกๆที่มีเครื่องมือบริหารจัดการโควิดที่ครบวงจร ซึ่งจะเปิดตัว
ในเซอร์วิสอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาด สินค้าบริการและอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้บริการเข้าถึงร้านค้าต่างๆ ในระบบ 
OneChat ภายใต้หาดใหญ่แซนบอกจะมีเรื่องของ Smart&clean ด้วย  

▪ หาดใหญ่ Care เป็นเรื่องของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง มีการพัฒนาระบบโดยมีคูปอง
บริจาคออนไลน์ ซึ่งสามารถนำมาช่วยขับเคลื่อนระบบหาดใหญ่แคร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวคิดที่ 
OneChat มองว่าครัวสนามค่อนข้างน้อย ประชาชนเดือนร้อนกว่ารอบแรก จึงพัฒนาระบบจากคูปอง
ออนไลน์ ผู้ที่มีน้ำใจสามารถบริจาคเข้ามาในระบบหาดใหญ่แคร์ คนที่จะเข้ามาใช้บริการ สามารถลงทะเบียน 
โดยสามารถกำหนดได้ว่าคูปองจะเป็นคูปองสำหรับคนทั่วไปหรือมีคูปองสำหรับกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่ม 
โดยหากเป็นคูปองเฉพาะกลุ่มสามารถระบุชื่อได้เลย สามารถสั่งอาหารจากเมนูอาหารได้บนระบบ OneChat 
9 ร้าน และจะมีไรเดอร์ที่ส่งอาหารไปจนถึงที่บ้าน ซึ่งระบบนี้จะเอ้ือให้กลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ยากลำบากมาใช้บริการได้ โดยจะเน้นการพิทักษ์สิทธิของผู้ที่มาใช้บริการด้วย  



๓๕ 

 

▪ สิ่งที่จะได้จากการนำอาหารเข้าสู่ระบบบริจาค ที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ว่าใครมารับอาหารกล่องไปบ้างและความ
ลำบากยาวนานแค่ไหน เพราะครัวสนามบางทีเปิดไม่กี่วันก็ปิด แล้วหลังจากนั้นเขาจะเป็นอยู่อย่างไร ซึ่งวันนี้
จะเป็นการสร้างธนาคารอาหารให้กับเมืองหาดใหญ่ โดยจะมีข้อมูลว่ามีใครบ้างโดยจะมีข้อมูลว่าวันนี้มีใคร
บ้างที่ลำบาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะมองเห็นว่า มีใครชุมชนไหนที่เข้าที่เข้ามาเพ่ือใช้บริการธนาคารอาหารมี
จำนวนเท่าไหร่ คนลำบากมีอยู่เท่าไหร่ งานบริการจะสามารถช่วยเหลือได้ และจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของกลุ่มที่ลำบาก มีกลุ่มเปราะบางบางคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ เพราะเป็นกลุ่มติดเตียง พิการ ซึ่งหาก
มีการบริการด้านอาหาร เราสามารถให้ไรเดอร์นำอาหารไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน เป็นการบริหารจัดการกลุ่มของผู้
เปราะบางได้อย่างเป็นระบบ และควบคุมได้ว่าผู้เปราะบางบางกลุ่มสามารถหลุดออกจากระบบและกลับมาสู่
การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอ่ืนต่อไปได้ เมืองก็จะมีระบบในการช่วยเหลือกันอย่างครบวงจร  

▪ การเชื่อมโยงระบบการขนส่งกับผู้บริโภคในกรุงเทพ โดย OneChat จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ทำธุรกิจการค้าได้ง่ายขึ้นและให้ผู้บริการเข้าถึงระบบการบริการที่ง่ายขึ้นเช่นกัน ซี่งเอสเอ็มอีทั่วประเทศขาด
ในเรื่องของแหล่งเงินทุน เรื่องของการตลาด และเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงระบบได้มากข้ึน OneChat จึงเป็นการให้บริการที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาดังกล่าวได้ 

 
“ส้มจุกปลุกชีวิตคนจะนะ”  โดยนายอะหมัด หรีขาหลี 

▪ ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นในเรื่องของการพึ่งตนเอง
ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ จั งหวัดสงขลา คือ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและชุมชนเป็นสุข วิสาหกิจ
ส้มจุกจะนะก็ขับเคลื่อนผ่านมิติดังกล่าว  

▪ ส้มจุกจะนะ เป็นพืชที่มีชื่อเสียงมากในอดีตของอำเภอ
จะนะ และทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาหรือทุกจังหวัด
ใกล้เคียง จะมีประวัติภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับส้มจุกอยู่
ตลอด วิกฤติของส้มจุกคือ ส้มจุกหายไปจากชีวิต จนมา 

วันหนึ่ง กลุ่มที่มีการปลูกส้มจุกโดยเฉพาะในพ้ืนที่แค ซึ่งกลุ่มที่ปลูกส้มจุกจะนะได้มีการจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ พยายามฟ้ืนฟูให้ส้มจุกจะนะกลับมาในชุมชน ในระยะใกล้มีการวางแผนเพ่ือให้
เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม สภาพแวดล้อมและสังคมด้วย 

▪ วิสาหกิจชุมชนจะนะร่วมกับภาคี กสศ. สนับสนุนทุนด้านการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง โดยใช้กระบวนการการเรยีนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิต จึงได้เสนอ
โครงการ มีการวิเคราะห์ 2 อาชีพ คือ การขยายพันธุ์ส้มจุก เพราะต้องการสร้างส้มจุกให้พ้ืนกลับมา และการ
ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญา คือ มีอาชีพการดูแลสวน ซึ่งเป็นอาชีพที่คนยากลำบากก็สามารถทำได้เลย และคนที่
ทำแบบสวนใหญ่ คือ การดูแลสวน คนที่ไม่มีทุนทรัพย์สามารถทำได้ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือ

 



๓๖ 

 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ การศึกษาต้องไม่สูงกว่าม.6 คือขั้นพ้ืนฐาน และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 6,500 บาท เรามี
การค้นหาในพ้ืนที่ 5 ตำบล คือ ตำบลแค คู ขุนตัดหวาย นาหว้าและท่าหมอไทร ขับเคลื่อนกับกสศ.มา 2 ปี 
ทำหลักสูตรการดูแลและขยายพันธุ์ มีการพัฒนาวิทยากรของพ้ืนที่ ได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.ต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 2 และยกระดับต่อไป  

▪ พบว่าในช่วงสถานการณ์โควิด มีกลุ่มคนคืนถิ่นกลับมาที่บ้าน อาจถูกเลิกงานจากภาวะวิกฤติ เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนและการดูแล แต่มีประเด็นปัญหาเมื่อทำเรื่องผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ขายไม่ได้แต่ขาย
ไม่ทัน เพราะส้มจุกกว่าจะกว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดและเก็บเกี่ยวได้เมื่อลูกค้าสั่งเข้ามา ไม่มีผลผลิตส่ง จึงคิด
โจทย์ใหม่ ต้องเพ่ิมผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวคิดจากกลุ่มเครือข่ายที่ดำเนินการในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ในการเพ่ิม
มิติการดูแลสวนในภาคเกษตร  

▪ ตอนนี้วิสาหกิจชุมชน มีส้มจุกกับกิ่งพันธุ์ส้มจุก  มีการเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
โดยทำน้ำหมักมูลไส้เดือน นอกจากนี้มีสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เช่น แหนแดง ใช้ในการเลี้ยงไก่ 
เลี้ยงปลา หรือทำเป็นปุ๋ย และน้ำหมักชีวภาพต่าง ๆ ผลิกวิถีของคนให้กลับมาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกผัก
ปลอดสารพิษบริโภคในช่วงวิกฤติโควิด และในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร 

▪ “เดิมคนจะปลุกชีวิตส้มจุก แต่ท้ายที่สุดส้มจุกปลุกชีวิตคนจะนะ” ผ่านวิกฤติให้หันมามองชุมชน มอง
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการตัวเอง เน้นในเรื่องหันมาสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้มีรายได้ มีอาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของชุมชนเพ่ือยกยะดับคุณภาพชีวิต และทำเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีพืชอัตลักษณ์
ของชุมชจังหวัดสงขลามีองค์ความรู้อยู่มาก เช่น  มะมุด สวาเกาะยอ มะม่วงเบา หรือลำไยคริสตัลทำอย่างไร
ให้เกิดการพลิกชีวิตคนสงขลา สามารถนำมาสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของจังหวัดสงขลาต่อไปได้  

▪ ทิศทางต่อไป เราจะขยับในเรื่องของตลาดทั้งออนไซด์และออนไลน์ ผลผลิตเหล่านี้เพ่ือนำเสนอต่อให้กับคนทั้ง
ประเทศได้ และจะร่วมกับระบบตลาดของกรีนสมายหรือวันเชท และในการดำเนินงานปีที่ 3 มีแนวทางที่จะ
ตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนด้วย ที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆที่มีมาประยุกต์ และมีแปลนในการตั้งศูนย์เรียนรู้ จะตั้ง
วิทยาลัยส้มจุก เพ่ือจัดการองค์ความรู้ในการเกษตรอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมไปสู่
การท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต มีความน่าสนใจในเชิงวัฒนธรรมชุมชน เป้าหมายของวิสาหกิจ โดยมองใน
ระบบเศรษฐกิจชุมชนขาวบ้านมีรายได้และชีวิตที่ดี  ระบบของการเรียนรู้ การศึกษา ภาคพลเมืองที่แยก
ออกมาจากระบบการศึกษา และระบบนิเวศน์ชุมชนที่เป็นการเกื้อกูลกันในภาคสังคม ที่ต้องไปให้ถึงและเป็น
แนวทางท่ีเราจะขยับไปสู่เป้าหมายนั้น 
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม  
นำเสนอโดยนายชาญวิทูร สุขสว่างไกรและคณะ 
 

             
 

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา  

1. เป็นแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดย อปท. จะมีการพัฒนาในพื้นที่ไม่ได้เน้น

การท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนทั้งหมด มี 8 อำเภอ อำเภอระโนด สทิง

พระ สิงหนคร กระแสสินธุ์ หาดใหญ่ ควนเนียง บางกล่ำ เมืองสงขลา แผนงานมีการขับเคลื่อน 6 ปี โดย

จะมีการประกาศในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   

2. เป้าหมายในการดำเนินการ โดยเป็นศูนย์เศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มอง

ในการการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร เพ่ือรองรับให้ภาคใต้ในพ้ืนที่

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร  

3. จังหวัดสงขลามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกเรื่อง และมีทุนทางทรัพยากรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจำนวน

มากรวมถึงการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เราจะทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกๆ

เรื่องใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน เรื่องของสิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่น PM เป็นความมั่นคงทางความ

ปลอดภัย นอกจากนี้ในเรื่องรถโดยสารสาธารณะ เด็กนักเรียน ปัญหาเหล้าบุหรี่ เราจะช่วยกันอย่างไร

ภายใต้เป้าหมายที่จะดำเนินการ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวสงขลาอย่างยั่งยืนมองในเรื่องของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งมีอยู่มากจะมีการยกระดับได้อย่างไร และพยายามยกระดับ

ในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตฐานร่วมกับพาณิชย์และจังหวัดสงขลาในการทำสงขลา 

Market Place 

4. ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสงขลา ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 50 ชนิด ทำตลาดออนไลน์ สงขลา Market 

Place มีแพลทฟอร์มเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในระดับชุมชน ในเรื่องช่องทางการตลาด และ

มาตรฐาน สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคตคือ การสานพลังภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

5. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคือ เสริมสร้างศักยภาพของบุคคล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนฐานการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนามาตรฐาน ยกระดับเศรษฐกิจเน้นการบริการท่องเที่ยว   



๓๘ 

 

โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และมีความพยายามในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ และชุมชน 

ตอนนี้ร่วมกับ พอช. การเชื่อมโยงสินค้าชุมชน  

6. จังหวัดสงขลามี 16 อำเภอมีจุดเด่นที่น่าสนใจตรงไหน หลังจากนี้จะมีการเก็บข้อมูลสถานที่แต่ละแห่งใน

พ้ืนทีว่่ามคีน อาหาร ตรงไหน เป็นกิจกรรมทีจ่ะเพ่ิมเติมในระบบข้อมูล 

7. แนวทางการขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชนมองในมิติธรรมชาติ อาหาร จิตวิญญาณ ทำอย่างไรให้เกิดความ

ไว้วางใจในชุมชน  การเสริมพลังชุมชนให้เกิดความตระหนักรู้เพ่ือให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชน 

การสนับสนุนองค์กรภาคีในการจัดการ หากเราทำลักษณะนี้ได้จะทำให้การจัดการท่องเที่ยวลุ่มน้ำ

ทะเลสาบสงขลาเกิดความยั่งยืน 

8. เป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนไปในอนาคต คือท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบปลอดภัย แผนงานโครงการ

ประมาณ 10 โครงการที่เสนอให้ทางอปท.เตรียมความพร้อมศักยภาพของชุมชนในการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานในการพัฒนาฐานการท่องเที่ยวของ

ชุมชน ททท. อปท.  การพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรในเรื่องของการอบรม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ที่

พักชุมชนตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น การอบรมมาตรฐาน Cha ร่วมกันใน 45 ชุมชน  การ

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมกิจกรรม MICEชุมชน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน เช่น ในเรื่องที่พัก

ชุมชนในจังหวัดสงขลาจะอยู่ที่ ไหน การออกแบบเส้นทางโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม การจัดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน  

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยสงขลา 
1. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา ในการศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวชุมชน การทำงาน

ชุมชนต้องอาศัยความรู้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องใจที่มีพันธะสัญญาต่อกัน  การดำเนินงานร่วมกันมี

ความกระชับรัดกุมและรวดเร็ว ในช่วงวิกฤติโควิดมีการอบรมและขับเคลื่อนในพ้ืนที่บางกล่ำ – ควนเนียง 

ในการหนุนเสริม เช่น การเตรียมพ้ืนทีท่่องเที่ยว การจัดการขยะ การฝึกอบรมในหลักสตูตต่างๆ เช่น การ

เป็นเจ้าบ้านที่ดี มาตรฐาน Cha และพยายามผลักดันให้ชุมชนได้รับมาตรฐาน  

2. นอกจากนี้มีการเชื่อมโยงกับคณะอ่ืนๆของมทร.เช่น ด้านการท่องเที่ยว อาหาร วิทยาศาสตร์ สังคม  
วัฒนธรรม จากบุคลากรอื่นๆในมทร.มาร่วมขับเคลื่อนต่อไป  โดยมีพันธกิจอย่างหนึ่งคือการบริหารให้กับ
ชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของ มทร.ที่มีต่อชุมชน  

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  
1. สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลามีบทบาทในการทำงานเชิงนโยบายเป็นหลัก ซ่ึงมีสภากลาง

คือสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาเขต ภาคใต้คือเขต 13 ดูแลพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส มีการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ร่วมทั้งสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
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ในการทำงานนำการท่องเที่ยวมาสู่การยกระดับ ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนและชุมชนเป็น โดยมีเป้าหมายความยั่งยืนภายใต้ SDG 17 ข้อ 

2. การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นมิติไหนของประเทศจะนำมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืน SDG 17 ข้อมาใช้ใน
การขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน แต่สถานการณ์การท่องเที่ยวได้ชะงักลงเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 
ซึ่งเราจะมีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างไร โดยในขณะนี้มีการเตรียมตัวในการ
เปิดเมืองซึ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ทำอย่างไรให้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็น
เจ้าบ้าน และในเรื่องของมาตรการความปลอดภัย    

3. ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการเตรียมการท่องเที่ยวชุมชน เพราะที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาไม่เคยถูกจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมาก่อน เพราะไม่มีชุมชนไหนที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง โดยมี
ความพยายามทำในเรื่องของ SealRoute  คน สถานที่ รถ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพ่ือการท่องเที่ยวที่
ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้   

เครือข่ายงดเหล้า  
▪ มีการสนับสนุนเรื่องงานบุญประเพณี ภายใต้สถานการณ์โควิดเน้นในด้านวัฒนธรรม สนับสนุนสร้างสังคม

แห่งการสร้างสุข การท่องเที่ยวปลอดภัย  ภายใต้โครงการสนับสนุนในพื้นท่ีบางกล่ำ โคกเมือง เน้นในการ
สร้างและเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน และส่งเสริมสร้างเข้มแข็งของ
เยาวชน เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนละเลยภูมิปัญญาดั้งเดิม เพ่ือสร้างจิตสำนึกใหม่ เน้นความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 
1. การเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ควนลัง เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งควนลังมีการท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับเมือง

หาดใหญ่มาก ซึ่งตอนนี้ได้มีการคุยกับพาณิชย์จังหวัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มโอควนลัง เป็นการ

สนับสนุนให้ส้มโอควนลังเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสามารถสร้างรายได้  

2. การสร้างภูมิคุ้มกันในเชิงนิเวศน์ สุขภาพชุมชน การจัดการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ตอนนี้มีการ

ทำอาหารที่มีสูตรสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพภายใต้

สถานการณ์โควิด 

3. การสร้างระบบบริการอาหารออนไลน์โดยใช้ระบบของคนไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และลด

การเสียสมดุลย์ จากข้อมูลเราเสียดุลย์ทางการค้าให้ต่างชาติวันละ 1 ล้านกว่าบาทเดือนละประมาณ 30 

กว่าล้าน ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่ใช้ต่างชาติไม่ได้ลงทุนอะไรในหาดใหญ่เลย แต่ใช้ทรัพยากรด้านบุคคลของ

เมืองจากบ้านเรามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งหากเราไม่สนับสนุนแบรนด์คนไทยหรือแบรนด์ท้องถิ่น ภาค
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ต่างๆ จะซบเซาลง  โดยคนในท้องถิ่นต้องขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดดุลย์ทางการค้า เป็นจุดที่เราต้องร่วมกัน

ผลักดันในการรักษาผลประโยชน์เมืองและรักษาดุลย์การค้าของประเทศ  

4. กลุ่มจะนะ กำลังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างภูมินิเวศน์ การสร้างภูมิสุขภาพ โดยทำในเรื่องของการจัดการ

องค์ความรู้ในการจัดการโควิดด้วยศาสตร์ต่างๆ เช่น ธรรมชาติบำบัด สมุนไพร เรื่องอาหารที่มีสูตร

สมุนไพรที่เซฟชุมชนใช้ในการจัดการด้านอาหารป้องกันโควิด ประมาณ 10 สูตร และขยับไปสู่การจัดการ

ระบบภูมินิเวศน์ มีทิศทางการกำหนดพ้ืนที่ การจัดการชุมชน มิติเศรษฐกิจ สุขภาพ ให้เป็นเรื่องเดียวกัน 

ซี่งมีการเสนอสูตรอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว และกำลังดำเนินการในการจัดการที่ให้ลงตัวได้มากยิ่งขึ้น 

โดยต้องประสานร่วมกันกับหน่วยงานร่วมกับโรงพยาบาลจะนะ ใช้ ATK มาตรวจ และเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ต่อไป 

สรุปโดยนายชาคริต โภชะเรือง  
▪ ระยะสั้นเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ และสร้างสถานที่ปลอดภัยชุมชนปลอดภัยร่วมกัน ปักหมุดร่วมกันว่า

พ้ืนที่ไหนเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือวางแผนในช่วงระยะสั้น 2-3 เดือน แผนระยะสั้นคือเตรียมเปิดเมืองต้อนรับ
ทัง้นักท่องเที่ยวภายในหรือนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และการท่องเที่ยวระยะยาว คือ การทำข้อมูล แผนการ
ท่องเที่ยว เป็นแผนเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่ควรจะคิดร่วมกันหรือไม่ มีพ้ืนที่กลางหรือกลไกร่วมกัน
หรือไม่ องค์กรต่างๆ ในพ้ืนที่ยังกระจัดกระจาย ระบบกลางๆที่จะทำงานร่วมกันได้ คือ ระบบกลไก ข้อมูล ซึ่ง
อาจจะจับมือกับสภาเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพ โดยเชิญมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นที่ปรึกษา 

 

ให้ความเห็นโดยทีมวิชาการ 
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ม.สงขลานครินทร์ 

1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจที่ใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม หรือทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนที่อยู่ในคนหรือ
ชุมชนมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยใช้ความสร้างสรรค์ไปเพ่ิม คือนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่
ผลิตอยู่เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ในเชิงมูลค่าที่สูงขึ้น เพ่ือให้ชีวิตของเราดีขึ้น สิ่งที่
ทำเราทำมีมูลค่าที่สูงขึ้นมีความสุข ไม่ลำบากจนเกนิไป 

2. นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้นิยามไว้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น
ตัวร่วมระดับประเทศหรือระดับสากล เช่น การโฆษณา สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น ฟิล์มและวิดีโอ 
ฮาร์ดแวร์(อุปกรณ์) บริการท่องเที่ยว วรรณกรรม ดนตรี พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงห้องสมุด การพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 
ซอฟท์แวร์  กีฬา ศิลปะการแสดง(ละครเวทีและเต้นรำ) การกระจายเสียง วิดีโอเกมส์ ทัศนศิลป์การแสดง
ภาพและงานฝีมือ อาหารไทย การแพทย์แผนไทย ซึ่งคิดว่าหลายชุมชนอาจใช้ประโยชน์ประยุกต์ในสิ่งที่
ตัวเองมีเป็นทางเลือกในท้องถิ่น เนื่องจากในระยะยาว เราอยากให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการขยายตัว จึงอยาก
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ให้ผู้ซื้อที่ขยายวง จำเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้นโดยต้องใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มดังกล่าวได้
มากขึ้น เช่น การสื่อสารผ่าน ticktok    

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีแนวโน้มมีความต้องการมากยิ่งขึ้น มีข้อมูลความต้องการในระดับ 10 % ซ่ึง หากจะใช้
เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกรอบดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิ ตที่รักษา
สิ่งแวดล้อมที่ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น เรื่องของการเกษตร การใช้ 0nechat ซึ่งเป็นลักษณะของนวัตกรรมที่
เพ่ิมศักยภาพเข้าไปในท้องถิ่น เรามีวัฒนธรรมภูมิปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรของท้องถิ่น ใน
หลากหลายรูปแบบทั้งจับต้องได้และไม่ได้ หากเราบวกความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าไปจะเกิดสินค้า
บริการรูปแบบใหม่ ที่ต้องยอดมีมูลค่าสูงขึ้น เราทำมากแต่เราได้กลับมาน้อย เราไม่ค่อยประเมินความคุ้มค่า
ของสิ่งที่เราเลือกทำ เช่น การประเมินค่าเสียโอกาสที่ชุมชนเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับภาคี ซึ่งมีค่าเสีย
โอกาสของเวลามาก ซึ่งระยะยาวต้องคิดแผนให้รอบคอบ ต้องเลือกว่าจุดเด่นของชุมชนแต่ละชุมชนเป็น
อย่างไร เช่น ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เราจะเลือกพ้ืนที่ไหนทำเชิงลึกอย่างไรดี บางคนที่พร้อมก็เริ่มได้
ก่อน แต่ไม่ให้สิ่งที่ทำนั้นกระจุกอยู่กับประโยขน์ของบางรายแต่กระจายให้ชุมชนหรือกลุ่มอ่ืนๆ ได้รับ
ประโยชน์ด้วย สิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งใหม่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความประทับใจมาก คือ เราไม่ได้คิดแต่เรื่องอยู่ดี
กินดี อาจจะได้มูลค่าน้อยบ้างแต่สิ่งแวดล้อมและสังคมดีขึ้น เศรษฐกิจเป็นเรื่ององค์รวม เมื่อสังคมแย่ คนไม่ได้
เรียนรู้ ไม่มีคนดูแลสุขภาพทำให้เศรษฐกิจแย่เพราะคนไม่พร้อม ด้านสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน หากแม่น้ำเน่าเสีย 
ผลประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนก็ได้รับประโยชน์น้อยลง สิ่งนี้เราจะมีการบริหารจัดการดูแลร่วมกัน
อย่างไร 

4. เวลาเรามีปัญหาประเด็นที่ต้องพูดให้ชัด ปัญหาของเราจริงๆ คืออะไร เช่น ในชุมชนไม่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว และรู้สึกว่าอยากมีการท่องเที่ยว ชุมชนเรามีของดีจริงๆ หรือไม่ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามีโอกาส
ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ  เรามีค่าเสียโอกาสเสมอ ชุมชนที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นชุมชนที่เป็นแหล่ง
ของการให้วัตถุดิบทางอาหารแทนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว หากเรารู้ความถนัดความชำนาญ  ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น หลายครั้งเราอยากทำเรามีใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตั้งต้นให้ชัดคือ ความชำนาญ จุดเด่นที่มีอัตลักษณ์
เพียงพอหรือไม่ ซึ่งทั้งนี้บทบาทของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เครือข่ายภาคี สามารถช่วยประเมินศักยภาพของ
ชุมชนได้ โดยสิ่งสำคัญของชุมชนคือจะเป็นชุมชนเด่นหรือชุมชนส่ งเสริมในภาพใหญ่ก็ได้ แต่ต้องชัดเจนใน
เรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ 

5. สำหรับการเตรียมความพร้อมระยะสั้น เป็นเรื่องของพ้ืนที่โดยดูว่าพ้ืนที่มีศักยภาพหรือไม่ หากไม่มีศักยภาพ
พิจารณาว่าเราต้องทำอะไรบ้าง เช่น หากจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ในพ้ืนที่ยังมีปัญหา
น้ำเน่าเสีย จะมีอะไรที่จะทำในการแก้ปัญหาร่วมกันบ้าง นอกเหนือจากความปลอดภัย การมีของขายที่มี
คุณภาพดียั่งยืนและยาวนานเป็นสิ่งที่ควรต้องทำ   เรามักจะเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้ของดีที่เรามี 
แต่เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไร เพ่ือจะได้แก้ไขร่วมกับภาคีต่าง ๆ ได้ตรงจุด โดยบางเรื่อง
อาจเริ่มจากเรือ่งเล็กๆ ก่อน  



๔๒ 

 

6. ตัวแพลทฟอร์มเป็นตัวอย่างที่ดี สิ่งหนึ่งที่พูดถึงคือเรื่อง GAPที่ลดลง เป็นเรื่องของการกระจายรายได้  เป็น
ส่วนที่ดีที่ต้องรักษา โดยเพ่ิมศักยภาพให้พ่ีน้องประชาชนมีกินและอนุรักษ์ไปด้วย ความสำคัญคือ เราจะ
พัฒนาทักษะความชำนาญ รวมทั้งรักษาทรัพยากร และต่อยอดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร แต่ยังมีสิ่ง
ที่เราต้องลงลึกในระยะสั้น ว่าตลาดภายในของเรามีตรงไหนบ้าง การสืบสานไปยังรุ่นลูกหลานโดยใช้สื่อ
โซเซียลต่างๆ  หรือร่วมกับภาคีที่มีความถนัด บางกลุ่มวิสาหกิจมีคลิปมีสื่อ ใช้ภาคีเยาวชนเข้ามาเติมในภาพ
ใหญ่ น่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อน เตรียมความพร้อมทั้งพ้ืนที่และทักษะ ระยะยาวเป็น
เรื่องของแผนและข้อมูลที่สำคัญโดยดูทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในระยะยาว 

 
 ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ สถาบันสันติศึกษา 

1. การเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือเชื่อมโยงกับความร่วมมือที่ใช้คือ 0nchat เครื่องมือของ 
iGreensmile Platform ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร เพ่ือจัดการฝ่าวิกฤติโควิดไปได้ ซึ่ง มีมิติและ
เทคโนโลยีที่น่าจะปรับได้ ใน เรื่องของข้อมูล การจัดการบริการ แต่การท่องเที่ยวมีมากกว่านั้นที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะสั้น ปัญหาสำคัญคืออะไร ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีรูปธรรมที่เกิดขึ้นใน
การจัดการท่องเที่ยวจำนวนมาก บทเรียนที่สำคัญคือ ชุมชนจัดการไปสักระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดจะเป็นการ
จัดการโดยเอกชนหรือส่วนตัว เพราะควบคุมสภาพไม่ได้ ในเรื่องสำคัญคือของความเข้าใจของชุมชนในการ
จัดการร่วมกัน  

2. เรื่องกรอบแนวคิดต้องคู่กับกรอบแนวคิดของชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว และส่วนหนึ่งคือข้อจำกัดของสถานที่ 

แหล่งทรัพยากร ต้นทุน ซึ่งมีการจัดการแต่มีแหล่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาวะแวดล้อมของลุ่มน้ำซึ่ง

ไม่สามารถควบคุมได้เพราะเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน นโยบาย  แต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ 

วิสาหกิจ การแปรรูป การเกษตรที่สามารถคุมสภาพได้  และจัดทำเป็นแผนในการจัดการระยะยาวได้ และ

เรื่องของท้องถิ่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนื่องจากมีทั้งบุคลากร ทุน ซึ่งหากเป็นแผนของท้องถิ่นจะสามารถ

จดัการได้อยางเป็นระบบและระยะยาวมากข้ึน 

3. การรับมือกับโควิดเป็นข้อจำกัด รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว แบบเที่ยวทิพย์ เที่ยวออนไลน์ การจัดการขาย

ออนไลน์เป็นประเด็นที่ต้องสร้างสรรค์ให้ดี  ซึ่งหากเราจะเก่ียวกับนักท่องเที่ยว ต้องมีการจัดการอีกระดับหนึ่ง

เราต้องพร้อมในเรื่องของมาตรฐาน ความปลอดภัย การจัดการระบบโลจิสติกส์  การจัดการทางวิชาการ  การ

จัดการข้อมูลที่ต้องให้กับนักท่องเที่ยว และต้องสร้างความประทับใจ  

4. เป็นเรื่องที่ดีที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา ร่วมกับสมาพันธ์และนักวิชาการที่เข้ามาสนับสนุน 

ข้อสังเกต คือหากเราทดลองจัดเฉพาะจากมหาวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียน ให้เป็นลักษณะของการศึกษาดูงาน

ทดลองก่อน ในรูปแบบฟรีทริป เพ่ือสร้างความเข้าใจให้เป็นการท่องเที่ยว ทดสอบเป็น Sandbox ย่อยๆ เป็น

กลุ่มภาคีเครือข่ายที่สามารถจัดการนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ 



๔๓ 

 

 

รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 
1. แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นสินทรัพย์ในทางวัฒนธรรม มีความหมายและความสำคัญ เราสามารถ

นำไปใช้ได้ เช่น Greensmile  ส้มจุกจะนะ ท่องเที่ยวของชุมชน เป็นส่วนที่เป็นวัฒนธรรมของคนสงขลา และ
วัฒนธรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะอยู่ในอาหาร ผลไม้ มีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่สูญหายไปแล้ว ทำอย่างไรให้นำ
วัฒนธรรมมาช่วยยกระดับสร้างรายได้และมูลค่าที่เป็นการสร้างวัฒนธรรมไทยให้เกิดความชัดเจน ซึ่งน่าจะ
เป็นทิศทางที่ทำให้เราเดินต่อไปได้  

2. Onechat เป็นลักษณะทางปัญญาของคนไทยที่เราไม่ต้องเสียดุลย์ทางการค้าที่ถูกแบ่งให้กับต่างชาติ เป็น

เศรษฐกิจทีห่มุนเวียนให้คนไทยได้ใช้กันเองและช่วยเหลือกันอย่างยั่งยืน 

สรุปผลการนำเสนอ 
โดยนายชาคริต โภชะเรือง 

1. แนวโน้มโควิดจะอยู่กับเราไปอย่างยาวนาน การคิดในเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนที่จะทำให้เกิดความ

ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์โควิด ต้องมีแผนการทำงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2. การรองรับจุดท่องเที่ยวในกรณีชุมชนที่เป็นการท่องเที่ยว พ้ืนที่ไหนที่มีความพร้อมก็สามารถร่วมกันขับเคลื่อน

ได้เลย โดยมีต้องมีตัวกลางในการจัดวงแลกเปลี่ยน เช่น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลาร่วมกับ

มูลนิธิชุมชนสงขลาในการประสานเพ่ือหารือกัน ทั้งเตรียมความพร้อมนักท่องเที่ยวภายในและนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ หาจุดเน้นสำคัญของพ้ืนที่ตัวเอง และจัดการเชื่อมโยงผลประโยชน์ให้ลงตัว กรณีของ OneChat 

เมืองไหนที่สนใจก็ดำเนินการร่วมกันหรือเชื่อมโยงแต่ละเมือง และเชื่อมโยงกับ iGreensmile เพ่ือทำเรื่อง

แผนการผลิตและการสร้างฐานกลุ่มให้เข้มแข็ง ใช้แพลทฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริม หรือกรณี

เกษตรอัตลักษณ์แต่ละจุดสามารถสร้างมูลค่าต่อยอดร่วมกันได้   และเชิญชวนมหาวิทยาลัยทั้ ง 5 

มหาวิทยาลัยมาร่วมในการหนุนเสริม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและชุมชนเป็นสุข   

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

ช่วงบ่าย 

13.00-14.00 น. 

         

1. สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19  
a. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการโรงไฟฟ้าขยะ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ 

นำเสนอโดยรศ.เริงชัย ตนัสกลุ 
2. สภาพปัญหา ปี 2552 มีปัญหาจากโรงไฟฟ้าขยะ เทศบาลหาดใหญ่นำขยะมาทิ้งไว้ที่จุดเผาขยะ คือบริเวณ

บริษัท TOT สามแยกกองบิน  ผลกระทบที่ส่งผลกับชุมชนคือ ควันดำจากท่อ จากฝุ่น กระจายไปยังหมู่บ้านที่
อยู่ใกล้ๆ จากโรงเผาขยะ    

3. การดำเนินการ มีการชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเผาขยะ คือ  หมู่บ้านอิงกมล ลาบาน่า หมู่บ้านแอร์พอตและหมู่บ้าน
ฉัตรแก้ว ในการระดมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และได้มีการเขียนจดหมายเสนอแนะต่อท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการแก้ไขปัญหา โดยทางจังหวัดได้มีข้อเสนอแนะในการกำกับ
ดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ปลายปล่อง มลพิษ ขยะ รวมทั้งปัญหาเรื่องน้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อขังไว้ในโอ่งจะ
มีฝ้าในโอ่ง ทำให้ไม่กล้าใช้ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมและบริษัทได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วย 

4. ปี 2558 มีการประชุมที่บริษัท TOT  ได้มีการนำเรื่องไปถึงรัฐบาล มีผู้ว่าเป็นประธานและหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลทั้งหมด ประชาชนที่ทราบเรื่องขอเข้าประชุมด้วย  ท่านผู้ว่าให้เข้าประชุม และมีความพยายาม
แก้ไข สิ่งที่ดำเนินการคือปิดโรงไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุงเรื่องควันดำ ฝุ่น น้ำเสียและเปิดใหม่ให้โรงงานทำงานเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2559 ซ่ึงต้องมีการวัดค่าดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดปลาย
ปล่อง ซึ่งปรากฏว่ามีค่าไดออกซิน ซึ่งเป็นสารเคมีเพ่ิมขึ้น ไดออกซินเป็นสารก่อมะเร็งในคน สิ่งที่จะแก้ได้คือ
ต้องเผาที่มีอุณภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียล ปี 2559 ค่าไดออกซินสูงกว่าค่ากำหนด 50 เท่า และชาวบ้าน
ได้นำเรื่องดังกล่าว เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอีกครั้ง และโรงไฟฟ้าก็ได้มีการปิดโรงไฟฟ้า
เป็นครั้งที่ 2    

5. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดปัญหาขึ้นอีก ชาวบ้านจึงได้ร้องเรียนไปยังจังหวัด และจัดให้มีการประชุมที่
โรงงานหลายครั้งที่ประชุมมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ดำเนินการได้คือ  แก้ไขปัญหาขยะที่หล่นบน
ถนน ตอนนี้เกือบไม่มีขยะหล่นบนถนนอีกแล้ว น้ำจากรถขยะที่หยดบนถนนมีน้อยเกือบไม่เห็น กลิ่นขยะเน่า
ยังมีอยู่แต่ลดน้อยลงกว่าเดิม ควันดำจากท่อปล่องไอเสียของโรงไฟฟ้าดีขึ้น โรงงานได้จัดการค่อนข้างดี   ฝุ่น
จำนวนมากค่อนข้างหายไป ขยะฝุ่นในบ้านน้อยลง  



๔๕ 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง คือ ชุมชนต้องมีความกล้าหาญในการร้องเรียน หากได้รับผลกระทบจากโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐ หรือโครงการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต   

 
2. สวนผักคนเมือง on Zoom 

นำเสนอโดยนายประยูร ส่องแสงอ่อน 

              
 

1. เริ่มจากวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ในปี 2543 ส่งผลกระทบต่อปัญหาเรื่องอาหารการกิน และได้รับการช่วยเหลือ
จากมูลนิธิชุมชนสงขลา ในการหาวิธีคิดในการแก้ปัญหา เกิดเป็นสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ และได้มี
นักวิชาการมาเป็นพ่ีเลี่ยง แนะนำให้ความรู้ทดลอง คือคุณวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี กิจกรรมคือเน้นให้คนเมือง
ช่วยเหลือตัวเอง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นฐานคนเมืองไม่มีพ้ืนที่จะปลูกผักกินจะทำได้อย่างไร มีการ
ปรับปรุงคิดค้นสูตรดิน สูตรปุ๋ย ทดลองจนตกผลึกความคิดและนำมาสู่การเผยแพร่ เมื่อแนะนำจากจุดคนหนึ่ง
ไปยังคนหนึ่ง กลายเป็นวงกว้างออกไปเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่เรียกว่าสวนผักคนเมือง มีสวนป้าสมหมาย สวน
เบญจพฤกษ์ ชุมชนมงคลหรรษา บังสวาสดิ์ มีกิจกรรมสวนผักคนเมืองสัญจร ก่อนที่วิกฤติโควิดจะเกิดขึ้น
หมุนเวียนไปยังชุมชนต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อเกิดวิกฤติโควิด จึงได้ปรับรูปแบบเป็นสวนผักคนเมือง on 
Zoom ตอนนี้ดำเนินการไป 11 ครัง้แล้ว 

2. กิจกรรมสวนผักคนเมือง เน้นการใช้ขยะมาดัดแปลงเป็นภาชนะ สอนวิธีการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ การ
ทำปุ๋ยก้อน เพ่ือลดต้นทุนในการเพาะปลูก มีการฝึกอบรมในการทำน้ำหมักประเภทต่าง ๆ ต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์สีเขียว น้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในการเพาะปลูก 

3. สวนผักคนเมืองหาดใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ได้ ผ่านมูลนิธิชุมชนสงขลา หรือจากเวปไซต์ หรือ
เพจสวนเบญจพฤกษ์ สวนป้าสาว เปิดเป็นสวนเปิด ซึ่งต้องติดต่อล่วงหน้า เรื่องที่เปิดให้เรียนรู้ขึ้นอยู่กับความ
สนใจของสมาชิก เช่น การตอนกิ่ง มีการอบรมในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือทำเป็นปุ๋ย เพ่ือประหยัด
ต้นทุน เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ อปท. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้ได้  

๑) นอกจากนี้มีการจัดเป็นกระเช้า เพื่อมอบเป็นของขวัญของฝาก มีการปลูกผักเพ่ือแบ่งปันให้สมาชิกบริโภค 
โดยสิ่งที่สวนผักคนเมืองสามารถดำเนินการรวมกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่องได้เพราะมีการประชุมร่วมกัน
อย่างสม่ำเสมอและมีการช่วยเหลือหนุนเสริมกันอย่างต่อเนื่อง 

 
 



๔๖ 

 

3. เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ตำบลโคกม่วง 
โดยนางสาวสุจิตรา ยอดแก้ว 

1) เทศบาลโคกม่วงมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ จากโรงคัดแยกขยะใน
พ้ืนที่คลองหอยโข่ง ตำบลโคกม่วง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
จากโรงงาน  เนื่องจากมีขยะจำนวนมากและส่งกลิ่นเหม็น จึงได้มีการ
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยไม่อยากให้มีขยะจากบ้านอ่ืนมาทิ้งที่บ้าน
ตัวเอง ชุมชนจึงได้เริ่มจัดการขยะโดยชุมชนเอง เพ่ือให้มีขยะในพ้ืนที่
น้อยที่สุด และเพ่ือแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน
มาก ส่งผลให้เป็นกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงมากขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
ในกลุ่มภาวะพ่ึงพิง ให้มีรายได้ และมีการช่วยเหลือในด้านคุณภาพ
ชีวิต  

2) ได้ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาในการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ในการจัดการขยะ โดยทุกคนมีความเห็นตรงกัน 
เกิดเป็นกองทุนขยะมีบุญ ในการจัดการขยะ โดยนำขยะไปรีไซเคิล และแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข นำไปสู่การ
ทอดผ้าป่าขยะ นำเงินไปช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ ตอนนี้มีศูนย์กายอุปกรณ์สำหรับ
ช่วยเหลือคนที่มีภาวะพ่ึงพิง  
3) กองทุนขยะมีบุญเริ่มปี 62 เป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนคัดแยกขยะ นำเอาประเพณีวัฒนธรรมด้านการ
ทำบุญไปสู่การแก้ปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ มีหน่วยงานต่าง ๆ ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
4) ในช่วงโควิดมีการรับบริจาคขยะเพ่ือจำหน่ายเข้าสู่กองทุนขยะมีบุญ นำเงินไปซื้ออุปกรณ์ต่าง  เข้าสู่ศูนย์กาย
อุปกรณ์และเพ่ือนำเงินส่วนหนึ่งมาดูแลกลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม ปัจจุบันได้นำเงินมาดูแล
กลุ่มกักตัว อย่างทั่วถึง 

 

 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

        

แนวทางความร่วมมือ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
บทเรียน 10 เขาคูหา นำเสนอโดยนายเอกชัย อิสระทะ 

 



๔๗ 

 

1.  ในพ้ืนที่เขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีปัญหาการสัมปทานเหมืองหินโดยบริษัทที่ที่เข้ามา
สัมปทาน 2 บริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทก็ยังดำเนินการถือสัมปทานอยู่ ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวทำให้
ชุมชนรวมกันเป็นเครือข่ายในการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิและดำเนินการในด้านเรียกร้องผลกระทบ ทั้งนี้มี
สมาคมพิทักษ์สิทธิเขาคูหาเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 
2554- 2564 ปัจจุบันครบรอบ 10 ปีของการระเบิดหิน ถือว่าตลอดระยะเวลาของการเรียกร้องสิทธิเป็น
การรักษาพิทักษ์เขาไว้ได้ตลอดระยะเวลา 10 ปี   

2. กระบวนการเรียกร้องสิทธิของชุมชน เป็นภาระของภาคประชาชนเป็นภาระของชาวบ้าน ทั้งที่อยู่ใน
อำนาจกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ง่าย  บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือน
แตกร้าวเกือบ 500 หลังที่ขึ้นทะเบียนบ้านแตกร้าว มีฝุ่นจำนวนมาก พ้ืนที่รอบเขาต้องอดทนกว่า 10 ปี 
จนกระทั่งหมดสัมปทานใช้เวลา ประมาณ 3 ปีในการหยุดการระเบิดหินได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรา
ชนะ ตอนนี้เขาคูหากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดสงขลาและคนทั้งประเทศ  

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ชาวบ้านทุกข์ยากลำบากเป็นเวลายาวนาน หน่วยงานภาครัฐไม่แสดงตนในการ
เป็นคนกลางมาแก้ปัญหา และบางส่วนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม ไม่เห็นความทุกข์ของชาวบ้าน 
หลายหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการสัมปทานเหมืองแร่ในพ้ืนที ่

4. บทเรียนที่พบ คือ เงื่อนไขทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่เป็นโอกาสให้ กับชาวบ้าน 
หน่วยงานได้ทำหนังสือในการยืนยันให้มีการระเบิดหินอยู่ และยังมีหนังสือสัมปทานบัตรรออยู่ มีการฟ้อง
ศาลปกครองจังหวัดสงขลา และยกเข้าสู่ศาลปกครองสูงสุดในกรุงเทพ เงื่อนไขสำคัญหน่วยงานราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ท้องถิ่น ยังทำหนังสือยืนยันให้มีการระเบิดหิน  แม้ว่าตอนนี้ยังเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว
แล้วก็ตาม ซึ่งเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ได้แก้ไข เราอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยแก้ไขทาง
กฎหมาย ตอนนี้พื้นที่เขาคูหายังเป็นของกรมอุตสาหกรรม เป็นเขตประทานบัตรที่ยังไม่เพิกถอน 

5. ข้อเสนอแนะ คือ ซึ่งต้องเพิกถอนเพ่ือประกาศยกเลิกพ้ืนที่เหมืองหิน เทศบาลควรมีมติยกเลิกการ
ประกาศเหมืองหินและกลับมาสู่การพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยว เสนอให้กฎหมายเอ้ือต่อการพิทักษ์
ทรัพยากร 

 
10 ปี เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี 
นำเสนอโดยนางสาววันดี นวนสร้อย 

 
▪ สภาพพื้นที่ลุ่มน้ำภูมี ต้นน้ำเกิดจากเขาหลวงและเขาใครใน

เทือกเขานครศรีธรรมราช แล้วไหลขึ้นไปทางเหนือ ผ่านเขต
อำเภอรัตภูมิแล้วไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบางภูมี 
อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  มีความยาวประมาณ   63 

 



๔๘ 

 

กิโลเมตร มีคลองสาขาที่สำคัญได้แก่คลองภูมี คลองลำขัน คลอง
ลำม้า คลองกรวยใหญ่ คลองยางแดง คลองรังแร้ง คลองหินดำ 
คลองเขาร้อน และคลองแพรกสุวรรณ   มี พ้ืนที่ลุ่ มน้ำรวม
ทั้งสิ้น  420 ตารางกิโลเมตร  มีเป็นกติกาหรือข้อตกลงของชุมชน
ที่ใช้ร่วมกัน 

▪ เป้าหมายในการดำเนินงานของเครือข่าย เพ่ือนำไปสู่การสร้างให้เกิดสังคมที่เป็นสุขของคนในชุมชน  ในการ
จัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม  มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บนฐานหลัก
ศาสนา วิถีภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก
ถึงสิทธิชุมชน ในการร่วมกันจัดการชุมชนท้องถิ่นตนเอง และเพ่ือพัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมืองของ
ชุมชน ไปสู่การจัดการตนเอง ในทุกด้านในชุมชนท้องถิ่นให้ได้จริง 

▪ เป้าหมายของธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ชุมชน บนฐานคิดที่ประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเสมอภาค เท่า
เทียม การติดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของที่เป็นผู้กำหนดเอง และบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ 
ความโปร่งใส และตรวจสอบติดตามได้  โดยมีหมวดต่างๆ 6 หมวด คือ หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของ
ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี หมวดที่ 2  ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 3 การศึกษาและพัฒนาคน
ในลุ่มน้ำ  หมวดที่ 4 สิทธิชุมชนและการอยู่ร่วมกันของคนในลุ่มน้ำ  หมวด 5  ลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิต
ของคนลุ่มน้ำ  หมวดที่ 6  การบริหารจัดการธรรมนูญบนฐานการมีส่วนร่วม 

▪ ผลจากการขับเคลื่อนธรรมนูญ  
1. เป็นโอกาสให้แกนนำ ชุมชน ได้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปัญหาของชุมชน ในพ้ืนที่มีปัญหาหลักๆ คือ 

ป่าไม้ถูกทำลาย บ่อทราย  การสัมปทานเหมืองหินเขาคูหา โรงงานปล่อยน้ำเสีย สารเคมีในพ้ืนที่เกษตร 
ฯลฯ 

2. แกนนำในพ้ืนที่เห็นความสำคัญ มีการจัดกลไกในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้นำธรรมชาติ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ อสม. กลุ่มวิทยุ ว.แดง พระสงฆ์ 
โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ปราชญ์ ชาวบ้าน NGOs ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงหลักในการขับเคลื่อน และมีผู้นำทางการ 
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรตำบล สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาชุมชน ฝาย
จัดการน้ำที่ 3 ชะมวง  

3. เป็นโอกาสให้แกนนำ ชุมชน ได้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปัญหาของชุมชน ในพ้ืนที่มีปัญหาหลักๆ คือ 
ป่าไม้ถูกทำลาย บ่อทราย  การสัมปทานเหมืองหินเขาคูหา โรงงานปล่อยน้ำเสีย สารเคมีในพื้นที่เกษตร 
ฯลฯ 

4. การจัดการความรู้  มีการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน สำรวจข้อมูลสายน้ำตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบันรวบรวมรายงานการประชุม และมีนวัตกรรมพ้ืนที่ การค้นหาปัญหาลุ่มน้ำด้วยการเดิน



๔๙ 

 

สำรวจสายน้ำ ล่องแพแลคลอง  โดยกลุ่มนักเรียนร่วมทำกิจกรรม การพัฒนาเส้านทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  นวัตกรรมกระบวนการ ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการ อาศัยผสมผสานความรู้ 
กระบวนการ เทคนิค สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาลุ่มน้ำอย่างได้ผล นวัตกรรมการจัดการโดยหน่วยงาน 
องค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดตั้งคณะกรรมการทำงาน  และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือขับเคลื่อน
ธรรมนูญ 

5. เปิดเป็นพ้ืนที่สาธารณะและเชิงประเด็นพลเมือง เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความห่วงใยต่อประเด็นปัญหา ในรูปแบบประชาสังคม คือ เปิดเวทีประชาพิจารณ์ การรับฟังความ
คิดเห็น  การประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบ “สภาพลเมืองลุ่มน้ำภูมี” 

6. มีกลไกร่วมของอำเภอในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
7. สร้างความร่วมมือกับภาคการเมือง ในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการจัดการปัญหาอย่าง

ยั่งยืน เช่น มีคำสั่งงดเว้น ยกเลิก และชะลอ การทำบ่อทราย  เหมืองหินในพ้ืนที่  และโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสีย 

  
การจัดการชายหาดม่วงงาม 
นำเสนอโดยนายอภิศกัด ์ทศันี 

     
 

1. ม่วงงาม เป็นชายหาดที่สวยมากแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ปี 2563 มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ซึ่งเมื่อศึกษาแล้วปรากฏว่าไม่มีความจำเป็นในการก่อสร้าง จากข้อมูลของกรมโยธาธิการ หาดกัดเซาะ
น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการกัดเซาะซึ่งถือว่าเป็นปกติ เมื่อผ่านมรสุมก็ฟ้ืนตัว ไม่ได้กัดเซาะแบบรุนแรงที่
ต้องสร้างเข่ือนกั้น  

2. ได้มีการเก็บข้อมูลตอนที่พายุปาบึกเข้าฝั่ง จากภาพถ่ายที่เก็บไว้พบว่าชายหาดม่วงงามมีภาวะปกติ เมื่อ
ผ่านพายุก็เก็บภาพอีก ปรากฏว่าสภาพของชายหาดก็ยังมีสภาพดีไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าไม่ว่าจะมีพายุ
หรือไม่มีพายุก็ไม่มีการกัดเซาะของชายฝั่ง ทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ก็พบว่าไม่มีการกัดเซาะ 
ของชายฝั่ง ทำให้เป็นสนใจในการตั้งคำถามของชาวบ้าน ว่าหากไม่มีการกัดเซาะแล้วจำเป็นต้องสร้าง
เขื่อนกันคลื่นหรือไม่ 

3. มีการศึกษาหากมีการสร้างกำแพงกันคลื่น ได้ศึกษาผลของกำแพงกันคลื่น ซึ่งจะทำให้คลื่นปะทะกำแพง
รุนแรงขึ้น และกระโจนข้ามกำแพงไปยังบ้านของชาวบ้าน สิ่งที่กังวล คือ สร้างสิ้นสุดตรงไหนก็จะกัดเซาะ



๕๐ 

 

ตรงนั้น  นอกจากนี้ได้มีการเรียนรู้จากพ้ืนที่ปราณบุรี สิ่งที่กังวลมากคือบทเรียนจากปราณบุรี เมื่อสร้าง
เขื่อนกันคลื่นได้ 10 ปี ชายหาดจะหายไป    

4. พ้ืนที่ม่วงงามมีโครงการก่อสร้าง 3 เฟส งบประมาณในการก่อสร้าง 200 ล้าน ภาพฝันคือมีเขื่อนกันคลื่น
ที่มีขั้นบันไดสวยงาม แต่ในความเป็นจริง ไม่ได้เป็นอย่างนั้น หาดจะหายไปเกิดตะไคร้น้ำ หาดทรายแก้ว
ตอนนี้ไม่มีเม็ดทรายเหลืออยู่เลย สิ่งที่น่ากังวล จะเป็นการเพ่ิมเติมซ้ำปัญหา สร้างกำแพงจากจุดหนึ่งจะ
กระทบอีกจุดหนึ่ง เมื่อสร้างไปเรื่อย ๆ ต่อไปชายหาดก็จะหมด  

5. ได้มีการสื่อสารข้อมูลไปยังชาวบ้าน จึงเกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ภายใต้ภาพสะท้อน
โครงสร้างทางกฎหมาย ที่มีการเพิกถอนโครงการที่ต้องสร้างกำแพงกันคลื่นออกจาก EIA หลังจากนั้น
โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นระบาด ตั้งแต่ปี 2556 - 2562 จำนวน 74 โครงการ สิ่งที่เจอต่อมาท่ีเป็น
ข้อสงสัย คือมูลค่ากำแพงกันคลื่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากกิโลเมตรละ 10 ล้านบาท เมื่อถอดออก EIA กราฟ
สูงขึน้เป็น 117 ล้านบาท/กิโลเมตร  ซ่ึงเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นช่องว่างทางกฎหมาย 

6. สิ่งที่เป็นบทเรียนและเป็นกระแสสาธารณะคือ พ่ีน้องม่วงงาม สื่อสารติดAttack ในเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ 
สื่อสารไปเดือนกว่าๆ โดยเชิญชวนคนทั่วไปร่วมรณรงค์ และชูป้ายคัดค้าน หลังจากนั้นสื่อต่าง ๆ เริ่มมา
ทำข่าว และการสื่อสารออกไปในวงกว้าง ซึ่งเป็นการสื่อสารจากจุดเล็กๆ และสื่อสารออกไปในโลก
โซเซียลที่มีพลังมาก 

7. กระบวนการในการณรงค์มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น ฟ้องคดี สื่อสารสาธารณะ วงคุยน้ำชา จัดเวที
เคลื่อนไหว เล่นทุกกระบวนการในการต่อสู้ ทำให้งานของม่วงงามใหญ่ขึ้น มีผู้คนมาช่วย จนโครงการถูก
ชะลอไป หลังจากนั้นมีการพบกรรมาธิการที่ดินและศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ชะลอโครงการกัน
คลื่นของม่วงงามออกไปก่อน   

8. บทเรียนสำคัญคือ การยืนหยัดด้วยความรู้และข้อเท็จจริง ดึงนักวิชาการมาช่วยในการเคลื่อนไหว ทำให้
กระบวนการต่อสู้ หนักแน่นด้วยเนื้อหาเชิงวิชาการและความจริง หาดไม่ได้กัดเซาะ สิ่งสำคัญที่ทำให้ม่วง
งามเป็นประเด็นสาธารณะ กระบวนการของประชาชนเบ่งบาน ชาวบ้านรวมตัวกันที่ ชายหาด มีกรมน. 
จงัหวัด หารือร่วมกับชาวบ้าน ถึงความไม่จำเป็นในการก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น  

9. แนวทางแก้ปัญหาของชาวบ้าน การจัดการชายหาดแบบชาวบ้านที่เหมาะสม เช่น การปักไม้ไผ่ การวาง
กระสอบทราย เป็นเรื่องที่จัดการได้ในระดับตำบล ซึ่งต้องทำทุกๆ ปีทุกๆ ครั้งที่มีมรสุม เสนอผ่าน
เทศบาล โดยให้เทศบาลออกประกาศระดับตำบลในการแก้ปัญหาชั่วคราวในช่วงมรสุม  

 
 
 
 
 



๕๑ 

 

สรุปผลอภิปรายโดย 
นายสนธยา แก้วข า  

- การต่อสู้หากมีการใช้ทุกกระบวนท่าแต่ท่ามกลางบริบทของสังคมท่ีมีพลังจากภายนอกที่เข้ามา 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ หลายพื้นท่ีการขับเคลื่อนมียุทธศาสตร์มากข้ึน มีบทเรียนมากพอสมควร จึง
ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำเร็จโดยอาศัยพลังของคนในชุมชน  
ข้อเสนอเชิงนโยบายภาพรวม 

1. การพัฒนากลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิด
การวางแผนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. การขยายผลธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีไปยังลุ่มน้ำอ่ืน 
3. การแก้ปัญหาโดยพื้นที่ เช่น การวางกระสอบทราย เป็นเรื่องที่จัดการได้ในระดับตำบล ซึ่งต้องทำทุกๆ ปี

ทุกๆ ครั้งที่มีมรสุม เสนอผ่านเทศบาล โดยให้เทศบาลออกประกาศระดับตำบลในการแก้ปัญหาชั่วคราว
ในช่วงมรสุม  

4. การมีกลไกประสานการทำงานภายในของภาคประชาชนด้วยกันเอง 
 

แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 
 

       
 
1. เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี ใช้เครื่องมือธรรมนูญในการจัดการเรื่องการเรียนรู้ ในเรื่องห้องเรียน

พลเมือง การเรียนรู้ประเด็นเขาคูหา ในการจัดการปัญหาทางกฎหมายให้ชัดเจน โดยต้องยกเลิกประกาศ
เหมืองหินเขาคูหาออกไปก่อน ตอนนี้พ้ืนที่ยังอยู่ในการสัมปทานของ 2 บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครอง
ของบริษัท ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำพบว่าการจะดูแลสุขภาพตัวเองได้ต้องพ่ึงพายาสมุนไพร ทำอย่างไรให้รัตภูมิเป็น
เมืองสมุนไพร กินอาหารเป็นยาในการรักษาสุขภาพของคนในพ้ืนที่ 

2. ความสำเร็จเกิดจากพลเมืองลุกขึ้นมาทวงคืนต่อประเด็นทรัพยากร เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาได้ ซึ่งเกิดเป็นข้อตกลงกติการ่วมกัน จนสามารถคลี่คลายและแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งอย่างไม่ถาวร แต่
ยังมีปัญหาเกิดขึ้น ทำอย่างไรให้ธรรมนูญนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ซึ่งมี
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ในการดูแลปกป้องทรัพยากร ทำอย่างไรให้ แต่ละท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การออกข้อบัญญัติในการคุ้มครองดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้องถิ่นนำไปใช้เพียงกิจกรรมในการอนุรักษ์เท่านั้น 



๕๒ 

 

3. การประสานความร่วมมือกับ สส. อบจ.เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะช่วยในการแก้ปัญหา
ระดับโครงสร้างหรือระดับนโยบายที่ชุมชนไม่สามารถดำเนินการได ้

4. การปรับกระบวนในการขับเคลื่อน ซึ่งปล่อยให้ภาครัฐหรือเอกชนนำเดี่ยวก็ไม่ได้ ภาคพลเมืองเราต้องขึ้นมา
เป็นกลไกหนึ่งในการทำงานควบคู่กับรัฐ สร้างเอกภาพภายในให้เกิดการสานพลังได้ เปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วม
ให้กว้างขวาง เช่น การสร้างประเด็นสื่อสารสาธารณะ เพ่ือต่อรองมีส่วนร่วมการพัฒนา ประกอบส่วนกลไก
ของพ้ืนทีอ่ย่างสมดุล เป็นตัวแทนของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่พ่ึงแหล่งทุนภายนอกมากเกิดไป เครือข่าย
แต่ละเครือข่ายต้องพ่ึงตนเองได้ทำงานได้อย่างอิสระ ที่สำคัญต่อสู้ต่อรองการพัฒนาที่มีความเห็นแตกต่างกัน
ของแต่ละฝ่ายด้วยข้อมูล ใช้ความรู้ในการค้นหาข้อยุติ จากข้อมูลนำไปสู่กติกา นโยบายการพัฒนา ความเห็น
การพัฒนาที่แตกต่างระหว่างเอกชน รัฐ ประชาสังคม ชุมชนนี้ เป็นโจทย์ที่ท้าทายระดับจังหวัด ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันสร้างความไว้วางใจในการสื่อสารสนทนาร่วมกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ซ่ึงต้องทำ
กระบวนการ Dialogue กันมากขึ้น และมีเจ้าภาพที่จะต้องมีความต่อเนื่องในการดำเนินงานกันมากข้ึน ภาค
พลเมืองต้องมีเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นปัญหา แต่ละคนต้องลุกขึ้นมาและจัดการตัวเองให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีพลัง และเกาะเกี่ยวกันอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะเครือข่ายและเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ข้อเสนอมีมากแต่จำนวนมากไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ บางอย่างเป็นความท้าทายตัวเองและ
การทำงานร่วมกันในภาพรวม ต้องการการเกาะเกี่ยวมีการออกแบบ และถอดบทเรียน ค้นหาว่าใครบ้าง
พร้อมจะจับมือไปด้วยกัน แล้วให้กระบวนการพาไปเอง 

5. ข้อเสนอให้มีกลไกแก้ปัญหาที่มีความขัดแย้ง ตามกระบวนการจะเป็นกลไกการแต่งตั้งมาโดยตำแหน่ง มี
หน่วยงานจำนวนมาก หลายกลไกไม่สามารถดำเนินการได้จริง จังหวัดใหญ่แบบสงขลาผู้ว่าไม่ว่างมานั่งหัวโต๊ะ
ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นความสำคัญ ปัจจุบันมีกรรมการที่สส.ได้ผลักดันให้เกิดและกำลังดำเนินการอยู่ ควร
นำมาเรียนรู้ ปรับใช้ มีการพัฒนากลไกออกแบบที่มีคนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นจริง ออกแบบกลไกและทดลองทำ 
หากใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ำภูมีเป็นหลัก เป็นตัวอย่าง ออกแบบว่ามีกลไกแบบไหนบ้างที่จะใช้ทำงานร่วมกัน เป็นสิ่งท้า
ทายที่น่าทำ คู่ขนานกับการเลือกลำดับความสำคัญว่าสงขลามีพ้ืนที่ไหนบ้าง ประเด็นความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญของเรา มีเรื่องไหนบ้างที่จำเป็นต้องทำก่อน  

6. โครงการของภาครัฐที่ลงมาแล้วส่งผลกระทบต่อชุมชน ทำให้เขาเรียนรู้และเติบโต เป็นการเติบโตของพลัง
พลเมือง ทำอย่างไรให้เกิดการขยายไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ประชาชนควรขยับขับเคลื่อนร่วมกับท้องถิ่นที่อยู่
ใกล้ชิดตนเองมากที่สุด  

7. เรื่องของการจัดการป่า  ตอนนี้สถานการณ์ป่าไม้ในจังหวัดเหลือไม่ถึง 10 % ส่วนใหญ่เป็นสวนยาง ภาครัฐ
ไม่ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 
 
 



๕๓ 

 

ให้คำแนะนำโดยทีมอาจารย์ 
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ม.สงขลานครินทร์และ 
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ สถาบันสันติศึกษา 

1. การเข้าไปเป็นชุดกรรมการของกลไกรัฐโดยรวมเป็นประโยชน์มากกว่า เช่น กรณีของถ่านหิน  เมื่อภาค

ประชาชนได้มีการนำเสนอกระบวนการที่ถูกต้อง  กระทรวงได้มีการประกาศเป็นนโยบายใหม่ เป็นแผน

ของกระทรวงในการเพิ่มพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งมีโอกาสในการร่วมกัน   

2. ประเด็นสำคัญคือ การมีส่วนร่วม แต่รูปธรรมคืออยู่บนความขัดแย้งตลอดเวลา เรื่องวิถีชีวิตมีหลาย

รูปแบบ การรับรู้ของชาวบ้านกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบรู้ประเด็นเดียวกันหรือไม่ 

3. กรณีของโรงไฟฟ้าขยะการรับรู้ปัญหาเมื่อมีปัญหาต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดโครงสร้างแบบ

ไตรภาคี ประเด็นสำคัญคือ กระบวนการให้เป็นแบบธรรมชาติ มีการร้องเรียนแบบส่วนตัว หรือการ

สื่อสารสาธารณะ การเข้าพบผู้ว่าและร่วมประชุมไตรภาคี เงื่อนไขสำคัญคือ มีทีมวิชาการในพ้ืนที่ที่รู้

เทคนิคและเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกง่าย  

4. สวนผักคนเมืองเป็นมิติเชิงบวกไม่ต้องขัดแย้งกับใคร คิดต่อได้เรื่อย ๆ เป็นมิติที่น่าสนใจ และที่สำคัญ

สามารถสอดแทรกไปได้ในทุกกลุ่ม 

5. การจัดการในระบบครบเครื่องในระดับตำบลที่โคกม่วงใช้วิธีวัฒนธรรม ใช้การเชื่อมโยงไปที่วิถีชีวิตกลุ่ม

คนเปราะบาง โดยใช้ข้อมูลองค์ความรู้ในการจัดการ แยกขยะ และขยับไปสู่การลดขยะ และต่อยอดกับ

สวนผักคนเมืองได้ 

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าใจแนวคิดการใช้ประโยชน์และมูลค่าการพัฒนา  

• รัฐเป็นศูนย์กลางของความเป็นเจ้าของโดยมีกฎหมายต่าง ๆ อยู่ในมือ 

• การเป็นเจ้าของที่ไม่สมดุล รัฐพัฒนารูปแบบ การพัฒนาความเป็นเจ้าของ กับสิทธิชุมชนในฐานทรัพยากร

ไม่สมดุลกัน 

• ทรัพยากรเป็นปัจจัยในความม่ันคงในทุกมิติ หากจัดการไม่สมดุลจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

• ประเด็นเขาคูหา เกิดจากกฎหมายเปิดให้มีการสัมปทาน ชุมชนได้รับผลกระทบและไม่อพยพ 

กระบวนการที่สำคัญคือการเคลื่อนไหวของชุมชน ไม่มีทางที่ชุมชนจะไปใช้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายของ

ชุมชน ชุมชนใช้เครื่องมือสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ และมีขั้นตอนที่ยากลำบากแต่มีทางเลือกที่สำคัญ 

แต่กฎหมายยังไม่ยุติ ได้เห็นว่ามีมิติที่เป็นปัญหาทรัพยากรที่สำคัญ  

• คลองภูมี เห็นจุดเด่นสำคัญในการจัดการตัวเองของชุมชนในทุกมิติในการเฝ้าระวังน้ำท่วม บ่อทราย การ

ฟ้ืนฟูป่า การทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่มีโจทย์ที่สำคัญคือกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

หรือไม่ ทำให้เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอย่างไร ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองในมิติอาชีพ การจัดการทรัพยากร 



๕๔ 

 

ยืนอยู่กับกลุ่มองค์กรชุมชนได้หรือไม่อย่างไร หากไม่มีกิจกรรมที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจเชิงอาชีพไปด้วยกัน

จะทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และที่สำคัญคือกลไกหลักที่จะสนับสนุน กลไกหลักตัวหนึ่งคือ กลไกของ

ชุมชนเอง และการเชื่อมโยงกับภาคีที่สนับสนุน โดยพยายามเสนอในเรื่องของข้อบัญญัติของท้องถิ่นและ

การเชื่อมโยงกับภาคีอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 

• พ้ืนทีม่่วงงาม เป็นตัวแทนของหาดในประเทศไทยเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ เรื่องแรกคือการใช้สื่อสาธารณะให้

เป็นประเด็นระดับชาติ นักการเมืองนำไปเล่นต่อในสภา ศาลคุ้มครองชั่วคราว ใช้ความรู้ความจริงเชิง

ประจักษ์ต่อสู้ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเชื่อ เช่น เกิดพายุเมื่อไหร่ชายหาดยังสวยเหมือนเดิม กระบวนการ

ขับเคลื่อนไปใช้ทั่วประเทศและขยับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรม มีอีกกลุ่มหนึ่งคือ ทำโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างกึ่งแข็งและไม่แข็ง  

• เงื่อนไขการขยับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในสถานการณ์ ประเด็นแรกคือการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย นโยบาย 

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงาน ไฟฟ้า ขยะ  การขับเคลื่อนเชิงมิติภูมิ

นิเวศน์ต้องพ่ึงตนเองให้ได้ สร้างความเข้มแข้งและกลไกระดับจังหวัดเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง กลไก

ระดับจังหวัดจะเป็นอย่างไร เป็นโจทย์สำคัญ โดยผ่านเวทีพลเมืองสงขลา เรื่องของการสื่อสารสาธารณะ

อย่างไร ต้องมีเทคนิครูปแบบระยะเวลา การเชื่อมโยงภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และระบบข้อมูลองค์ความรู้ในการ

จัดการ ข้อกฎหมาย องค์ความรู้ที่สื่อสารเป็น Softpower สำคัญและการปฏิบัติการร่วมเชิงบูรณาการ 

เชิงความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามภาคี เป็นเงื่อนไขที่จะอธิบายว่าเราจะขับเคลื่อนสู่ความ

ยั่งยืนได้อย่างไร ภาคีกลไกขับเคลื่อน ในช่วงสถานการณ์โควิด เราสามารถทำได้  

 

วันที ่30 กันยายน 2564  
09.00 -10.00 น. 
ห้องที่ 1 "สังคมเป็นสุขได้อย่างไรในวิกฤตโควิด-19"  
นำเสนอสถานการณ์ปัญหาและกิจกรรมต้นแบบ  
 

              
 
 



๕๕ 

 

ปิ่นโตตุ้มตุ้ยช่วยคนจนเมือง  
โดยนางบุณย์บังอร ชนะโชติ ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง  

 
▪ เมืองบ่ อยางเป็น พ้ืนที่ ที่ คนจนเมื องอาศัยอยู่ มาก 

ประชาชนกว่าครึ่งมาจากคนต่างพ้ืนถิ่น บางส่วนอพยพ
เข้ามา ปัญหาเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ กลายเป็นชุมชนที่มี
ลักษณะเฉพาะของเขตเมือง 

▪ ปีนี้มีการบริจาคอาหารให้คนเปราะบางในพ้ืนที่ทุกวันอังคาร โดยนำปิ่นโตมาวางไว้ตั้งแต่เช้า และมารับในช่วง
เที่ยง โดยใช้ระบบความคุมความปลอดภัย ที่ปิ่นโตจะมีครัวปิ่นตุ้มตุ้ย มีชื่อเบอร์โทรศัพท์และจำนวนคนกิน  

▪ โดยแม่ครัวจะช่วยกันทำกับข้าว แม่ครัวหลัก ๆ มีจำนวน 5 คน ข้าวใช้วิธีการนิ่งซึ่งจะต้องใช้ความร้อนที่สูง
กว่าการหุงดีต่อสุขภาพ แม่ครัวจะมีการแบ่งหน้าที่กัน ในการปรุง เป็นผู้ช่วย ปีนี้นอกจากทำบริจาคแล้วยังหา
รายได้เข้าครัวโดยรับส่งอาหารกล่องให้กับควาเรียมสงขลา  

▪ ในการดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากดูแลในชุมชนแล้วยังดูแลชุมชนเครือข่าย เริ่มจากปี 2562 ดูแลเพ่ิมเติมอีก 
6 ชุมชนในชุมชนแออัด โดยสำรวจข้อมูลในชุมชนเก็บข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา เริ่มต้นจากสำรวจในชุมชนแหลม
สนอ่อนก่อนเนื่องจากมีชุมชนค่อนข้างน้อยและเป็นบ้านเดี่ยวและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอ่ืนๆ โดยเมื่อ
กลุ่มเปราะบางชุมชนอ่ืนๆ ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือ ได้ขยายการสำรวจข้อมูลไปเป็น 6 ชุมชน ปัจจุบัน
ศูนย์บ่อยางมีชุมชนที่เป็นเครือข่ายมากกว่า 10 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัด 

▪ ปิ่นโตตุ้มตุ้ยเป็นครัวที่จัดตั้งขึ้นมาโดยชุมชนแหลมสนอ่อน ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดใน
รอบแรก โดยพัฒนามาจากกิจกรรมของชุมชนแหลมสนอ่อน ในการกลุ่มออมทรัพย์ และทำกิจกรรมร่วมกัน 
โดยร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาในการทำกิจกรรมเสริมรายได้ เช่น ผลิตน้ำยาล้างจาน ปุ๋ยก้อน เมื่อเกิดโควิด
มองว่าเรื่องอาหารสำคัญที่สุด เมื่อกลุ่มเปราะบางมาขอรับความช่วยเหลือระยะแรกช่วยเหลือกันเองก่อน 
และเริ่มทำกิจกรรมปิ่นโตเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องบรรจุภัณฑ์และคำนึงด้านสิ่งแวดล้อม ทุกคน
ยอมรับกติการ่วมกัน โดยทุกคนต้องมารับปิ่นโตตามระยะเวลาที่ครัวกลางเปิด และมีการเชื่อมต่อกับกลุ่มนำ
ออมทรัพย์ในพ้ืนที่อ่ืนอีก 5 ชุมชน แหลมสนอ่อนนึงข้าวส่งให้ และให้ครัวพ้ืนที่อ่ืนๆ นำไปปรุงกันเองตาม
ความถนัดของครัว ช่วยได้ 10,000 กว่าอ่ิม วัตถุดิบและเงินได้จากการบริจาคเป็นหลักจากภาคีความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน สำหรับครัวเรือนมุสลิมก็สามารถมารับเป็นข้าวสารวัตถุดิบไปปรุงได้  

▪ ปีนี้ผู้บริจาคส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ จึงมีการหาวิธีในการดูแล จึงมีการพูดคุยกันเพ่ือให้คนลำบากคนจน
เมืองรู้จักพ่ึงพาตัวเอง ไม่ใช่เพียงพอรับการช่วยเหลือต้องหาช่องทางในการดูแลตัวเองและดูแลชุมชนด้วย จึง
ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ทำเช่น น้ำยาล้างจาน ปลาแดดเดียวไปขาย เป็นการสร้างกิจกรรมที่สร้างรายได้กำไร
ส่วนหนึ่งก็นำมาบริจาคเข้าครัวกลางของชุมชน 

 



๕๖ 

 

▪ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานการณ์โควิด ส่วนพักคอยอโรคยาสงขลาควาเรียม ช่วยส่งอาหาร
ให้กับคนไข้วันละ 3 มื้อจจากวันที่ 7-27 กันยายน 64 สิ่งที่ชุมชนรู้สึกภูมิใจคือทักษะและประสบการณ์ของ
ทีมครัวและการเชื่อมโยงในระดับเครือข่าย กระปุกอ้วนวิ่งซื้อวัตถุดิบ คนจนชุมชนเก้าเส้งนำข้าวเม่า ข้าวหมก
ไก่ ทีมแหลมทรายทำปลาแดดเดียว หรือแกง ตอนนี้มีไข่เค็มจากระโนด ซึ่งได้ตรวจสอบความเป็นเครือข่าย
และความพร้อมของเครือข่าย เมื่อส่งศูนย์พักคอย ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ต้องระมัดระวังในเรื่องสาธารณสุข อีก
ทัง้ครัวก็เป็นครัวพุทธต้องปรับตัวทำอาหารที่มุสลิมทานได้  

▪ หลังจากนี้ครัวปิ่นโตตุ้มตุ้ยจะมีการปรับตัวเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การขยายครัวกลางไปยัง
ชุมชนอ่ืน เช่น ชุมชนแหลมทรายในกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว นอกจากนี้ได้รับงบประมาณจาก พอช.ที่จะนำเงินมา
บูรณาการในพ้ืนที่  

 
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล อบต.คูหา 
  นำเสนอโดยนางสุดสวาท สังข์น้อย 

 
▪ อบต.คูหาได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 มีนโยบายใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทำอย่างมีแบบแผนมีข้อมูลในมือ ปี 2556 ตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เพ่ือรองรับงานลอง
เทอมแคร์ ปี 60 ร่วมกับอบจ มูลนิธิชุมชนสงขลาในการเก็บ
ข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากลำบากในพื้นที่ ให้เป็นระบบ 

มากขึ้น และได้งบของอบจ.สงขลาในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชน แล้วนำข้อมูลมาคุยกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายรพสต.
เพ่ือให้ข้อมูลเกดิการยอมรับ และนำมาสู่การวางแผนในการช่วยเหลือรายบุคคล โดยเน้นช่วยเหลือในรายเร่งด่วน
เป็นสำคัญ  
▪ ปี 2564 เกิดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอบสนองการทำงานภายใต้โควิด ดูจากแผนว่าใครมีความ

จำเป็นใครต้องช่วยเหลือหรือได้รับผลกระทบบ้าง รวมทั้งงานอาสาบริการท้องถิ่น มีการจัดคิวผู้สูงอายุ สำรอง

ไว้ใน 1 ปี เพื่อจัดคิวตามลำดับความเร่งด่วนของแต่ละเคส  

▪ การทำงานจะมีการวางแผนอย่างมีขั้นตอนวางแผนร่วมกับ 4 องค์กรหลักและร่วมกับ รพ.สต. ผลจากการ

ทำงานร่วมกันทั้ง Nodeflagship สสส.และอบต.กองทุนฟ้ืนฟู ได้เข้าสู่ร่วมกับเครือข่ายสุขภาวะตำบลร่วม

สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ สสส ได้งบ 14 ล้าน ในการเก็บทบทวนข้อมูล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในตำบล สร้างหลักสูตร

ถ่ายทอดให้อปท.ลูกข่าย 14 แห่ง ภายใต้หลักสูตรร่วมเรียนรู้คูหาน่าอยู่ร่วมสร้างสังคมเป็นสุข สร้างวิทยากร 

และแหล่งเรียนรู้ และได้ปรับเป็นหลักสูตรออนไลน์ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด วิชาหลักคือการดูแลกลุ่ม

 



๕๗ 

 

เปราะบางโดยชุมชน เนื่องจากมีการทำข้อมูลอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน ได้รับความร่วมมือจากพมจ. อบจ. 

การเชื่อมโยงระบบกับไอเมด ทำให้รู้ว่าอบจ อบต โรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยหรือคนเปราะบางใน

พ้ืนที่  การช่วยเหลือที่ไม่ซ้ำซ้อน มีตารางคิวในการช่วยเหลือ ศูนย์สร้างสุขสามารถให้การยืมอุปกรณ์ต่างๆ ได้  

▪ การตรวจสอบข้อมูลคูหาใช้ GCและอสม” ในการเก็บข้อมูลมาก่อนแล้วเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธรรมนูญ

ตำบล มีผู้ใหญ่บ้านทุกคน หน่วยงานราชการทุกหน่วยมาแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือกลั่นกรองรายชื่อ    ใช้งบ 

Nodeflagship สสส.คุยกันแต่ละหมู่บ้าน นำรายชื่อไปตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการเพ่ิมลดแก้ไขให้ตรง

กับความเป็นจริง ช่วยเหลือคนที่ยากจนแต่ไม่ช่วยเหลือคนอยากจน 

▪ การจัดระบบการทำงานภายใน อบต.มีการทำความเข้าใจตัวเอง บทบาทและอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.ใน

ทีมงานนักพัฒน์ ทีมสาธารณสุข ปลัด ทีมกองคลัง กองช่างทุกคน ทุกคนต้องดูคุยร่วมกันในการคิด และ

บทบาทหน้าที่ที่เราต้องทำว่าทำเพ่ืออะไร 

▪ ในสถานการณ์โควิดมีการนำระเบียบมาดูร่วมกัน ปลัดจะแนะนำเรื่องการใช้ระเบียบและช่วยกันตรวจสอบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อบต เปิดช่อง ช่วย 3 ด้าน 

ด้านสาธารณภัย สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต โควิดถือว่าเป็นสาธารณะภัยสามารถขอใช้เงินได้เลยไม่ต้อง

เข้าที่ประชุมตามอำนาจหน้าที่ แต่เป็นการช่วยเหลือหลังประสบเหตุ เป็นการฟ้ืนฟู สามารถเอาเข้าที่ประชุม

เพ่ือช่วยเหลือในด้านคุณภาพชีวิต โดยปลัดอำเภอจะเข้ามาช่วยเหลือแลกเปลี่ยน   

iMedCare ระบบดูแลผู้อยู่ในภาวะพึง่พิงที่บ้าน  
 โดย ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์มอ.  

 
▪ แพลทฟอร์ม iMedCare ออกแบบสำหรับการดูแลผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง ระยะแรกเน้นผู้ป่วยที่ต้องดูแลที่บ้าน ดำเนินการโดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.และมูลนิธิชุมชนสงขลา กำลังจะ
ดำเนินการต่อในระยะเฟส 2  

▪ การทำงานใช้แพลทฟอร์มคล้าย GRAP Foodpanda ใช้
ระบบ iMed@homeในการสอน ใส่ข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ 

เพ่ือให้เกิดการจัดการดูแลอย่างเต็มที่ และเพ่ือหาเคสในการดูแลที่เป็นกลุ่ม และมาคุยร่วมกันว่าทำอย่างไรจะ
ให้ดูแลกลุ่มนี้ได้ ร่วมกับระบบลองเทอมแคร์ มองว่ามีคนบางกลุ่มที่ต้องการคนดูแล ซึ่งเราน่าจะพัฒนาได้ 
เนื่องจากมีบุคคลากรในการถ่ายทอดในการดูแลได้ จึงร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา เขียนขอทุนได้ทุนจาก
อุทยานวิทยาสศาสตร์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาแพทลฟอร์ม คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.รับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพบุคคลากรรองรับแพลทฟอร์ม เนื่องจากในเขตเมืองสภาพการดูแลผู้ป่วยค่อนข้างลำบาก

 



๕๘ 

 

เนื่องจากคนในเขตเมืองไม่ค่อยมีคนดูแล มีเงินแต่ขาดคนดูแล นอกจากนี้แพลทฟอร์มได้มีการเชื่อมโยงกับ
ระบบการบริการที่มีอยู่ด้วย  

▪ เป้าหมายคือ 1) พัฒนาบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน โดยผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านในเขตเมือง ผ่านการจัดการแบบ
ธุรกจิเพ่ือสังคม 2) เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการของพ้ืนที่ให้สามารถส่งต่อข้อมูล ประสานเชื่อมต่อบุคลากร
ที่เก่ียวข้องและลดช่องว่างของระบบบริการ สร้างมาตรฐานการให้บริการร่วมกัน 

▪ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยเรือ้รังที่อยู่ที่บ้านนอกเหนือจากระบบลองเทอมแคร์ที่ต้องการรับบริการและจ่าย
ค่าบริการในราคาที่เข้าถึงได้  ผู้สูงอายุทั่วไปที่ต้องการบริการ  เป้าหมายรอง คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านที่
อยู่ในระบบลองเทอมแคร์ (LTC) ที่ต้องการบริการเพิ่มเติมและสามารถจ่ายค่าบริการได้ 

▪ ต่อยอดจากแอพลเคชั่น iMed@home คือ iMedCare ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือระบบแอนดรอยด์ 
เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคนเพ่ือรองรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และทดสอบมาตรฐานก่อนที่จะ
เข้าสู่กระบวนการหลักสูตร โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและหน่วยงานสาธารณสุข 

▪ บริการหลัก พัฒนาระบบการดูแลที่บ้านในเขตเมืองในพ้ืนที่หาดใหญ่ พัฒนาอสม.เป็นผู้ดูแล กิจกรรมพ้ืนฐาน
คือ การทำความสะอาด ร่างกาย ที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนของคนไข้ กิจกรรมหลักที่ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
กลุ่มพ่ึงพิงที่อยู่ที่บ้าน และมีบริการอ่ืนๆ เช่น พูดคุยเป็นเพ่ือน พาไปวัด ช็อบปิ้ง กิจกรรมต่างๆ มีการบันทึก
ประวัติการให้บริการ ใช้ร่วมกับ CM ในพ้ืนที่เพ่ือเสริมระบบ LTC 

▪ รูปแบบการคิดค่าบริการมีแบบชุด มีทั้งรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวัน หรือครึ่งวันหรือรายกิจกรรม เน้น
ผู้ดูแลต้องอยู่ในตำบลเดียวกันเพ่ือจะได้สร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นและดูแลมากกว่าการให้บริการ เป็น
การเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

▪ ตารางมาตรฐานการให้บริการ ผู้ที่จะไปดูแลต้องทำงานตามเวลาที่กำหนด เหมือนกับการดูแลคนคนหนึ่งที่
โรงพยาบาลกำหนดให้ การคิดค่าบริการในระยะเริ่มต้น รายเดือนเหมาจ่าย 9,000 บาท ซึ่งต้องรองรับ
ค่าอาหารหากผู้ดูแลต้องค้างที่บ้าน ค่าเวลาและค่าวัสดุในอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ  

▪ ใน่สวนของแอพพลิเคชั่นจะมีการให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบมีเมนูให้เลือก แต่ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ มี
ระบบรองรับที่ต้องปรับและมีผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมแล้ว เลือกเมนูการขอใช้บริการได้ และมีมาตรฐานการ
ดูแล เช่น พลิกตะแคงตัวจะได้รับการดูแลเรื่องอะไรบ้าง ผู้ให้บริการต้องเขียนบันทึกรายงานว่าทำอะไรและ
ผู้ใช้บริการตรวจสอบและกดยอมรับ แอพพลิเคชั่นนี้สามารถขยายไปทั้งประเทศได้ ตอนนี้มีผู้สนใจและติดต่อ
มาจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดจันทบุรี เพ่ือขอร่วมใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว  

▪ ตอนนี้เพิง่ดำเนินการเสร็จไปในการฝึกการอบรมตามมาตรฐานในรุ่นที่ 1 เป็นการทดสอบระบบ ทุกคนต้องฝึก
และผ่านการสอบต้องได้คะแนน 80 จึงจะผ่านทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

▪ โครงการได้ดำเนินการต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้มีประสิทธิที่ดีขึ้นหลังจากการผ่านการทดสอบรอบ
แรก และเปิดรับสมัครผู้ดูแลรุ่น 2 ที่จะปิดรับในวันที่ 30 กันยายน 64 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดวิสาหกิจ
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ในการดูแลผู้พ่ึงพิงที่บ้าน โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายหลักคือ เทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่มี
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจก็สามารถร่วมกันพัฒนาผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้านร่วมกันได้ 

 
ระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมจังหวัดสงขลา 

โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 
 

▪ อบจ สงขลาดูแลทั้ง 16 อำเภอ ไม่มีระบบบริหารจัดการ
ใน เรื่องของข้อมูลร่วมกัน  ไม่ส ามารถบู รณ าการ
ฐานข้อมูลร่วมกัน จึงเริ่มจากฐานข้อมูลของอบจ.จาก
ศูนย์สร้างสุข ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ ศูนย์พ้ืนฟู ศูนย์ยืม
คืน เรามีระบบแต่ไม่มีฐานข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวหรือ
ถูกนำไปใช้ต่อในพ้ืนที่ จึงเริ่มจับมือกับระดับใหญ่ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง  

▪ โดยมีการนำข้อมูลที่อบจ.มีไปขับเคลื่อนกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ จึงได้ชวนหน่วยงานระดับจังหวัด 8 
หน่วยงานมาร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นฐานข้อมูลกลางร่วมกัน มีสถิติจังหวัด จังหวัดสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกันสังคมที่ดูแลกลุ่มคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน หลังจากทำเอ็มโอยู มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในการจัดการข้อมูล ปัญหาคือเรื่องของกฎหมายและสิทธิต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลดูแลเรื่องสิทธิ กฎหมายส่วนบุคลและคณะกรรมการบริกรข้อมูล ในส่วนของการออกแบบข้อมูล
ให้เป็นระบบระเบียบที่ถูกต้อง เป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกของภาครัฐและภาคประชาสังคม คือมูลนิธิ
ชุมชนสงขลา  

▪ มีการกำหนด TOR ร่วมกัน เรื่องของข้อมูลสิ่งสำคัญคือระบบความปลอดภัยข้อมูล ระบบที่เราต้องการเน้นย้ำ
คือทุกหน่วยงานทำงานบนฐานข้อมูลและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากอบจ. จะส่งข้อมูลด้านกาย
อุปกรณ์และอุปกรณ์ฟ้ืนฟูต่างๆ เริ่มต้นจากหน่วยงานที่พูดคุยกันได้ก่อน โดยข้อมูลหลักเป็นของ สสจ. พมจ. 
มูลนิธิชุชน และอบจ สงขลา ส่วนต่างๆ เป็นส่วนที่สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ  

▪ มีการออกแบบระบบโปรแกรมทุกศูนย์บริการทุกงาน มีการให้ดูระบบได้อย่างเรียลไทม์ ควบคุมและดู
งบประมาณได้ ในส่วนของการดำเนินการเรากำหน TOR แล้วมีการสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนให้เรวดเร็ว การ
ออกแบบทุกภาคส่วนมีส่วน โดย 4 หน่วยงานร่วมคิดร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบที่ปรับปรุงได้อย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งทสำคัญคือให้มีระบบข้อมูลกลาง และทุกภาคส่วนต่อยอดกันได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไปคิดว่าจังหวัด
สงขลาจะมีฐานข้อมูลกลางที่ต่อเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ โดยหน่วยงานที่เหลือทั้งหมดจะเข้ามาชื่อมต่อกันเอง
จะรวบรวมทุกขอมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งข้อมูลด้านสุขภาพด้านสังคมหรือมิติอ่ืนๆเพ่ือลดความ
ซ้ำซ้อนลดช่องว่างในการทำงาน และมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบการบริการ
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ได้จริงๆ ผู้ใช้บริการหลังจากออกระบบโปรแกรมจะดูข้อมูลเป็นเรียลไทม์ได้เลย สามารถต่อยอดในระบบได้
เลยทันที  
 

  แลกเปลี่ยน/ข้อคิดเห็น 
1. กรณี iMedCare คนที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน(Home Care Giver) สามารถสมัคร

เข้ามาได้ โดยมีคุณสมบัติที่มีเงินเดือนไม่สูงกว่าเดือนละ 6,000 บาท และมีการศึกษาไม่สูงกว่า ม.6 ปัจจุบันมี
หลายครัวเรือนที่ต้องการผู้ดูแลที่บ้าน บางครั้งลูกหลานไม่รู้วิธีการในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยที่
บ้านตรงกับความต้องการของชุมชนในขณะนี้เป็นอย่างมากรวมทั้งในอนาคตที่จำเป็นต้องใช้ผู้ดูแลผู้ป่วยที่
บ้านอย่างมากขึ้น  การพัฒนาตอนนี้อยู่ระหว่างการทำเมนูเพ่ิมเช่น เมนูป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และ
เมนูการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเด็กพิเศษ 

2. การเข้าถึงสิทธิบริการพ้ืนฐานของชาวบ้านมีที่ตกหล่นมาก เช่น เรื่องวัคซีนคนที่ไม่มีเลข 13 หลักไม่สามารถ
เข้าถึงได้ หรือการเข้าถึงเรื่องอาหารที่อบจ.แจกข้าวสารครัวเรือนละ 10 กิโลกรัม มีบางครัวเรือนที่ไม่ได้รับ
อย่างทั่วถึงและเด็กนอกระบบไม่ได้รับวัคซีนเพราะเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบ 

3. ในเรื่องของการซ่อมบ้านให้กับคนพิการ มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ พมจ. อบจ./กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ พอช. กาชาด สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น อบจ.สามารถเป็นเจ้าภาพหลักและใช้วิธีการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ผู้พิการคนยากลำบากได้มีบ้านที่พร้อมอยู่ได้ 

4. วัยทำงานเป็นวัยที่ต้องดูแลก่อนที่จะสูงอายุ เพ่ือไม่ให้ไปสู่ภาวะพ่ึงพาที่เร็วขึ้น ทำอย่างไรให้สภาพการทำงาน
ของวัยทำงานที่ใช้ชีวิตในการทำงานให้น้อยลง หลายที่ยังไม่ได้มาตรฐานที่ต้องเข้าไปช่วย ซี่งเป็นวัยที่สามารถ
ประคองครอบครัว เช่น กลุ่มหาขยะ รับซื้อขยะ เราจะเข้าไปช่วยอย่างไร ให้มีมาตรฐานขั้นต่ำที่มีความ
ปลอดภัย มีมาตรฐานในการคุ้มครองความปลอดภัยทางชีวิต  

5. การสร้างจิตสำนึกในการดูแลผู้ด้อยโอกาส คนพิการจากเพ่ือนในชุมชนเป็นสิ่งที่ยังน้อยอยู่ สิ่งสำคัญคือทำ
อย่างไรให้เกิดการพัฒนาอนามัยส่วนบุคคล อนามัยในเรื่องของที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนที่วิธีคิด ทำ
อย่างไรให้ชุมชนเห็นถึงทุกข์ของคนในชุมชนที่ต้องเข้าไปช่วยกันดูแล  

6. การเข้าไปช่วยเหลือหรือส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับชมรมต่างๆ ที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายหรือการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ หรือการทำหลักสูตรออนไลน์เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการดูแลตัวเอง เป็นบทบาทของชมรมและท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง เพ่ือการผ่อนคลายหรือป้องกันโรคต่างๆ เพ่ือให้ดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

7. การสร้างเวทีการพูดคุยและการมีกระบวนการให้คนในชุมชนช่วยเหลือกัน เช่น การเลี้ยงขนมจีน เพ่ือ
ช่วยเหลือเติมเต็มในเรื่องของค่าจ้างช่าง ต้องมีเวทีพูดคุยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
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8.  อยากให้มีนักปฏิบัติการนโยบาย หน่วยงานราชการที่มีจิตใจในการพัฒนา ที่มาช่วยขับเคลื่อนและมีภาค
ประชาสังคมที่มาช่วยขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีมูลนิธิหรือหน่วยงานช่วยหนุนเสริม โดยอาจทำ Mapping คน
ที่มีศักยภาพในจังหวัดสงขลา เพ่ือหนุนเสริมหรือสร้างกลไกในการทำงาน ซึ่งต้องมีคนนำขบวน มาร่วมสร้าง
เมืองด้วยกัน  

9. มีสถาบันการศึกษามาช่วยสกัดและมองภาพรวม ให้เห็นต้นทุนซึ่งกันและกัน เพ่ือเปิดมุมมองในการรับรู้ให้กับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆที่ต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นระยะ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. จัดให้มีพ้ืนที่การพูดคุยโดยจังหวัดจัดให้มีกลไกในการพูดคุยร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยมีเวทีของภาค
ประชาสังคมและเวทีกลางของระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง มีกลไกในระดับพ้ืนที่ในการปรึกษาหารือร่วมกัน  

2. การบูรณาการหน่วยงานที่ทำเรื่องบัตรประชาชน และเรื่องที่อยู่อาศัย กรณีเรื่องที่อยู่อาศัย ได้แก่ พอช. 
กาชาด มูลนิธิคนช่วยคน ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา อบจ. พมจ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยนำงบประมาณ
มารวมกันกองกลาง มีอบจ.เป็นเจ้าภาพหลัก และอบจ.ปรับออกระเบียบในส่วนของการเบิกจ่ายค่าแรงได้ ซึ่ง
การซ่อมปรับปรุงจะมีการให้ความรู้ในการดำเนินการเติมเต็มด้วย  

3. กรณีผู้ยากลำบากที่ไม่มีที่ดิน ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่เป็นบ้านเช่า ซึ่งสามารถทำเป็นบ้านน๊อคดาวน์ให้อยู่
อาศัยได้หรือไม่ มีกลไกสถาบันต่างๆ ทางสังคมที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลได้อย่างไร ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงาน
ภาครัฐอาจติดขัดในส่วนของข้อระเบียบ ซึ่งควรมีการสร้างธุรกิจเพ่ือสังคมขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ หรือการบริหาร
จัดการ กลุ่มภาคเอกชน พร้อมที่จะสนับสนุนเงิน แต่ไม่พร้อมในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีเจ้าภาพในการ
จัดการ ต้องคุยร่วมกันกับเครือข่ายซีเอสอาร์ 

4. การสร้างแนวปฏิบัติ มาตรฐานการทำงานของแต่ละจุด มีพ้ืนที่ทดสอบลองทำและปรับปรุงโดยคณะพยาบาล
สามารถออกแบบในการช่วยดำเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  

  
ให้ข้อเสนอแนะและสรุปความโดย  
ผศ.ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล 

1. สิ่งที่เห็นชัดคือ โควิดทำให้เราเห็นอะไรบ้าง เราเห็นเศรษฐกิจที่ถดถอยรุนแรง ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
สูงขึ้น ผลกระทบความรุนแรงโดยเฉพาะภาคบริการและภาคแรงงาน ภาคเกษตรยังพออยู่ได้ และรับภาระใน
การรองรับคน การปฏิรูปเข้าสู่การปรับตัวเร็วขึ้น เห็นความสำคัญของระบบสาธารณสุขจากฐานราก มีการ
ตัดสินใจภายใต้ข้อมูล การจัดการเชิงพื้นที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าการรวมศูนย์  

2. การทำงานของแต่ละองค์กรที่นำเสนอเห็นพัฒนาการและไทม์ไลน์ของแต่ละส่วน เห็นการเชื่อมโยงแต่ละภาค
ส่วน ซึ่งในระดับกลุ่มองค์กร ระดับบุคคลมีความสามารถขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงไปยังระดับท้องถิ่นได้ และ
อาจจะมองเห็นช่องว่างบางจุดด้วย 



๖๒ 

 

3. ทุกภาคส่วนตั้งแต่เรื่องของ iMedCare มีระบบมาตรฐานของส่วนกลาง ปิ่นโตตุ้มตุ้ยเป็นเรื่องของพลเมืองที่มี
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการตัวเอง การส่งต่อข้อมูลและระบบข้อมูลของชุมชน 
แผนพัฒนาคุณภาพรายชีวิตของตำบลคูหา รูปแบบการทำงานของท้องถิ่นสิ่งหนึ่งที่กังวลคือเรื่องของข้อมูล
และระเบียบต่างๆ เห็นช่องทางของข้อมูล ผู้นำมีความกล้าในการตัดสินใจบนฐานของระเบียบ ยกระดับฐานะ
เป็นพลเมืองอาสามีความสามารถในการตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การตัดสินในแบบกลุ่ม มีระบบการ
บริการจดัการ เรื่องระบบฐานข้อมูลกลางสิ่งสำคัญคือทักษะในการคิดเชิงข้อมูลและมีข้อมูลกลางที่แต่ละส่วน
จะมีฐานข้อมูลของตัวเอง  

4. การยกระดับจากพลเมืองเป็นพลเมืองอาสาเรื่องที่เกี่ยวข้องคือ การประสานแหล่งทุน การบูรณาการองค์กร 
งบประมาณ ข้อมูล  

5. การยกระดับความเป็นพลเมืองอาสา ทุกส่วนต้องมีข้อมูลของตัวเองและมีทักษะในเชิงของการคิดข้อมูล มี
ความรู้ในเรื่องระเบียบกติกา การจัดการข้อมูล สิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพคือ ความสามารถในการบูรณาการ 
ประสานแหล่งทุน การประสาน การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมซี่งจะสร้าง
ให้เกิดความยั่งยืนคือ ตัวเองอยู่ได้สังคมอยู่รอด ต้องออกแบบระบบ การจัดการข้อมูลกลาง การบริหาร
จัดการและมาตรฐาน 

6. ข้อค้นพบที่สำคัญ คือ ทุนทางสังคมของเราค่อนข้างเข้มแข็ง มีทุนทางสังคมรองรับที่พร้อมจะขับเคลื่อนภาค
สังคม  สวัสดิการชุมชนที่รองรับการขับเคลื่อนสังคมและเรื่องของอาสาสมัคร หากมีการเมบปิ้งจะทำให้เห็น
พลังในการขับเคลื่อน การจัดการเชิงพ้ืนที่ตอบโจทย์ในการสร้างสังคมเป็นสุขได้ค่อนข้างชัดมาก การ
แก้ปัญหาที่ไม่ใช่การสั่งการโดยตรงได้ผลพอสมควร บทบาทของภาครัฐยังมีความจำเป็นในเรื่องของระบบ
ข้อมูลต่างๆ หรือระบบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การแนะนำในเรื่องของเทคนิคต่างๆ การสนับสนุนทรัพยากร
ให้กับภาคประชาสังคม และเรื่องของการละลายหรือสลายข้อจำกัดบางเรื่องเพ่ือนำไปสู่การจัดการที่ ง่ายขึ้น 
เช่น ระเบียบกติกาหรือกฎหมาย ซ่ึงเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการเพื่อให้สังคมเป็นสุขขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้น 

7. ความจำเป็นที่ต้องสร้างคุณภาพชีวิตและคุณภาพของสังคมไปด้วยกัน หากต้องการเห็นสังคมมีคุณภาพที่ดีก็
ต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

09.00- 12.00 น. 
ห้องที่ 2 "การเมืองสงขลายุคหลังโควิด-19" 
นำเสนอสถานการณ์ปัญหาและกิจกรรมต้นแบบ  

       

วิทยากร 
• บทบาทของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคประชาชน โดยนายสมนึก หนูเงิน   
• สภาองค์กรชุมชน โดยนายสุวรรณ อ่อนรักษ์ 

พลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยนายเอกชัย อิสระทะ กลุ่มศิษย์ครูโถ การเมืองศูนย์บาท 
• ภาคประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับปปช. โดย นายประนอบ คงสม ชมรม STRONG จิต

เศรษฐกิจพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสงขลา  
• ข้อมูลความโปร่งใสและการทำงานของ ปปช.สงขลา โดยนายปุริมปรัช จันทร์หอม 

องค์กรเข้าร่วม 
1) สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 
2) มูลนิธิชุมชนสงขลา 
3) ปปช.สงขลา 
4) มทร.รัตภูม ิ
5) เครือข่ายลุ่มน้ำภูมี 
6) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสงขลา 
7) สปสช.12 สงขลา 
8) ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา 
9) สมาคมพิทักษ์สิทธิเขาคูหา 
10) ชมรม STRONG จิตเศรษฐกิจพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสงขลา 
11) กลุ่มศิษย์ครูโถ การเมืองศูนย์บาท 
12) เครือข่ายสิ่งแวดล้อมสงขลา 
13) ห้องเรียนท้องนาเขาคูหา 
14) สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระ 
15) สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา 
16) สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 



๖๔ 

 

17) สถาบันสันติศึกษา 
18) องค์กรการเงินสวัสดิการภาคประชาชน 

 
บทบาทของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคประชาชน  

โดยนายสมนึก หนูเงิน ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสงขลา 
 

สำ 
 
 

1) สำนึกพลเมือง คือ การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ต่างจากราษฎรและประชาชนที่ยังต้องการ
ความพ่ึงพิงที่ต้องการความช่วยเหลือ รอคำสั่งจากการปกครอง  ความเป็นพลเมืองในภาวะวิถีใหม่ เน้นการ
สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี 

2) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ต้ังขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้า มีทุกภาค 59 จังหวัด
เป้าหมายคือให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ธรร
มาภิบาล ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและลดความเหลื่อมล้ำ และการเสนอนโยบายสาธารณะ ยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นกลางทางการเมือง เสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  

3) กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคประชาชนดำเนินการ เช่น โรงเรียนพลเมือง / สภาพลเมือง ทำการโดยจัด
ทั้ง 16 อำเภอ แบ่งเป็น 4 โซน คือโซนคาบสมุทร โซนควน โซนเมืองและโซนส่วนหน้า โดยจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยตรวจสอบเฝ้าระวัง และจัดเป็นเวทีสภาพลเมืองจังหวัดสงขลา กิจกรรมเฝ้าระวัง  เวทีสภา
พลเมืองสงขลา  พัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 

 
สภาองค์กรชุมชน  

โดยนายสุวรรณ อ่อนรักษ์ 
 

 

 

 



๖๕ 

 

1) การเมืองการปกครองเปลี่ยนผ่านมาหลายสิบปี ในฐานะที่มีการทำงานกับสังคมและสภาองค์กรชุมชนเป็น
หลัก สภาองค์กรชุมชนเกิดจาก พรบ.สภาองค์กรชุมชนปี 51 ซึ่งทั้งภาคประชาชสังคมและหลายภาคส่วนที่มี
การผลักดันให้มีพรบ.สภาองค์กรชุมชน เพ่ือเป็น พรบ.ของภาคพลเมือง  

2) สภาองค์กรชุมชนที่ทำการเมืองทางตรงมาโดยตลอดแต่ขับเคลื่อนในลักษณะซอฟ และสร้าง EMpower มี
การขับเคลื่อนงานภารกิจตามประเด็นของชุมชน ซึ่งข้ึนอยู่กับชุมชนในการสร้างการเมืองใหม่ให้เกิดขึ้น คือ 
สังคมส่วนหนึ่งได้มีการเปิดพ้ืนที่การเมืองทางตรง หรือการทำการเมืองแบบสมานฉันท์  
3) ทัง้ประเทศมีสภาองค์กรเกือบทุกชุมชนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ไม่มีบทลงโทษ มีพอช.เป็นพี่
เลี้ยง มีกระทรวง พม.ดูแลตามกฎหมาย 
4) ภารกิจ ตามงานประเด็นของชุมชน การเมืองใหม่ในอนาคต ในรูปแบบสื่อออนไลน์ สามารถสร้างพลังใน
การขับเคลื่อนได้ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน 
5) การดำเนินงาน สร้างประชาธิปไตยชุมชน และกระบวนการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ 
 

พลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
โดยนายเอกชัย อิสระทะ กลุ่มศิษย์ครูโถ การเมืองศูนย์บาท 

1) กลุ่มศิษย์ครูโถ คือครูโถคืออาจารย์ปาฎิหาริย์  บุญรัตน์ เชี่ยวชาญ
ชำนาญการด้านการเมืองภาคพลเมือง เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ให้
มีการเมืองภาคพลเมืองขึ้นในพ้ืนที่  เป็นประธานคนแรกของศูนย์
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในจังหวัดสงขลา มีการเปิดโรงเรียนภาค
พลเมืองและคลุกคลีกับพ่ีน้องภาคประชาชน บทบาทในการเปิด
พลเมืองการเมืองบนท้องถนน เช่น รณรงค์ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทพา ร่วมกับพ่ีน้องปากบาราคัดค้านท่าเรือน้ำลึก ฯลฯ ทำให้การ
สร้างพลังพลเมืองเป็นพลังที่เป็นจริง  

2) การเมืองศูนย์บาทคือการเมืองที่ไม่ใช้เงินในการเลือกตั้ง เป็นการเมืองที่อยากเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตจาก
ระบบการเมืองและช่วยจัดการระบบสังคมให้เอ้ือประโยชน์และดุลคานอำนาจอยุติธรรมต่างๆ ในสังคม  
3) สถานการณ์ ตอนนี้คือการซื้อเสียงกลายเป็นเรื่องเสรี ไม่มีกลไกใดๆ เข้าไปจัดการ ไม่มีการตรวจสอบ จับ กลรัฐ
ไม่ได้ดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจัง และไม่มีเวทีกลางให้ภาคประชาสังคมได้รับรู้ข้อมูล 
 
 
 
 

 



๖๖ 

 

ภาคประชาชนในการรณรงคต์่อต้านการทุจริตร่วมกับปปช.  
โดย นายประนอบ คงสม ชมรมจิตเศรษฐกิจพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสงขลา 

1) เป็นองค์กรในการส่งเสริมชาวบ้านให้ยกระดับความคิด การทุจริต
ที่ผ่านมาค่อนข้างมีปัญหามาก หน่วยงาน ปปช.มีคนไม่เพียงพอ
และไม่สามารถทำงานตรวจสอบได้ทันเวลา  

2) หลักคิดคือหากมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ป้องกันการทุจริต ดีกว่าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ชมรม 
STRONG จึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแกนหลักในการช่วยตรวจสอบ 
ภายใต้แนวคิดการเข้าใจ ความพอเพียง โปร่งใส การพัฒนาความรู้
อย่างเท่าทันเท่าเทียมและเอ้ืออาทรไปยังคนอ่ืน  

3) การตื่นรู้คือ เท่าทันรู้ลึก การร่วมกันเพ่ือพัฒนาความเอ้ืออาทร เป็นคุณสมบัติของพลเมือง หลักคิดสำคัญ 
คือ การสร้างคนให้มีจิตสำนึก มีภูมิคุ้มกัน รู้จกัพอ และลดการทุจริต ซึ่งหากภาคชุมชนมีส่วนร่วมจะสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้ในระดับพ้ืนที่ เป็นเครือข่ายร่วมกับ ปปช.ซึ่งมีทุกจังหวัด ในการเชื่อมโยงข้อมูล เครือข่าย 
ทั้งระดับประเทศ STRONG จึงเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองที่จะสร้างการตื่นรู้และหยุดยั้งการทุจริต 
 

นำเสนอข้อมูลความโปร่งใสและการทำงานของ ปปช.สงขลา  
โดยนายปุริมปรัช จันทร์หอม 

 
1. ปปช.ตั้งตาม รธน.ฉบับที่ 16 ปี 40 เดิมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการ

ทำงาน ภายหลังรธน.ปี 40 จงึเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นภายใต้
หน่วยงานรัฐ  

2. การทำงานของ ปปช.มีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับภาค
ประชาชน  

3. สถิติการร้องเรียน 9000 คดีต่อปี จังหวัดสงขลาเรื่องร้องเรียน
เดือนละ 10 เรื่อง ร้อยละ 70 เป็นคดีที่มีมูล  

4) ภารกิจปปช. คือ ฉีดวัคซีนป้องกันการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกร้องเรียน สร้างเสริม
ปลูกจิตสำนึก ทำให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต สร้างภูมิคุ้มกัน และปราบปราม
การทุจริต  
5) กรอบระยะเวลาในการทำคดี หลังปี 61 – ปัจจุบัน มีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐ จังหวัดสงขลา 367 
คน และเกือบไล่ออกอีกประมาณ 700 คน  

 

 



๖๗ 

 

6) หลักคิดคือ คนที่ทำความผิดต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ความทุจริตที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม เป็นการ
ผ่าตัดเนื้อร้ายออกจากระบบราชการ 
7) การตรวจสอบทรัพย์สิน เมษายน 65 ต้องมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกคน รวมทั้ง
ผู้ใหญ่บ้านกำนัน(หากรับเงินเดือนจากรัฐต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินทุก 3 ปี) เพื่อให้ภาคพลเมืองสามารถ
ตรวจสอบหนี้สินและทรัพย์สินได้ร่วมมือกับทุกองค์กรในการดำเนินการตามมาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต จึงตั้งชมรม STRONG ขึ้นมา   
 
แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 

1. หลักประกันสุขภาพ 30 บาท/บัตรทอง เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่ง 
สปสช.ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ก้าวหน้าในด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากที่สุด ยกตัวอย่างการ
ดำเนินงานของสปสช.เช่น กองทุนสุขภาพระดับตำบล ต้องเปิดพรบ.การจัดตั้งของเทศบาลและอบต.เป็น
เครื่องมือ บทบาทของหน้าที่ต้องอาศัยพรบ.และกลับมาดูประกาศของสปสช. ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
ในการดำเนินงานได้ โดยการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ อปท.ประสานร่วมกับ สปสช.ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัด
จ้างต่าง ๆ สปสช.ได้ร่วมกับ ปปช.ในการสุ่มตรวจสอบกองทุนตำบลในพ้ืนที่ด้วย อย่างไรก็ดี ประชาชนกี่คนที่
มีกำลังในการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีกี่คนที่เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือมีกี่คนกี่องค์กร ที่นำเสนอ
โครงการกองทุนสุขภาพฯ เพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง   

2. กองทุน สปสช.มีเงื่อนไขมาก อยากให้แก้ไขระเบียบเพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงได้ง่าย เช่น กลุ่มคนพิการ และ
กองทุนตำบลต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การพิจารณา และให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการเงินของ
กองทุนได้ 

3. ปปช.กับภาคพลเมืองจะมีความร่วมมือกันได้อย่างไรในบทบาทของการพัฒนาพ้ืนที่ หรือการณรงค์เรื่อง
ประชาธิปไตยหรือรณรงค์ในการเลือกตั้ง 

4. ประชาชนส่วนใหญ่เบื่อการเมือง เพราะมองว่าการเมืองคือการเลือกตั้ง ไม่มีคนดีให้เลือก 
5. สังคมมีการขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ความคิดต่างกันระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า แต่สังคมขับเคลื่อนไป

ในทิศทางที่ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้มากข้ึน 
 

ข้อเสนอนโยบาย 
1. เสนอต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในส่วนของการบริหารงานของกองทุน ให้ภาคประชาชนสามารถเข้าไป

ตรวจสอบ ให้มีประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่จะเข้าถึงสิทธิในการเข้าถึงการบริการ
สุขภาพ โดยกระจายทุกกลุ่มเป้าหมายของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ วัยทำงาน ฯ แก้ปัญหาการ
กระจุกตัว การอนุมัติโครงการซ้ำๆ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    

2. ขยายกลไกโมเดลของ สปสช.ที่เป็นกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไปยังกลไกหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ  



๖๘ 

 

a. ใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานรัฐ 
(ง่าย ทันสมัย ใช้ประโยนชน์ได้)  โดยกลไกของ ปปช. 

3. ลงมือทำเพ่ือให้เกิดการสร้างสำนึกพลเมืองอย่างแท้จริง รณรงค์ให้พลเมืองเคารพกติกา ระเบียบกฎหมาย ใน
การแพร่ระดบาดภายใต้สถานการณ์โควิด และเคารพสิทธิผู้อื่นด้วย เคารพความแตกต่าง รับผิดชอบต่อสังคม
และพ่ึงตนเองให้มากที่สุด โดยรณรงค์ผ่านองค์กร ชมรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างและพัฒนา
พลเมือง 

4. ความเป็นพลเมืองเริ่มจากสำนึกที่เริ่มทำด้วยตัวเองก่อน ไม่โทษใคร เช่น การคัดแยกขยะจากครัวเรือน โดย
การสร้างความคิดความรู้ตั้งแต่ใกล้ตัวและไกลตัว ยกระดับตัวเอง ยกระดับคนอ่ืน และยกระดับสังคม  

5. สร้างประชาธิปไตยในระดับชุมชน ใช้สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสำนึก
ภาคพลเมืองในระดับพ้ืนที่  

6. คนสงขลาอยากเห็นคนสงขลามีวุฒิภาวะเติบโตในเรื่องการเมืองผ่านการเมืองศูนย์บาท สร้างความตื่นรู้ 
ตระหนักต่อการเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันสร้างกรอบคิด ทัศนคติต่อการเมืองใหม่ สร้างความเท่าเทียมของการ
อยู่ร่วมกันของทุกชีวิตในด้านสิทธิ เสรีภาพ เห็นปัญหาร่วม มีความตระหนักและปฏิบัติการร่วมทั้งมิติต่าง ๆ 
เช่น มิติสุขภาพ การติดตามตรวจสอบคอรัปชั่นทางการเมือง ความกล้าหาญในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ขับเคลื่อนการเมืองที่มีคุณภาพ สร้างการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ รณรงค์ให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง แต่ให้นักการเมืองนำเสนอว่า
จะมีสิ่งใดที่จะทำเพ่ือประชาชนจริงๆ  โดยประชาชนต้องกล้าสงสัยและกล้าตั้งคำถาม เพ่ือให้ทุกส่วนได้ตอบ 

7. พัฒนากลไก เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีกลไกในการให้ประชาชนเข้าถึงการ
ดีเบสกรณีที่มีการเลือกตั้งในพ้ืนที่ กกต.เปิดให้มีการมีส่วนร่วมจากประชาชนมากกว่านี้ การรณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความรู้และความรู้สึกด้านบวกต่อเรื่องการเมือง นำนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคมาสู่
การสื่อสาร และการสร้างกระบวนการตรวจสอบโดยภาคพลเมืองต่อนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ  

8. พัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กกต. ปปช. เพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง
การเมืองภาคประชาชนและการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเมืองแบบมีส่วนร่วม  

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

13.00 น. - 15.00 น. 
ผู้แทนห้องย่อย นำเสนอผลการประชุม และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อจังหวัดสงขลา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีความร่วมมือ  
พิธีกรโดย ปลัดอภิชัย เกื้อก่อบุญ 
 

         
 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์: เศรษฐกิจฐานราก “การเชื่อมโยงระบบอาหาร” “การส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์” “การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม” นำเสนอโดยคุณวิทูร ตันติวิมลพันธ์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
สงขลา 
 

1. การพัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมและการยกระดับคุณค่า และ
ยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเรื่อง iGreensmile 
Platform ก า ร ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย  โ ด ย 
iGreensmile Platform มีการรวบรวมออร์เดอร์ล่วงหน้า
ของสินค้าเกษตรจากผู้บริโภค โรงพยาบาล ร้ านอาหาร 
โรงแรม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้า
ได้  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มเรื่องปัญหาการผลิต การเข้าถึงกำลังซื้อของผู้ซื้ อที่ไปยังต้นทางคือเกษตร เรื่อง 
OneChat locallife Platform เป็นแพลทฟอร์ เดลิ เวอรี่ที่ ใช้ ในตัวเมืองหาดใหญ่  iGreensmile และ 
OneChat locallife Platform สามารถเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจาก OneChat เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
สินค้าระหว่างผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นห่วงโซ่ที่ให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับเศรษฐกิจ ระดับรากหญ้ า ใน iGreensmile บวก OneChat 
เกษตรกรจะง่ายมากขึ้นในการวางแผน เป็นการสร้างระบบฟรีออร์เดอร์สั่งการผลิตสินค้าตามที่ต้องการ การ
เข้าไปซื้อใน OneChat จะซื้อราคาส่งหรือราคาย่อยก็ทำได้ iGreensmile OneChat จะเติมเต็มให้กับ
เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรเป็นนวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อให้
เกษตรกรมีความเชื่อม่ันและมั่นคงในการผลิต   

 



๗๐ 

 

2) ส้มจุกปลุกชีวิตคนจะนะเป็นเกษตรอัตลักษณ์เป็น GI ของพ้ืนที่จะนะ ส้มจุกเป็นเรื่องของรากวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งในพื้นที่อ่ืนๆไม่มี เป็นชีวิตเป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพ้ืนที่
พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นสินค้าท้องถิ่น ซึ่งหากเราจะทำให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทำได้โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยได้ง่ายและเร็วมี
ศักยภาพมากขึ้น ผู้ผลิตสามารถเห็นลูกค้าหากมีการใช้บริการผ่านระบบ จะทำให้เห็นว่ามีลูกค้ากี่ราย มูลค่า
เท่าไหร่ ลูกค้าเป็นกลุ่มไหน เป็นกลุ่มต่างจังหวัดหรือในจังหวัด ปัจจุบันเมื่อดึงนวัตกรรม ดิจิตอลแพลทฟอร์ม
มาใช้ ไม่ว่าเรื่องส้มจุก เรื่องท่องเที่ยว ซึ่งแพลทฟอร์มแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิด
ความม่ันคงของท้องถิ่น และเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์มีมากขึ้น  
3) ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานรากต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ต้องหนุนและ
สร้างเครือข่ายชุมชน เครือข่ายพลเมืองเชื่อมโยงด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสมดุลย์ที่
เหมาะสม เป็นการดึงทุกมิติให้เชื่อมโยงผ่านเครื่องมือดิจิตอลแพลทฟอร์ม แผนระยะสั้นต้องสร้างกลุ่มเพ่ือ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชน สร้างคนกลางในการประสานการผลิต ตัวแพลทฟอร์มเป็นเหมือนคนกลางในการ
เชื่อมโยงผู้บริโภคหน่วยงานต่างๆ และผู้ผลิตเข้าถึงกัน เพ่ือนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกัน  
4) สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์รูปแบบตลาดออนไซต์
และออนไลน์ แพลทฟอร์มออนไลน์จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกให้กับชุมชน โดยจัดส่งผ่านระบบเดลิเวอรี่
ของ OneChat โดยส่งไปยังไปรณีย์ ตัวแพลทฟอร์ม OneChat สามารถจัดรถไปรับผลผลิตของผู้ผลิตได้เลย 
5) การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวปลอดภัยเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
มาเลเซีย โดยต้องกำหนด Chaplas และ SOP เนื่องจากสงขลามีนักท่องเที่ยวปีละ 5 ล้านกว่าคน แยกเป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ 2 ล้านกว่าคน หากอนุญาต ส่งที่ต้องต้อเงีตียมคือระบบมาตรฐานชาพลัสและเอส
โอพี  
6) การพัฒนาศักยภาพคน มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว นำนวัตกรรมเทคโนโลยี ความ
เป็น Creative มายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เช่น Package มาตรฐานการท่องเที่ยว  
7) จัดทำแผนระยะยาวในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ สร้างระบบฐานข้อมูล กลไกอำนวยการและ
คณะทำงานในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  ต้องมีเวทีในการประสานการทำงานเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายใหม่ มีเวทีกลางในการประสานการทำงานและเชื่อมโยง ต้องมีการทำความร่วมมือกับสถาบัน
วิชาการในการประเมินศักยภาพ การเติมเต็มความรู้ให้กับผู้ผลิต แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและความรู้ให้กับ
ผู้บริโภคในการใช้ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก 
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สิ่งแวดล้อมยั่งยืน "10 ปีเขาคูหา 10 ปีธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี" การจัดการทรัพยากรชายหาด และ“การสร้างเสริมสุข
ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนในวิกฤตโควิด-19 จังหวัดสงขลา” 
 

1. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรงเผาขยะ อำเภอหาดใหญ่  2) 
สวนผักคนเมือง   

1. 3)เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ตำบลโคกม่วง 4) 10 ปีเขา
คูหา 5) 10 ปีธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี 6) การจัดการชายฝั่ง
ม่วงงาม 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรงเผา
ขยะ อำเภอหาดใหญ่  ปัญหาเริ่มจากมลพิษจากโรงเผา
ขยะ กลิ่น ควันดำ ฝุ่น ส่งผลกระทบกับชุมชนในหมู่บ้าน
อิงกมล ลาบาน่า แอร์พอต และหมู่บ้านฉตัรแก้ว  

การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา 1)  เขียนจดหมายเสนอแนะต่อท่านผู้ว่าฯผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการแก้ไข
ปัญหา  2)  จัดทำข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ปลายปล่อง มลพิษ ขยะ  3)  เสนอปัญหา
ไปยังรัฐบาล โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานและมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลทั้งหมด 
ผลการดำเนินงาน 1) การจัดการขยะดีขึ้นไม่มีขยะหล่นบนท้องถนน น้ำจากรถขยะที่หยดบนถนนมีน้อยเกือบไม่เห็น  
กลิ่นขยะเน่ายังมีอยู่แต่ลดน้อยลงกว่าเดิมค่อนข้างมาก เรื่องน้ำจากกองขยะเดิม เป็นเรื่องที่ต้องดูแลให้ดี ปี 64 ควันดำ
จากท่อปล่องไอเสียไฟฟ้าใสขึ้น โรงงานได้จัดการค่อนข้างดี  ฝุ่นจำนวนมากค่อนข้างหายไป ขยะฝุ่นในบ้านน้อยลง  
2) มีการปิดโรงไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุงเรื่องควันดำ ฝุ่น น้ำเสีย  
3. สวนผักคนเมือง on Zoom ปัญหาเริ่มจากวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2543  ทำให้ขาดแคลนอาหารการกิน จึงเริ่ม
คิดหาวิธีการในการพึ่งตนเอง และแก้ไขปัญหา เกิดเป็นกลุ่มสวนผักคนเมือง การดำเนินงาน 1) มีทีมนักวิชาการมาเป็น
พ่ีเลี้ยง แนะนำให้ความรู้ ทดลอง เน้นให้คนเมืองช่วยเหลือตัวเอง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับปรุงคิดค้นสูตร
ดิน สูตรปุ๋ย ทดลองจนนิ่งและเผยแพร่ เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้  ที่เรียกว่าสวนผักคนเมือง มีสวนป้าสมหมาย สวนเบญจ
พฤกษ์ ชุมชนหรรษา สวนบังสวาท มีกิจกรรมสวนผักคนเมืองสัญจร ก่อนที่วิกฤติโควิดจะเกิดขึ้นหมุนเวียนไปยังชุมชน
ต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อเกิดวิกฤติโควิด จึงได้จัดรูปแบบแนะนำเป็นสวนผักคนเมืองออนซูม ตอนนี้จัดไป 11 ครั้ง 
2) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ ผ่านมูลนิธิชุมชนสงขลา หรือจากเวปเพจสวนเบญจพฤษ สวนป้าสาว เปิดให้เรียนรู้
ตามความสนใจ เช่น การตอนกิ่ง เลี้ยง  ผลการดำเนินงาน 1) ผลักดันเป็นโมเดล แพลทฟอร์มกรีนสมาย นำไปสู่การ
ขยายผลและเป็นระบบข้อมูลกลางร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ   
4. เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ตำบลโคกม่วง ปัญหาจากขยะจำนวนมาก ขาดการจัดการ ในพ้ืนที่มีโรงคัดแยกขยะ 
ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงขยะ การดำเนินงาน 1) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาในการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่
ในการจัดการขยะ จัดตั้งเป็นกองทุนขยะมีบุญ ในการจัดการขยะ นำขยะไปรีไซเคิล และแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข 

 

https://docs.google.com/forms/d/1yhbhRdUgORuiNZS2Huz6nQiYmWp4SqPchxfl34lyR7c/viewform?edit_requested=true&fbzx=8953572841627161252
https://docs.google.com/forms/d/1yhbhRdUgORuiNZS2Huz6nQiYmWp4SqPchxfl34lyR7c/viewform?edit_requested=true&fbzx=8953572841627161252
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นำไปสู่การทอดผ้าป่าขยะ นำเงินไปช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ มีศูนย์กายอุปกรณ์สำหรับ
ช่วยเหลือคนที่มีภาวะพ่ึงพิง  2) เป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนคัดแยกขยะ นำเอาประเพณีวัฒนธรรมมาประยุกต์
ในรูปแบบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ผลการดำเนินงาน 1) ขยะในครัวเรือน ชุมชนลดน้อยลง นำเงินจากกองทุนจัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กายอุปกรณ์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม 2) ในช่วงโควิด ได้นำ
เงินมาช่วยเหลือดูแลกลุ่มกักตัว ในชุมชน  
5. บทเรียน 10 ปีเขาคูหา  ปัญหาการสัมปทานระเบิดหินบริเวณเขาคูหา จากบริษัท 2 บริษัท ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
บ้านเรือนเสียหายมากกว่า 500 ครัวเรือน ปัญหาฝุ่นละออง  การดำเนินงาน 1)  รวมกลุ่มกันฟ้องร้องบริษัท 
เคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี  2) ฟ้ืนฟูทรัพยากรรอบเขาและเขาคูหา ปัจจุบันพัฒนาพื้นที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนและจากภายนอก  ผลการดำเนินงาน 1) สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านโรงเรียน
สิทธิพลเมืองเขาคูหา 2) รณรงค์ให้มีการเพิกถอนเพ่ือประกาศยกเลิกพ้ืนที่เหมืองหิน และกลับมาสู่การพัฒนาให้เป็น
พ้ืนที่การท่องเที่ยว เสนอให้กฎหมายเอื้อต่อการพิทักษ์ทรัพยากรของชุมชน 
6. บทเรียน 10 ปีธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี  ปัญหาขาดกติกา เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน  
การดำเนนิงาน 1) จัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีภายใต้การรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ผลการดำเนินงาน
1) สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และภาคีต่าง ๆ  2) ปัญหาคลี่คลายบางส่วน เช่น 
บ่อทราย การบุกรุกป่า เหมืองหินเขาคูหา โรงงานน้ำเสีย  3) แนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาทั้งระบบ
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
7. การจัดการชายฝั่งม่วงงาม  ปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการก่อสร้าง ทำให้
ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้าน การดำเนินงาน  1) ใช้ข้อมูลมาสู่การต่อสู้คัดค้านทั้งของมูลของชุมชนและข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ 2) ใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้อย่างหลากหลาย เช่น การยื่นหนังสือ การสื่อสารทุกช่องทาง สื่อเฟส ทวิตเตอร์ 
สื่อมวลชน เวทีสาธารณะ วงน้ำชา จัดเวทีเคลื่อนไหว ผลการดำเนินงาน  1) มีภาคีเครือข่ายทั้งวิชาการ ประชาชนจาก
พ้ืนที่อ่ืนๆ 2) โครงการได้รับการชะลอ 3) การใช้องค์ความรู้ชาวบ้านในการจัดการชายฝั่ง เช่น การใช้ไม้ไผ่ปักแนวกัน
คลื่น  
8. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1) เขา้ใจถึงวัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของคนไทยหรือในพ้ืนที่หรือไม่  
2) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นที่ที่ขับเคลื่อนครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร  
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ของชุมชน และกำหนดแนว

ทางการพัฒนาอย่างจรงิจังหรือไม่  
4) การกระจายทรัพยากร อำนาจและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 
5) สวนผักคนเมืองเป็นมิติเชิงบวกไม่ต้องขัดแย้งกับใคร คิดต่อได้เรื่อยๆ เป็นมิติที่น่าสนใจ และที่สำคัญสามารถ

สอดแทรกไปได้ในทุกกลุ่ม 
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6) เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เป็นการจัดการระบบที่ครบถ้วน ใช้วัฒนธรรมเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนและกลุ่ม
เปราะบาง โดยใช้ข้อมูลองค์ความรู้ในการจัดการ แยกขยะ  และต่อยอดกับสวนผักคนเมืองได้ 

7) ประเด็นเขาคูหา เกิดจากกฎหมายเปิดให้มีการสัมปทาน ชุมชนได้รับผลกระทบและไม่อพยพ กระบวนการที่
สำคัญคือการเคลื่อนไหวของชุมชน   ใช้เครื่องมือสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ   

8) คลองภูมี เห็นจุดเด่นสำคัญในการจัดการตัวเองของชุมชนในทุกมิติในการเฝ้าระวังน้ำท่วม บ่อทราย การฟื้นฟู
ป่า การทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โจทย์ที่สำคัญคือเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือไม่ ทำให้เครือข่ ายชุมชน
เข้มแข็งอย่างไร ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองในมิติอาชีพ การจัดการทรัพยากร ยืนอยู่กับกลุ่มองค์กรชุมชน ได้
หรือไม่อย่างไร หากไม่มีกิจกรรมที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจเชิงอาชีพไปด้วยกันจะทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และ
ที่สำคัญคือกลไกหลักที่จะสนับสนุน กลไกหลักตัวหนึ่งคือ กลไกของชุมชนเอง และการเชื่อมโยงกับภาคีที่
สนับสนุน โดยพยายามเสนอในเรื่องของข้อบัญญัติของท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับภาคีอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 

9) ม่วงงาม เป็นตัวแทนของหาดในประเทศไทยเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ เรื่องแรกคือการใช้สื่อสาธารณะให้เป็น
ประเด็นระดับชาติ นักการเมืองนำไปเล่นต่อในสภา ศาลคุ้มครองชั่วคราว ใช้ความรู้ความจริงเชิงประจักษ์
ต่อสู้ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเชื่อ เช่น เกิดพายุเมื่อไหร่ชายหาดยังสวยเหมือนเดิม กระบวนการขับเคลื่อนไปใช้
ทั่วประเทศและขยับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10) เงื่อนไขการขยับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในสถานการณ์โควิด ประเด็นแรกคือการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย นโยบาย 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงาน ไฟฟ้า ขยะ  การขับเคลื่อนเชิงมิติภูมินิเวศน์
ต้องพ่ึงตนเองให้ได้ สร้างความเข้มแข้งและกลไกระดับจังหวัดเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

11) กลไกระดับจังหวัดจะเป็นอย่างไร เป็นโจทย์สำคัญ โดยผ่านเวทีพลเมืองสงขลา เรื่องของการสื่อสารสาธารณะ
อย่างไร ต้องมีเทคนิครูปแบบระยะเวลา การเชื่อมโยงภาคีที่ เกี่ยวข้อง และระบบข้อมูลองค์ความรู้ในการ
จัดการ ข้อกฎหมาย องค์ความรู้ที่สื่อสารเป็น Soft power ที่สำคัญและการปฏิบัติการรว่มเชิงบูรณาการ เชิง
ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามภาคี เป็นเงื่อนไขที่จะอธิบายว่าเราจะขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนได้
อย่างไร ภาคกีลไกขับเคลื่อน ในช่วงสถานการณ์โควิด เราจะทำได้อย่างไร 

 
สังคมเป็นสุข “การเข้าถึงบริการสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม”  

“การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางทางสังคม” โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดสงขลา 
 
 

1) สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน คือโควิดทำให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น  
สิ่งสำคัญคือระบบบริการสาธารณสุขฐานราก เห็นได้ชัด
ในช่วงโควิด และมีเรื่องระบบข้อมูลและวิชาการที่นำมาสู่

 



๗๔ 

 

การตัดสินใจที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ การจัดการเชิง
พ้ืนที่ พ้ืนที่สามารถดำเนินการในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
มากกว่าการรวมศูนย์อำนาจ เรื่องของผลกระทบมีผลกระทบ 
ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบเชิงซ้อนมาก เช่น ภาคธุรกิจ 
สถานประกอบการแรงงาน ธุรกิจที่ยังขับเคลื่อนได้คือภาค
เกษตแบบยั่งยืน ภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแลเรื่องค่าใช้ด้าน
สุขภาพมากขึ้น 

2) ทำให้เกิดการเรียนรู้ระดับบุคคล iMedCare ร่วมกับคณะพยาบาล มอ. เข้ามาดูแลกลุ่มเปราบางทางสังคม กลุ
ระดับชุมชนที่มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่ม บริหารจัดการข้อมูล เรียนรู้และดูแลกันเอง เช่น กลุ่มปิ่นโตตุ้มตุ้ย ศูนย์บ่อ
ยางพ่ึงพาตนเองและระดับพ้ืนที่ อบต.คูหาได้มีการนำแผนระบบการจัดการข้อมูลไปสู่การพัฒนาแผนคุณภาพชีวิต
รายบุคคลจัดทำระบบข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิต  วิสัยทัศน์และแนวทคิดที่บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และ
ระดับจังหวัดในการประสานงบประมาณ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เข้ามาหนุนเสริม 
โดย อบจ.สงขลาและ 8 องค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบข้อมูลกลาง โดยมีแนวคิดคือระดับจังหวัดมี
ฐานข้อมูลเดียวกัน ลดค่าใช้จ่ายลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำ องค์กรต่างๆ ให้การดูแลได้ทั่วถึงและส่งผลถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัด 
3) สิ่งคน้นพบ คือ ความเข้มแข็งของทุนทางสังคม สามารถต่อยอดทำงานร่วมกันได้ง่าย แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กองทุนสัจจะกองทุนออมทรัพย์ในพ้ืนที่มาหนุนเสริม ทุนทางสังคมที่สำคัญคือทุนทางด้านมนุษย์หรือบุคคล
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในเชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่สามารถบริหารจัดการได้ลงตัว และต้องบูรณาการหลายๆ ภาคส่วน
เพ่ือเติมเต็ม 
4) บทบาทภาครัฐยังจำเป็นอยู่ ซึ่งยังเป็นแกนหลัก แต่ต้องทำงานภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีภาคส่วน
อ่ืนๆเข้ามาหนุนเสริมเพ่ือให้เการทำงานครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานกับภาคประชาสังคม 
5) ข้อเสนอ จัดให้มีกลไกความร่วมมือระดับจังหวัดที่ต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง กำหนดพ้ืนที่
กลางร่วมกัน ทุกภาคส่วนมีฐานข้อมูลเดียวกัน โดยทุกคนทำงานอิสระต่อกัน คนทำงานตามบทบาทหน้าที่ ทุกคน
เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและความจำเป็นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ 
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การเมืองสงขลาหลังโควิด 
นำเสนอโดยนายสมนึก หนูเงิน 

 
1) การดำเนินงานของสปสช.ต้องเปิดพรบ.การจัดตั้ งของ

เทศบาลและอบต.เป็นเครื่องมือ บทบาทของหน้าที่ต้อง
อาศัยพรบ.และกลับมาดูประกาศของสปสช. ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นในการดำเนินงานได้ โดยการเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของ อปท.ประสานร่วมกับ สปสช.ไม่ว่าจะเป็น
การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ สปสช.ได้ร่วมกับ ปปช.ในการสุ่ม
ตรวจสอบกองทุนตำบลในพื้นที่ด้วย 

2) ประชาชนกี่คนที่มีกำลังในการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีกี่คนที่เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือมีกี่คนกี่องค์กร ที่
นำเสนอโครงการกองทุนสุขภาพฯ เพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง   
3) ปปช.กับภาคพลเมืองจะมีความร่วมมือกันได้อย่างไรในบทบาทของการพัฒนาพ้ืนที่  หรือการณรงค์เรื่อง
ประชาธิปไตยหรือรณรงค์ในการเลือกตั้ง 
4) หลักประกันสุขภาพ 30 บาท/บัตรทอง เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่ง สปสช.
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ก้าวหน้าในด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากที่สุด 
5) กองทุน สปสช.มีเงื่อนไขมาก อยากให้แก้ไขระเบียบเพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงได้ง่าย เช่น กลุ่มคนพิการ 
6) กองทุนตำบลต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การพิจารณา และให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการเงินของกองทุนได้ 
7) ประชาชนส่วนใหญ่เบื่อการเมือง เพราะมองว่าการเมืองคือการเลือกตั้ง ไม่มีคนดีให้เลือก 
8) สังคมมีการขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ความคิดต่างกันระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า แต่สังคมขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น 
9) ข้อเสนอนโยบาย 

- กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นนโยบายที่ดีที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างมาก ในส่วนของการ
บริหารงานของกองทุน มีบางพ้ืนที่ที่อยากให้ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นหลักการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่จะเข้าถึงสิทธิในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ โดย
กระจายทุกกลุ่มเป้าหมายของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ วัยทำงาน ฯ พบบางพ้ืนที่ที่มีการกระจุก
ตัว การอนุมัติโครงการซ้ำๆ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ การ
ส่งเสริมพลังในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยปปช.ได้มีความพยายามส่งเสริมให้พลเมืองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับทราบสถานะทางการเงิน และโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ  

- ลงมือทำเพ่ือให้เกิดการสร้างสำนึกพลเมืองอย่างแท้จริง รณรงค์ให้พลเมืองเคารพกติกา ระเบียบกฎหมาย 
ในการแพร่ระดบาดภายใต้สถานการณ์โควิด และเคารพสิทธิผู้อ่ืนด้วย เคารพความแตกต่าง รับผิดชอบ
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ต่อสังคมและพ่ึงตนเองให้มากที่สุด โดยรณรงค์ผ่านองค์กร ชมรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง
และพัฒนาพลเมือง 

- สร้างการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ที่ ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ รณรงค์ให้เกิดความ
โปร่งใสในการเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง แต่ให้นั กการเมืองนำเสนอว่าจะมีสิ่งใดที่จะทำเพ่ือ
ประชาชนจริงๆ  โดยประชาชนต้องกล้าสงสัยและกล้าตั้งคำถาม เพ่ือให้ทุกส่วนได้ตอบ 

- ความเป็นพลเมืองเริ่มจากสำนึกที่เริ่มทำด้วยตัวเองก่อน ไม่โทษใคร เช่น การคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
โดยการสร้างความคิดความรู้ตั้งแต่ใกล้ตัวและไกลตัว ยกระดับตัวเอง ยกระดับคนอ่ืน และยกระดับสังคม  

- สร้างประชาธิปไตยในระดับชุมชน ใช้สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดสงขลา เพ่ือขับเคลื่อนในเรื่องของ
เศรษฐกิจฐานราก โดยบทบาทของสภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสำนึกภาคพลเมืองใน
ระดับพ้ืนที่  

- สร้างกรอบคิด ทัศนคติต่อการเมืองใหม่ สร้างความเท่าเทียมของการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิตในด้านสิทธิ 
เสรีภาพ  

- พัฒนากลไก เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีกลไกในการให้ประชาชนเข้าถึงการ
ดีเบสกรณีท่ีมีการเลือกตั้งในพ้ืนที่ กกต.เปิดให้มีการมีส่วนร่วมจากประชาชนมากกว่านี้  

- ขยายกลไกโมเดลของ สปสช.ที่เป็นกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไปยังกลไกหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ  

- ใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานรัฐ (ง่าย 
ทันสมัย ใช้ประโยนชน์ได้)  โดยกลไกของ ปปช. 

- การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้และความรู้สึกด้านบวกต่อเรื่องการเมือง นำนโยบายของพรรค
การเมืองแต่ละพรรคมาสู่การสื่อสาร และการสร้างกระบวนการตรวจสอบโดยภาคพลเมืองต่อนโยบาย
ของพรรคการเมืองต่าง ๆ  

- คนสงขลาอยากเห็นคนสงขลามีวุฒิภาวะเติบโตในเรื่องการเมืองผ่านการเมืองศูนย์บาท สร้างความตื่นรู้ 
ตระหนักต่อการเป็นพลเมืองที่ด ี

- สำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีคือ เห็นปัญหาร่วม มีความตระหนักและปฏิบัติการร่วมทั้งมิติต่าง ๆ เช่น มิติ
สุขภาพ การติดตามตรวจสอบคอรัปชั่นทางการเมือง ความกล้าหาญในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ขับเคลื่อนการเมืองที่มีคุณภาพ  

- พัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกต. ปปช. เพ่ือวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งการเมืองภาคประชาชนและการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเมืองแบบมีส่วน
ร่วม  
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บทเรียน 20 ปี กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการรับมือสถานการณ์โควิด 
โดยนายชาคริต โภชะเรือง 
 

▪ หากนับการทำงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกับ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ซึ่งเดิมก็คือ สปรส. ตอนนี้มี
เครือข่ายใหม่ๆ เข้ามาอีกมาก พัฒนาการ 20 ปีที่ผ่านมา เริ่มจาก
ปี 2544 ระยะเวลา 20 ปีจังหวัดสงขลา พัฒนาการการเคลื่อนตัว
ขององค์กรพลเมืองในพ้ืนที่หาดใหญ่ เกิดจากพ้ืนฐานองค์กร
ระดับชุมชน กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มลุงลัพธ์ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 
2520 กลุ่มออมทรัพย์จึงมีพัฒนาการที่ค่อนข้างต่อเนื่องยาวนาน 
พัฒนามาเป็นกลุ่มสหกรณ์บ้าง จนเกิดเป็นสมาคมสวัสดิการภาค
ประชาชน 

▪ เรามีตัวแทนเอ็นจีโอทำเรื่องประมงพ้ืนบ้าน สุขภาพ เรื่องเกษตร พืชร่วมยาง ตั้งแต่ปี 2528-2529 มีกลุ่มสื่อ
วิทยุชุมชนสร้างสรรค์ คอรเ์รดิโอ ชุมชนแออัด กลุ่มสงขลาฟอรั่ม สงขลาประชาคม   กลุ่มรักษ์คูคุด มูลนิธิ
รักษ์บ้านเกิดภาคใต้ มีเครือข่ายธรรมยาตราลุ่มน้ำทะเลสาบ ในปี 2538  

▪ ยุคปฏิรูปสุขภาพเริ่มจากมีสงขลาประชาคม เครือข่ายนักวิชาการต่างๆ ร่วมตัวกัน มีการขับเคลื่อนสมัชชา
จังหวัดสงขลา ขบวนการธงเขียวเกิดขึ้น พร้อมกับการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ปี 2540 เกิดวิทยาลัยวันศุกร์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกองทุนSIF มีคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ในปี 2543 สงขลาเกิดศูนย์
ประสานงานองค์กรภาคประชาชนและประชาคมจังหวัดสงขลาขึ้นมา  

▪ ต่อมาเริ่มเกิดองค์กรตระกูล ส ขึ้นมา ทั้งสสส. สปสช. สช. เริ่มมาทำงานกับประชาคมสุขภาพ ในการรับฟัง
ความคิดเห็นเรื่องพรบ” สุขภาพแห่งชาติ มีโครงการ Nodeสสส” โครงการดับบ้านดับเมือง เมืองน่าอยู่ 
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มเกิดสมัชชาสุขภาพจังหวัดในพ้ืนที ่ 

▪ ยุคแรกใช้กลไกเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด เป็นหน่วยเลขานุการในการหนุนเสริม ปี  2549 -
2553 ร่วมมือกับอบจ และผู้ว่าสมพรใช้บางยาง มาทำแผนสุขภาพจังหวัด ต่อมาเคลื่อนเป็นสงขลาพอเพียง 
จนถึงยุคปัจจุบันวิสัยทัศน์ 2570 เป็นธงนำในการขับเคลื่อน ปัจจุบันมีองค์กรเข้าร่วมประมาณ 30 องค์กรที่
ร่วมกัน และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นองค์กรประสานงาน 

▪ แนวคิดเรื่องสุขภาพใช้แนวคิด สร้างนำซ่อม โดยใช้แนวทางตามกฎบัตรออตตาวา พ.ศ.2529 มีกลยุทธ์ 5 ข้อ 
คือ สร้างนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนสุขภาพดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ เสริมหนุนการกระทำ
และความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพ่ือสร้างสุขภาพได้ ปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขให้สอดรับกับงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้แนวคิดให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน 
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▪ จังหวัดสงขลาการขับเคลื่อนในยุคที่ 1 พ.ศ.2543 - 2549 ช่วงแรกที่ขับเคลื่อนคือเรื่องเกษตร ประมาณ 3 ปี 
ประเด็นเกษตรเพ่ือสุขภาพ ปี 2549 ทำแผนสุขภาพจังหวัด ร่วมกับยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
จังหวัด ใช้เงิน สสส.สปรส.อบจ.ในการขับเคลื่อนทำแผนสุขภาพจังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือ 14 ประเด็น 
ร่วมเอ็มโอยูกับอบจ.สงขลา หลังจากนั้นอบจ.สงขลาก็สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนให้กับองค์กร
ภาคประชาชนมาโดยตลอด  

▪ ปี 2550 - 2554 เครือข่ายแผนจังหวัดมี 14 ประเด็น คือ เกษตร สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ เริ่มทำแผนสุขภาพ
ระดับตำบล เป็นการทำประกาศสมิหลา ปี 2552 เกิดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชะแล้เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย และเป็นพ้ืนที่เรียนรู้สำคัญของธรรมนูญสุขภาพ ปี 2553 เริ่มทำธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี เป็นต้นแบบ
ลุ่มน้ำ และยกระดับเป็นวาระสงขลาพอเพียงในปี 2554 เริ่มคิดในเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป็นวาระร่วมกัน มี
การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองเป็นธรรมนูญจังหวัดข้อเดียวที่ทำได้ทั้งจังหวัด และอยู่ในชีวิตประจำวัน 

▪ ต่อมาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 15 ภาคีบริหารจัดการ ร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ซ่ึง
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข ใช้แนวคิดในการ
ขับเคลื่อนมาโดยตลอด จากช่วงแผนสุขภาพจังหวัดช่วงแรกเป็นการเชื่อมโยงองค์กรภาคประชาชน ประชา
สังคม ระยะหลังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น ทุกภาคส่วนเริ่มเข้าหากันมากข้ึน ได้มีการนำวิสัยทัศน์
สงขลามาสู่การขับเคลื่อน และเปลี่ยนชื่องานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมาเป็นงานวันพลเมืองสงขลา เพ่ือให้เป็น
พ้ืนที่กลางแต่ละส่วนที่เก่ียวข้องสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันได้ และใช้ตัวแบบผีเสื้อขยับปีก ความหมาย
คือประชาชนคนตัวเล็กๆ สามารถขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ การขับเคลื่อนนโยบายยืนอยู่บนฐาน
ความร่วมมือโดยใช้สำนึกของความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อน ร่วมดำเนินการกับภาครัฐ  

▪ ยุคที่ 5 เป็นการทำงานที่ผสมผสานกัน มีต้ังแต่การสร้างพ้ืนฐานระดับชุมชน/หมู่บ้าน มีการเสนอเชิงนโยบาย
ให้กับหน่วยงานรัฐ เน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน อะไรที่ร่วมมือกันได้ก็ร่วมมือกัน องค์กรความ
ร่วมมือเริ่มมีความหลากหลายกันมากข้ึน เป็นยุคที่เริ่มผสมผสานแนวคิดต่างๆ นำมาสู่แนวคิดการเป็นหุ้นส่วน
ในการพัฒนา ใช้มิติการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์มาทำงานร่วมกัน มีองค์กรนำและองค์กรตามภายใต้
สำนึกของความเป็นพลเมือง ภายใต้หลักคิด “สงขลา 1 เดียว 3 เกลียวควั้น” ที่สื่อความหมายทั้งเป็นสังคม
พหุวัฒนนธรม ไทย จีน มุสลิม และมิตยิุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและชุมชนเป็นสุข  

▪ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง โจทย์ที่ยังท้าทาย เช่น แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างจากโครงการขนาด
ใหญ่ของรัฐ ระหว่างภาคเอกชน ประชาสังคม ที่รอวันประทุ ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง
ระหว่างคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า เราจะรับมือความขัดแย้งได้อย่างไร รวมถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และการรับมือกับโควิดที่กำลังทำให้สงขลาวิกฤตอยู่ในปัจจุบัน 

▪ เราอยากเห็นเป้าหมายร่วมด้านสุขภาพ ทำอย่างไรให้คนปลอดภัยจากโควิด ลดการแพร่เชื้อและลดการ
สูญเสียชีวิต มิติด้านสุขภาพทำอย่างไรให้คนปลอดภัยลดการแพร่เชื้อและลดการสูญเสียชีวิต มิติด้าน
เศรษฐกิจทำอย่างไรให้เกิดการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับ
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การฟ้ืนฟูและมีรายได้ และในด้านมิติสังคมที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลเยียวยา  ซึ่งทั้งหมดเป็นโจทย์ท้าทายที่เราต้องหาคำตอบและแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป 

▪ ข้อเสนอมาตรการ 
1. มีพ้ืนที่ปฏิบัติการร่วมกันขององค์กรความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ รับมือวิกฤติโควิด 19 ระดับเมือง 

ครอบคลุมมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิดปัญหา และหลังเกิด
ปัญหา สามารถบูรณาการทั้ง 3 มิติ ได้แก่  ประเด็น พ้ืนที่และการทำงาน มีทั้งเมืองขนาดใหญ่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมืองขนาดเล็กข้ึนอยู่กับบริบทของปัญหาและศักยภาพ
ที่จะเชื่อมโยงด้วยกัน อาทิ เมืองหาดใหญ่ เมืองสงขลา เมืองพะตง เมืองปาดังเบซาร์ เป็นต้น 

2. ร่วมกันกับ อปท.ให้มีกลไกกลางในการประสานเชื่อมโยง ประเมินความเปราะบางของเมืองที่กำลังเผชิญ
วิกฤติโควิด 19 กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กิจกรรมเร่งด่วน 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนสำคัญร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลกลาง กองทุนกลาง 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามพ้ืนที่ ประเด็น องค์กรส่งต่อความช่วยเหลือ เชื่อมโยงทรัพยากรต่อกัน  
5. การสื่อสารทางสังคม 

▪ ทิศทางการทำงานต่อไป 
1. เป้าหมายความร่วมมือขององค์กรภาคี ประเด็น พ้ืนที่และการทำงาน  

- รับมือโควิด-ลดการแพร่เชื้อ การเสียชีวิต   

- เศรษฐกิจสร้างสรรค์-เศรษฐกิจฐานราก 

- สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

- สังคมเป็นสุข 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนา 
3. จงัหวะก้าว 

- ร่วมกับ 15 ภาคีบริหารจัดการ นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและอบจ.สงขลา จัดทำให้มี
คณะทำงานร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์สงขลา 2570 นำเสนอความก้าวหน้าต่อ 15 ภาคีทุก 3 
เดือน  

- นำเสนอผลการทำงานในงานสัปดาห์วันพลเมืองปี 65 
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ให้ขอ้แนะและสรุปความ 
โดยดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์   
 

▪ สรุปงานตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน 2564  ประเด็นที่เราจะ
ขับเคลื่อนใช้คำว่า “สงขลาของโหมเรา” เพ่ือไปสู่ เป้าหมาย
ปลอดภัยต่อเนื่องและยั่งยืน 5 ด้าน ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและการเมือง  

▪ ในประเด็นเรื่องสุขภาพมีโมเดลที่สำคัญคือ Hatyai Sandbox 
Plus ชุมชนจะนะในการจัดการโควิด บทบาทท้องถิ่นในการ
รับมือ ในประเด็นเศรษฐกิจยั่งยืนมีรูปแบบของ iGreensmile  

Onechat  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม คือ การจัดการขยะ สวนผักคนเมือง ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี บทเรียน 10 เขา
คูหา การจัดการหาดม่วงงาม ประเด็นด้านสังคม คือ ปิ่นโตตุ้มตุ้ย iMedcare การพัฒนาคุณภาพคน
เปราะบางและสำนึกการเป็นพลเมือง การเมืองโปร่งใสหรือการเมืองศูนย์บาท  

▪ ประเด็นที่สำคัญ Hatyai Sandbox Plus เป็นกลไกเมืองระดับจังหวัด เป็นพ้ืนที่ทดสอบทดลองเปิดเมือง
อย่างยั่งยืน ในประเด็นสังคมมีรูปแบบหาดใหญ่แคร์ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละส่วน มี
คณะกรรมการแต่ละชุด มีกลไกระดับท้องถิ่นในการจัดการโควิด ตัวแทนท้องถิ่นโดยเทศบาลเมืองสิงหนคร 
ได้มาแลกเปลี่ยนถึงกลไกท้องถิ่นในการบริหารจัดการโควิด ซึ่งเป็นการจัดการที่ครบวงจร มีทั้งแผนงาน
งบประมาณและหน่วยงาน และที่สำคัญความร่วมมือ ผู้นำท้องถิ่นองค์กรชุมชนและบุคลากร เป็นมิติการ
จัดการที่ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากท้องถิ่นและอบต.อยู่ใกล้ชิดพ้ืนที่ใกล้เชิดถสานการณ์ และมิติชุมชน
จัดการตนเองในพ้ืนที่อำเภอจะนะ เป็นโรงพยาบาลศาสนา มีการจัดการที่ปลอดภัยที่  สอดคล้องกับวิถี
วัฒนธรรมของผู้ติดเชื้อ สามารถจัดการได้ครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม   

▪ ประเด็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สิ่งสำคัญคือแอพพลิเคชั่น iGreensmile เป็นการจัดการวัตถุดิบอาหารปลอดภัย

เพ่ือส่งต่อผู้บริโภค หรือการเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น OneChat locallife Platform ซึ่งเริ่มจัดการได้ครบ

วงจรทุกมิติตั่งแต่การสั่งอาหาร  การจัดการซื้อของ เป็นแอพพลิเคชั่นเพ่ือเมืองหาดใหญ่  ในเรื่องของการ

จัดการมิติชุมชนโดยใช้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ในพ้ืนที่จะนะโดยใช้ส้มจุกพลิกชีวิตคนจะนะ ซึ่งเป็นตัวอย่าง

สำคัญ ชุมชนไม่ได้มองเฉพาะส้มจุก แต่มองในเรื่องของการจัดการตลาด การจัดการผู้ผลิตและผู้บริโภค และ

ผลิตให้สอดคล้องกับระบบเกษตรยั่งยืน   

▪ ประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนในลุ่มน้ำทะเลสาบ จะสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานการท่องเที่ยวและภาคส่วนที่

สนับสนุนได้อย่างไร ซึ่งสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้นำเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆ เป็น

ประเด็นที่น่าสนใจมาก 
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▪ ข้อเสนอแนะ 

1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการยกระดับกลุ่ม เพ่ือเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้บริโภค การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการส่งเสริม
ตลาด การเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และระยะยาวคือ แผนเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดสงขลา  

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตัวอย่างสำคัญ โรงไฟฟ้าขยะควนลัง มีการจัดการที่สามารถจัดการได้
เนื่องจากมีสำนึกร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ นำเสนอปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา คุยกันในมิติคณะกรรมการไตรภาคี เจ้าของโรงงานยินดีปรับปรุงให้ดีขึ้น วิธีการแก้ปัญหาต้องใช้
การพูดคุยร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ  การจัดการต้นทางในระดับตำบลคือการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ เป็น
การแก้ปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ นำความรู้มาใช้อย่างครบวงจร ในพ้ืนที่
โคกม่วง  สวนผักคนเมือง กลายเป็นที่ท่องเที่ยว สามารถลดขยะครัวเรือน แหล่ งเรียนรู้ที่สำคัญใน
ระดับประเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี เป็นการเอื้อทำให้ชุมชนเป็นเจ้าของ 
มีการจัดการเฝ้าระวังการจัดการทรัพยากรคลอง ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ขยายรูปแบบธรรมนูญไปยังตำบลต่าง ๆ ประเด็น 10 ปี เขาคหูา พัฒนาการจากความเห็นต่างจากการใช้
ทรัพยากรของเขาคูหา ตอนนี้ขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้ แต่ยังมีร่องรอยของ
ปัญหาที่ปรากฏทั้งในด้านคดีความและจิตใจของประชาชน ต้องมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหากันต่อไป 
และมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่อไป การกัดเซาะชายหาดม่วงงาม เป็นประเด็นที่น่าสนใจชุมชน
ใช้วิธีการแก้ปัญหาผ่านสื่อโซเซียล เสนอไปยังศาลยุติธรรม ขณะนี้มีการทบทวนโครงการและตรวจสอบ
ผลการศึกษา มิติที่น่าสนใจ คือ การทำให้จุดเล็ก ๆกลายเป็นประเด็นใหญ่ในการขับเคลื่อนในสภาผู้แทน
ราษฏร การจัดการสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจคือนำประเด็นปัญหาต่างๆ ต้องขึ้น โต๊ะแนะนำข้อเสนอ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง มีกลไกในการแก้ปัญหาและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นเกษตร ท่องเที่ยว ป่าไม้ ชุมชน 

3. การดูแลสังคมเป็นสุข  เป็นการช่วยเหลือกันในสังคมในระดับบุคคล ใช้ระบบ iMedCare ร่วมกับคณะ
พยาบาล มอ. ชุมชนบ่อยางเป็นการช่วยเหลือกันเองโดยใช้ปิ่นโตตุ้มตุ้ยมีการช่วยเหลือกันในหลายมิติ 
รวมทั้งยังมีการออมการสะสมเงินรว่มกัน การสื่อสารช่วยเหลือสังคมในด้านอ่ืนๆ และการพัฒนาในระดับ
ตำบลที่มีการช่วยเหลือกันในรายบุคคล มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่เข้าไปช่วยเหลือในรายบุคคล ใน
การเข้าไปดูแลเฝ้าระวัง ระดับจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลกลางในการสนับสนุนชุมชน หน่วยงานรัฐ 
วิชาการ และร่วมกับหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงาน 

4. สำนึกความเป็นพลเมืองสงขลา อยากเห็นคนสงขลามีวุฒิภาวะเติบโตในเรื่องของการเมือง เช่น การเมือง
ศูนย์บาท ไม่ใช้เงินซื้อเสียง แต่ลงทุนในการสร้างความรู้ตื่นตัวตระหนักให้ทุกคน เห็นปัญหาร่วมและลง
มือร่วมกัน ทั้งด้านการจัดระบบสุขภาพ และสิ่งสำคัญคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้คนสงขลามีความกล้า
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หาญในการใช้ข้อมูล ทั้งการให้และการค้นหา  มีกลไกสำคัญคือ STRONG ร่วมกับกลไก ปปช. เป็น
ประเด็นที่สำคัญท่ีเกีย่วข้องกับการเมืองและภาคพลเมือง 

▪ ประเด็นข้อเสนอภาพรวม 
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ข้อเสนอภาพรวมมองของการยกระดับวิสาหกิจ การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย  การ

ยกระดับกลุ่มเป็นวิสาหกิจ มีคนกลางในการประสานผู้ผลิตผู้บริโภคและหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือสร้างมูลค่า
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการตลาดแบบออนไซต์และ
ออนไลน์ 

• เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย การท่องเที่ยวปลอดภัย รองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ(มาเลเซีย) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสำคัญ ศักยภาพ/จุดเด่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนด
จุดการพัฒนามาตรฐาน CHA Plus และ SOP พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพคน มาตรฐานการผลิต 
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

• จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบตัดสินใจโดยองค์รวม มีฐานข้อมูล
เชิงพ้ืนที่และเชิงวิชาการ 

2. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน การนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นไปบนโต๊ะการพูดคุย
ระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

• การจัดตั้งกลไกเพ่ือแก้ปัญหา สร้างทางเลือกการจัดการสิ่งแวดล้อมของสงขลาอย่างยั่งยืน 

• การร่วมบูรณาการการทำงานของชุมชนโดยใช้พื้นที่และประเด็นเป็นศนูย์กลาง 
3. สังคมเป็นสุข  

• ต้องให้หน่วยงานรัฐและหน่วยงานวิชาการหนุนเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร 

• มีพ้ืนที่กลางถกแถลงกันในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และขยายผล 
4. สำนักพลเมือง  

• ความร่วมมือกันของภาคพลเมือง สภาองค์กรชุมชน ศูนย์พัฒนาการเมือง องค์กรเครอืข่ายในท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาในมิติของความเป็นพลเมืองสงขลาหรือการพัฒนาการเมืองคุณภาพ 

• กลไกขับเคลื่อน ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น กกต. ปปช กับภาคพลเมืองสงขลาในการ
ทำงานร่วมกัน โดยมีแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยต่อยอดขยายผลจากเดิม 

• การณรงค์ผ่านออนไลน์ พลเมืองออนไลน์ 
5. สิ่งท่ีได้จากการจัดงานวันพลเมือง 

1. ข้อมูล องค์ความรู้จากภาพรวมของโควิด องค์กรภาคีต่างๆ  ทั้งเชิงนโยบายและรูปธรรมในการ
ขับเคลื่อน เพ่ือต้องการขยายรูปธรรมในการทำงาน  
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2. การสื่อสารผลงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัด ผลงานระดับพ้ืนที่ ระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด  

3. ความเชื่อมั่น ความมั่นใจร่วมกันของภาคี ในการทำงานของตัวเองและในการทำงานร่วมกันใน
อนาคต มีความมั่นใจในการทำความดีในฐานะพลเมืองสงขลา มีหลายหน่วยงานที่มีความมั่นใจว่า
สามารถร่วมมือกันได้กับภาคีรัฐ 

4. ความสัมพันธ์ ON ZOOM ซึ่งไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน มีความสัมพันธ์อันดีและมีพันธะสัญญาว่าจะ
ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป  

5. การปรับตัวทั้งวิธีคิดและโครงสร้างการทำงานของบางส่วนของภาคี น่าจะมีมิติในการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงเพ่ือทำให้งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์   

เป้าหมายร่วม 

- พ้ืนที ่Sandbox ร่วมกับอบต” กองทุนกลาง ความรว่มมือและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ก้าวต่อไป 

- ร่วมกับ 15 ภาคีในการขับเคลื่อนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด , อบจ. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน
และจัดงานเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานในวันพลเมืองสงขลาในปีหน้าต่อไป  

 
ให้คำแนะนำ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ พุทธาศรี 

▪ ขอชื่นชมจังหวัดสงขลาที่มีเวทีพลเมืองสงขลาที่จัดในวันนี้ จังหวัด
สงขลาร่วมกับขบวนงานสร้างสุขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ โดยมีเป้าหมายในการสานพลังภาคีสร้างสุขภาคใต้ ใน
ประเด็นภาคใต้ในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางด้าน
มนุษย์ ความมั่นคงทางทรัพยากร ข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจคือ กองทุน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ซึ่งต้องรวมพลัง
ร่วมกัน ระหว่างผู้ว่าราชการ นายกอบต. สสส. สสจ. ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ซี่ งสิ่ งสำคัญคือต้องมีกลไกในการขับเคลื่อน
กระบวนการร่วมกัน  

▪ ทิศทางของระดับประเทศคือเรื่องของความม่ันคงทางอาหาร ซึ่งคิดว่าเป็นทิศทางหนึ่งของการขับเคลื่อนและ
สอดคล้องกับทิศทางของประเทศที่เราสามารถขับเคลื่อนได้ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ  

▪ ในช่วงของโควิดระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวล้วนเปราะบางและหยุดชะงัก แต่มีเรื่อง
เดียวที่ยังขับเคลื่อนไปได้คือเรื่องอาหารและเกษตรที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือความ
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เข้มแข็งของสังคมไทย มีตู้ปันสุขการแบ่งปันกัน และในจังหวัดสงขลามีความพร้อมในพ้ืนที่ เช่น สวนผักคน
เมือง ปิ่นโตช่วยคนเมือง การท่องเที่ยว มีความพร้อมและเป็นรูปแบบให้กับที่อ่ืนได้ด้วย 

▪ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและเมือง คิดว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีส่วนร่วม เราจะเดินไปด้วยกันโดย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดสงขลามีความร่วมมือแบบกระตือรือร้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ภาคีความ
ร่วมมือต่างๆ การบูรณาการทุกภาคส่วนระดับพ้ืนที่สามารถทำได้ง่ายกว่าส่วนกลาง เป็นความหวังที่ดีของ
จังหวัดสงขลา 

▪ สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเดินอยู่เป็นกระแสเดียวกับการปฏิรูประบบสุขภาพและสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดจาก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป้าหมายแต่ละส่วนเชื่อมโยงหนุนเสริมกัน ทุกเรื่องเชื่อมร้อยถึงกันทั้งหมด ซ่ึง
หากเราจะจัดการความสุขของเราต้องจัดการปัจจัยทางสังคม โดยมีรูปธรรมในระดับพ้ืนที่  

▪ เวทีนโยบายสาธารณะพลเมืองสงขลาจะเกิดผลได้จริงในหลักคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์ของภาค
ส่วนประชาสังคม ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ด้วยหลักสำนึกพลเมืองภาวะวิถีใหม่ วิสัยทัศน์สงขลา 2570 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมยั่งยืนชุมชนเป็นสุขท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

 
กล่าวเสริมโดย 
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 
 

▪ ได้รับฟังการสรุปผลงานในวันพลเมือง ได้รับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมที่
สำคัญเป็นการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ 20 ปีของความ
ร่วมมือร่วมใจของภาคพลเมืองจังหวัดสงขลา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดไปตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงการรวมพลังของพ่ี
น้องทุกสาขา สิ่ งที่ เป็นสิ่ งยืนยันได้  คือจิตสำนึกของคนสงขลา 
โดยเฉพาะในส่วนของ คนสงขลาท่านหนึ่งได้ให้คำขวัญกับคนสงขลา
ไว้ ในปี 2519 เรารักสงขลาต้องทำสงขลาให้มีความเจริญ เป็นคน
สงขลาที่มีเกียรติมีประโยชน์ อดีตประธานองคมนตรี พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ เพ่ือให้คนสงขลาได้ช่วยกันขับเคลื่อนในการพัฒนา
จังหวัดให้มีความต่อเนื่อง 

▪ การขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่เรามีจิตใจร่วมกัน เพ่ือจะก่อให้เกิดพลังมหาศาล ซึ่งการ
ขับเคลื่อนย่อมมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่สามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ กลไกที่เกิดขึ้นคือ เรามีองค์กรความ
ร่วมมือในรูปแบบ 15 ภาคีพัฒนา ซ่ึงมีผู้แทนขององค์กรต่าง ๆ ที่ปรึกษา ทุกภาค ราชการ ประชาชน เอกชน 
วิชาการ และมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะ  
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▪ โดยต่อไป ในการประชุม 15 ภาคีจะมีวาระการดำเนินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเครือข่าย
พลเมืองสงขลาเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมขับเคลื่อน  

▪ ขอบขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ทำให้เกิดวันพลเมืองขึ้นมา เหนือสิ่งอ่ืนใด เราเดินมาถูกทางแล้ว ในฐานะ
พลเมืองคนหนึ่งของสงขลาจะขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป  

 
14.30-15.00 น. 
พิธีปิด 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 
 

▪ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำงานในจังหวัดสงขลาในช่วง 2 ปีได้เห็นการ
ขับเคลื่อนการทำงานของภาคพลเมืองจังหวัดสงขลาที่เป็นไปอย่าง
เข้มแข็ง ทำให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนทำงานได้เบาแรงขึ้น เนื่องจาก
ประเด็นปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่ ได้ถูกกลั่นกรองมาจากองค์กรภาค
ประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้ร่วมบูรณาการกันมีการร่วมคิดร่วมทำ
จนเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์หรือความต้องการหลักๆ ของพ้ืนที่ ทำให้
ส่วนราชการทำงานได้ง่ายขึ้น  โดยนำแผนต่างๆ มาสู่ขั้ นตอน
กระบวนการปฏิบัติ เข้าสู่ระบบราชการได้ทันที ทำให้ลดในเรื่องเวลา
ที่จะตั้งต้นกันใหม่เป็นส่วนที่ดีอย่างจริงของจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณ
ทุกท่านทีม่ีส่วนร่วม 

▪ สถานการณ์จังหวัดสงขลา ในช่วง 2 ปีทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่ เหมือนหลายๆ พ้ืนที่  เนื่องจากพบกับ
สถานการณ์ท่ียากลำบากที่ทำให้ทำอะไรไม่ได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่ถูกตัดทอน ทั้งในปี 64 65 
สิ่งที่เสนอไว้วางแผนไว้ไม่สามารถบรรจุได้ในแผนงบประมาณประจำปีของจังหวัดสงขลา  เป็นข้อจำกัดแรก 
และข้อจำกัดที่  2 งานต่างๆ ถูกจำกัดโดยสบคและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เช่ น การ
ประชุมสัมมนา ต่างๆ ส่วนปัจจัยที่ 3 คือ การเดินทางหรือการเชื่อมติดต่อระหว่างองค์กรต่างๆ ที่อยู่นอกพ้ืนที่
จังหวัดสงขลาหรือการประสานการพูดคุยเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งมีโครงการที่ผลักดันขับเคลื่อนกันหลาย
โครงการก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่สิ่งเหล่านี้ได้มีการทดแทนการทำงานใหม่โดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามา
ช่วย ทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อสรุปกลั่นกรองเพ่ือให้ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรมได้แม้สถานการณ์จะไม่ดีนัก 

▪ ทุกท่านมีใจในการแก้ไขสถานการณ์ เชื่อว่าโควิดจะอยู่คู่กับสังคมของเราและสังคมของโลกไปอีกนาน 
เพียงแต่จะลดความรุนแรงของเชื้อโดยการฉีดวัคซีนหรือการใช้มาตรการต่างๆ ที่เราต้องปรับตัวสู่วิถีใหม่ ซึ่ง
ตอนนี้หลายประเทศมีการใช้ชีวิตปกติธรรมดา การทำกิจกรรมต่างๆ ก็สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ แต่
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อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมากหรือน้อยสิ่งที่ต้องทำคือการดูแลตัวเอง ตามมาตรการส่วนบุคคล และ
มาตรการทางสาธารณะสุข หากทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ทุกคนก็จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติใหม ่

▪ สิ่งที่อยากเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาต่อไป คือ ช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่มีข้อกังวล
และได้เห็นปัญหาที่มีแนวคิดและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยง เพ่ือรับส่งต่อและคง
ความเป็นอัตลักษณ์ของชาวสงขลา ทำอย่างไรให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาซึมซับแนวความคิดหรือมีกำลังใจในการ
ช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลือจังหวัดที่เป็นภาพรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพยายามทำให้เกิด เพื่อไม่ให้ช่องว่างห่าง
ออกไป ลดช่องว่างของความเห็นที่แตกต่างกันจนมากเกินไป ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสู่การช่วยเหลืองาน
สังคมให้มาก 

▪ ขอขอบพระคุณทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เสียเวลาทั้งกำลังกายและกำลังใจ ในการขับเคลื่อน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดสงขลาต่อไป  

 
ปิดการประชุมเวลา 15.00 น. 

 
       นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย  ผู้บันทึก 
       นายชาคริต  โภชะเรือง  ผู้ตรวจทาน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมงานวันพลเมืองสงขลาปี 2564  
วันที ่28-30 กันยายน 2564 

วันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 135 คน 
วันที่ 29 กันยายน 2564 จำนวน 117 คน 
วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 132 คน 
รวมทั้ง 3 วัน จำนวน 189 คน  ดังรายชื่อ 
1.นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
2.นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ  15 ภาคีบริหารจัดการ 
3.ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
4.นายไพเจน มากสุวรรณ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
5.นายชิต สง่ากุลพงศ์   มูลนิธิชุมชนสงขลา 
6.นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ  มูลนิธิชุมชนสงขลา 
7.นายพิชัย  ศรีใส   มูลนิธิชุมชนสงขลา  
8.ดร.สมพร สิริโปราณานนท์  มูลนิธิชุมชนสงขลา/มูลนิธิ SCCCRN 
9.นายประโชติ อินทร์ถาวร  มูลนิธิชุมชนสงขลา/มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 
10.นายชาคริต โภชะเรือง   มูลนิธิชุมชนสงขลา 
11.นายภาณุมาศ นนทพันธ์  มูลนิธิชุมชนสงขลา 
12.นายสามารถ วราดิศัย   มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ 
13.นางพิชยา แก้วขาว   มูลนิธิชุมชนสงขลา/เครือข่าย Node flagship สงขลา 
14.นายธนวัฒน์ พูนศิลป์   หอการค้าจังหวัดสงขลา 
15.นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ  ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
16.นายกิตธนา สุวรรณพงศ์  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา 
17.นายวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์  สมาพันธ์เอสเอ็มไทย จ.สงขลา 
18.นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
19.นายกำราบ พานทอง   เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา 
20.นางวันดี  นวนสร้อย   เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี 
21.นายเอกชัย อิสระทะ   สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
22.น.ส.ธนนันท์ยา สะหะวิริยะ  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
23.ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ   มัสยิดบ้านเหนือ 
24.นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์  กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 
25.นายประนอบ คงสม   สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา 
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26.นายอิสม่าแอน หมัดอะด้ำ  มูลนิธิคนช่วยฅน 
27.น.ส.พัชรี ไหมสุข   มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
28.นายอุดม แก้วประดิษฐ์  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
29.นายอุบัยดิลละห์ หาแว  สมาคมอาสาสร้างสุข 
30.น.ส.บารีย๊ะ ยาดำ   สมาคมผู้บริโภคสงขลา 
31.นางจันทนา เจริญวิริยะภาพ  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
32.นายประเสริฐ ทองศิริ   ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการสงขลา  
33.นายรชดี้ บินหวัง   ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
34.น.ส.สุกัญญา ศรประสิทธิ์  Wonder valley International School 
35.นางสาวอรุณรัตน์ แสงละออง  สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ 
36.นายประเสริฐ ณรงค์กูล  สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา 
37.นางณัฐมาศ ชัยวัฒนกุลวานิช  ล่ามภาษามือสำหรับคนหูหนวก 
38.นางสาวอรเกษ ดำชุม   ล่ามภาษามือสหรับคนหูหนวก 
49.นางเรณู ทิพย์มณี   ศปจ.สงขลา 
50.นางณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์  เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา 
51.นางสาววิจิตรา จำฝังใจ  มูลนิธิชุมชนสงขลา (นศ.ฝึกงาน) 
52.นางสาวประภัสสร ตรึกตรอง  มูลนิธิชุมชนสงขลา (นศ.ฝึกงาน) 
53.นางสาวปุณญิศา เทพษร  มูลนิธิชุมชนสงขลา (นศ.ฝึกงาน) 
54.นายภานุเมศวร์ อิสโม   มูลนิธิชุมชนสงขลา (นศ.ฝึกงาน) 
55.นายตะวัน อิสโร   มูลนิธิชุมชนสงขลา (นศ.ฝึกงาน) 
56.นายอะหมัด หลีขาหรี   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ 
57.นายอภิศักดิ์ ทัศนี   กลุ่ม Beach for life 
58.นางสาวสโรศินี แซ่โฮ่   สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
59.นางสาวสันศนีย์ อังษานาม  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
60.นางธัญยาภรณ์ ดิสระ   สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
61.นางสาวอมลวรรณ คงชาตรี  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
62.นางวิไล บุญเจริญ   สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
63.นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ รัตนปฐม  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
64.นายโมกขศักดิ์ ยอดแก้ว  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
65.นางสาวทัยธัชฐ์ เศรษตรัยวงศ์  เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
66.นางสาวกุลณดา หวานแก้ว  เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
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67.นางสาววศินี อาคาสุวรรณ  เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
68.นางอุทัยทิพย์ พฤกษ์พิทักษ์  เครอืข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
69.นายอัมรินทร์ อาคาสุวรรณ  เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
70.นางปราณี มัสยา   เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
71.นางสาวสุภลักษณ์ หมัดบินสา  เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
72.นางอาลัฎชดาวรรณ ศรีสุวรรณ  เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
73.นางสาวกัลญา พรหมจรรย์  เครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
74.น.ส.วรรณา อ่อนประสงค์  มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
75.ร.ต.ต.พล สุวรรณชาตรี  กองทุนพัฒนาเคหะชุมชนสงขลา 
76.นางวรรณนีย์ สะหะวิริยะ  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพสงขลา 
77.นางสาวสุปรียา ศิริวัฒน์  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพสงขลา 
78.นาวสาวสาธินี สะหะวิริยะ  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพสงขลา 
79.นางสาวฐานิตา สะหะวิริยะ  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพสงขลา 
80.นางสาวปุณยนุช ยอสิน  เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพสงขลา 
81.นางนิตญา สะหะวิริยะ   เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพสงขลา 
82.นายกรกฎ สะหะวิริยะ   เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพสงขลา 
83.นายประยูร ส่งแสงอ่อน  สวนเบญจพฤกษ์ 
84.นางประทุมทิพย์ ส่งแสงอ่อน  เครือข่ายสวนผักคนเมือง 
85.นางณัฑฐวรรณ อิสระทะ  สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
86.นางสาววิมลรัตน์ จันทะสระ  สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
87.นายครื้น บุญรัตน์   สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
88.นายเวศ จันทะสระ   สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
89.นายบรรจง ทองเอ่ือย   สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
90.นางสาวอ่อนนุช แก้วไข่  สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
91.นายสุวรรณ อ่อนรักษ์   เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี 
82.นางอภิสมัย ฮกเก่ียม   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมหูแร่ 
83.นางเยาวรัตน์ สวัสดิ์   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมหูแร่ 
84.นายสุรพงษ์ ฆังคโร   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมหูแร่ 
85.นางเสาวนีย์ ประทีปทอง  สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุสงขลา 
86.นางไพรัช วีรการณ์   สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุสงขลา 
87.นางสาวเรณู ธรรมเจริญ  สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุสงขลา 
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88.นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา   สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุสงขลา 
89.นางรติรส กาญจนธาร   สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุสงขลา 
90.นางกฤติกา หวังสวา   สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระ 
91.นายชาญชัย ทิพย์มณี   สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา 
92.นางสาวจริยา จุณณทัศน์  สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา 
93.นางสาววรรณนี หลาฮัน  สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระ 
94.นายมู่หำหมัด ติ้งโหยม   สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระ 
95.นางลลิตา บุญช่วย   สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อแดง 
96.นายวิทูรย์ อินยะรัตน์   สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา 
97.นายระนอง ซุ้นสุวรรณ   สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา 
98.นางชัชชญา ไชยถาวร   สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา 
99.นายธนวัฒน์ หนูนวล   สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา 
100.นางสาวสุธาสินี แก้วอัมพร  ขบวนองค์กรชุมชน 
101.นายนาบุญ นาวาบุญนิยม  ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการสงขลา 
102.นางสาวดวงดาว รัตนะ  ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการสงขลา 
103.นายประทีป วงค์ขำ   ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการสงขลา 
104.นางสาวนีรนุช วงค์ขำ  ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการสงขลา 
105.นายดลหะหรีม บิลหมาน  สมาคมประมงพ้ืนบ้านอ.สิงหนคร 
106.นายประกอบ มณีโรจน์  มูลนิธิครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
107.นางสาวระพีพรรณ ขันทอง  ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.สงขลา 
108.นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ  เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งสงขลา 
109.นางสาวสุดา เรืองจรัส  เครือข่ายอนุรักษ์คลองภูมี 
110.นายอุดม ขวัญประสม  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
111.นายสมนึก หนูเงิน   เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี 
112.นางทักษ์กร ปรียานนท์  วิสาหกิจชุมชนตำบลควนลัง 
113.นายชัย เหล่าสิงห์   สมาคมศิลปินพ้ืนบ้านสงขลา 
114.ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล  บ.สงขลาพัฒนาเมือง 
115.นางพันทิพย์ สุวรรณวงศ์  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
116.นางภัคนันท์ นพรัตน์   มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
117.นายธนบดี เจริญผล   สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
118.นายเทพรัตน์ จันทพันธ์  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 



๙๑ 

 

119.นายธนกฤต เกริกทวีโชค  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
120.นางสาวเกวลิน สุขสว่างไกร  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
121.นางสาวนทีธรรม ทองเนื้อแข็ง  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
122.นางสาวอรัญญา รักเมือง  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
123.นางธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
124.นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
125.นางเตือนจิต ศรีสวัสดิ์  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
126.นายเจริญพงศ์ พรหมศร  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
127.นางประดับ นวลบุญ   สวนลุงนุ้ยป้าสาว 
128.นางสาวบุญศรี ปัญญาธนกร  เครือข่าย SUCCESS เมืองควนลัง 
129.นายเผิน จันทรจิตร   กลุ่มวิสหากิจชุมชนตำบลเกาะสะบ้า 
130.นางบณุย์บังอร ชนะโชติ  ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
131.นางภาวิณี คงทิพย์   ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
132.นางสาวรัตติยา พงศ์ชูเกียรติ  ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
133.นางสาวสิริรัตน์ เดชเส้ง  ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
134.นายพัฒนา ราชสังข์   ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
135.นางสมปรารถนา เพ็ชรชณู  ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
136.นางสาวสิริมา ชนะโชติ  ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
137.นางสาวปราณี แสงจันทร์ศิริ  ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
138.นายศักดิ์ศิริ โตเอ่ียม   กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงชุมชนบ้านหลบมุม 
139.นายพินิจ สุวรรณคง   กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงชุมชนบ้านหลบมุม 
140.นายไสว เศียรอุ่น   กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงชุมชนบ้านหลบมุม 
141.นายนริศ มณีรัตน์   กลุ่มเกษตรอินทรยี์พอเพียงชุมชนบ้านหลบมุม 
142.นางลัดดาวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงชุมชนบ้านหลบมุม 
143.นางประทุมมาศ รมณารักษ์  กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงชุมชนบ้านหลบมุม 
144.นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง  สมาคมอาสาสร้างสุข 
145.นายวชิโรตร์ โมรายันต์  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 
146.นายมูฮัมมาดี วาลีฮัซซาน  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 
147.น.ส.กมลทิพย์ อินทะโณ  มูลนิธิชุมชนสงขลา 
148.น.ส.ปราณี วุ่นฝ้าย   กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงชุมชนบ้านหลบมุม 
149.นายปิยะโชติ อินทรนิวาส  สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS 



๙๒ 

 

150.นายสนธยา แก้วขำ   สถานี Thai PBS 
151.นายนิพนธ์ รัตนาคม   สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.อ.หาดใหญ่ 
152.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ 
153ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา  คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 
154.ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
155.นางสาวนุชเนตร กาฬสมุทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
156.นางมนัสสวาส กุลวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
157นายสินาด ตรีวรรณไชย  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
158.นายณัฎฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา 
159.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 
160.นางสาวกรกนก มะตุลา  ร้านอาหารช่อมาลีท่าชะมวง 
161.น.ส.ดารณี ทองประชุม  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี 
162.น.ส.พิชญ์สินี เจียรบุตร  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี 
163.นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ  อบต.นาหว้า 
164.นางสุดสวาท สังข์น้อย  อบต.คูหา 
165.นายสุริยา ยีขุน   เทศบาลตำบลปรกิ 
166.นางสุจิตรา ยอดแก้ว   เทศบาลตำบลโกคม่วง 
167.นายสิทธิพล พูลสวัสดิ์  เทศบาลตำบลควนเนียง 
168.น.ส.ธัญชนก บุญธรรม  เทศบาลตำบลควนเนียง 
169.น.ส.มาเรีย เหตุเหล๊ะ   เทศบาลตำบลพะตง 
170.นายจิรานุวัฒน์ แก้วแหร่  เทศบาลตำบลพะตง 
171.นายสมบัติ พรหมเพชร  เทศบาลตำบลพะตง 
172.นายกอง จันทร์สว่าง   เทศบาลเมืองสิงหนคร 
173.นายอรรตพล วิชิตพงษ์  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
174.นายเชษฐา ประทุมมณี  เทศบาลเมืองสะเดา 
175.น.ส.ปัณฑิตา ชัยวนนท์  เทศบาลนครสงขลา 
176.นายอัซูวรรณ เปาะหะ  เทศบาลนครสงขลา 
177.นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  โรงพยาบาลจะนะ 
178.น.ส.นริศรา เทพสุวรรณ์  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จ.สงขลา 
179.น.ส.ขนิษฐา วิมุตติพงศ์  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จ.สงขลา 
180.น.ส.จารุวรรณ จันทะโชติ  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จ.สงขลา 



๙๓ 

 

181.นายจักริน เดชสถิต   สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 
182.นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จ.สงขลา 
183.น.ส.โสภิตา โชโต   สำนักงานพาณิชย์ จ.สงขลา 
184.น.ส.พรหมพรรณ สมนวล  สำนักงานพาณิชย์ จ.สงขลา 
185.นายอลัน สาดีน   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ 
186.น.ส.ปิยวรรณ ชูนวล   สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สงขลา 
187.นายวันชัย นิยมเดชา   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 
188.นายชัยยุทธ หลักเมือง  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 
189.นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา 
 
 
 
  


